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‘อภัยภูเบศร’เผย

‘4สมุนไพรไทย’

ตานโรคซึมเศรา 

อิสรภาพแหงความคิด

‘กาวไกล’ปูดฝายคานถูกตามจีบ

ดร.ไตรรงค:40 ปบนถนนการเมือง

พรรคปชป.มีอะไรตองปรับเปลี่ยน?

ประยุทธไมโกง แตคนอ� น....

เตรียมตัว-เตรียมใจไวซะแตเนิ่นๆ

13หนา...

2หนา...

ปีท่ี 26 ฉบับท่ี 9202 วันอาทิตยที่ 23 มกราคม  พ.ศ. 2565  แรม 6 ค่ํา  เดือน 2  ปฉลู

16หนา...

ฉีดเข็ม4‘10จังหวัด’

‘บางซ� อ’ใหวอลกอิน

ดับเคร� องชน‘กวน21ส.ส.’ลากไสกันเอง

9 ปศาสตรพระราชา

‘โคก หนอง นา โมเดล’

ถอดรหัส‘ผมไมยอมแพอยูแลว’

บรรยากาศประชาชนที่เขารับการฉีดวัคซีนปองกันไวรัสโควิด-19 เปนเข็มที่ 3 

(Booster dose) ที่ศูนยฉีดวัคซีนกลางบางซ� อ เนนไปที่ผูสูงอายุและผูปวย 7 โรค
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พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา

กรุงเทพฯ • “ชินวรณ” คาดสภาเปดซักฟอก

รัฐบาลโดยไมลงมติกลางเดือนกุมภา. วิปรัฐ

บาลนัดถกหวั่นองคประชุมสภาลมซ้ําซาก 

ประชาธิปตยเช� อยังไมยุบสภาชวงนี้เพราะ

กฎหมายลูก 2 ฉบับยังไมผาน ขณะท่ีกาว

ไกลปูดรัฐบาลกําลังล็อบบี้เสียงของพรรค

ฝายคานทดแทนเสียงที่หายไป

เม� อวันที่ 22 มกราคม 2565 นายชิน

วรณ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช 

พรรคประชาธิปตย ในฐานะรองประธาน

คณะกรรมการประสานงานพรรครวม

รัฐบาล (วิปรัฐบาล) เปดเผยวา การประชุม

วิปรัฐบาลในวันที่ 24 ม.ค. จะใชระบบซูม แต

ประธานและรองประธานวิปจะเขาประชุม

ที่ทําเนียบรัฐบาล โดยจะมีการหารือถึงเร� อง

สําคัญในสถานการณทางการเมือง 2 เร� อง

คือ 1.องคประชุมสภา ที่ยังอยูในสถานการณ

เปล่ียนผาน จะตองประสานกันระหวาง

แตละพรรคการเมือง เพ� อวิปจะไดดําเนิน

การตอไปได 

และ 2.การขอเปดอภิปรายทั่วไป 

มาตรา 152 ที่ฝายคานไดย� นไปแลว คาดวา

จะสามารถอภิปรายไดชวงกลางเดือน ก.พ. 

สวนรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ทั้งสองฉบับ ยังอยูในกระบวนการที่ประธาน

สภาฯ รับฟงความคิดเห็นตอประชาชน ตาม

ขอบังคับการประชุมสภาฯ หลังจากนั้นตอง

สงเร� องใหนายกรัฐมนตรีรับรอง เพราะเปน

กฎหมายเกี่ยวกับการเงินอีก 7 วัน จึงคาด

วาน�าจะบรรจุเขาสูวาระการประชุมไดกลาง

เดือน ก.พ.เชนกัน

ดานนายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรค

ประชาธิปตย ระบุวา พรรคประชาธิปตย

ไมไดกังวลตอสถานการณทางการเมืองใน

ปจจุบัน โดยนายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

พาณิชย ในฐานะหัวหนาพรรคประชาธิปตย 

ไดย้ํากับบุคลากรของพรรคใหตั้งใจทํางาน

ในทุกเวลา ทุกสถานการณ ใหกับประชาชน

และประเทศ 

สวนจะมีการยุบสภาผูแทนราษฎร

หรือไม เปนอํานาจของนายกรัฐมนตรี 

แตเช� อวาการยุบสภาไมน�าจะเกิดขึ้นใน

ชวงเวลานี้ 

ทําเนียบรัฐบาล • ติดเชื้อโควิดทรงตัวกวา 

8 พันคน เสียชีวิต 19 ราย อธิบดีกรมควบคุม

โรคเผย เรงฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 4 ใหกับ

ประชากรในพื้นที่ 10 จังหวัดทองเที่ยวและ

จังหวัดท่ีพบการติดเชื้อสูง ศูนยฉีดวัคซีน

กลางบางซ� อใหเด็กอายุตั้งแต 12-18 ปวอลก 

อินฉีดไฟเซอร 

เม� อวันที่ 22 มกราคม 2565 ศูนย

บริหารสถานการณการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลง

สถานการณการแพรระบาดในประเทศไทย

วา พบผูติดเชื้อรายใหม 8,112 ราย เปนการ

ติดเชื้อในประเทศ 7,781 ราย มาจากระบบ

เฝาระวังและระบบบริการ 7,746 ราย, มา

จากการคนหาเชิงรุก 35 ราย, มาจากเรือนจํา 

154 ราย เปนผูเดินทางมาจากตางประเทศ  

177 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 7,582 ราย อยู

ระหวางรักษา 83,231 ราย อาการหนัก 565 

ราย ใสเคร� องชวยหายใจ 129 ราย 

ไทยโพสต • แกง 21 ส.ส.ยังฟดกันตอ  “ไผ 

ลิกค” แฉแหลก “ส.ส.เบี้ยว” พี่นั่งอยูหลังผม 

พี่กลับบอกพี่ไมรูเร� องดวย ไมรูเร� องมากอน 

และที่สําคัญตอนยกมือขอมติจากสมาชิก

พรรค พี่ยกมือดวย ดาเช็ดสงสารประชาชน

ได ส.ส.แบบนี้ ขณะที่ “พิเชษฐ” ยันพลัง

ประชารัฐสงบแลว 

จากกรณีนายสมศักดิ์ พันธเกษม 

ส.ส.นครราชสีมา 1 ใน 21  ส.ส.ที่พรรค

พลังประชารัฐมีมติขับออก ไดย� นหนังสือถึง  

พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี  

ในฐานะหัวหนาพรรค  เพ� อขอใหทบทวนมติ

พรรค  พปชร.ที่ใหสมาชิกออกจากการเปน

สมาชิกพรรคเม� อวันที่ 19 มกราคม โดยให

เหตุผลวาไมเคยไดยินมากอนวา ร.อ.ธรรมนัส 

พรหมเผา  ส.ส.พะเยา  จะเสนอใหมีการปรับ

โครงสรางขนานใหญ ตนเองไมเคยเรียกรอง  

ไมมีสวนเกี่ยวของ และไมมีสวนรวมใดๆ นั้น 

ลาสุด วันที่ 22 มกราคม 2565 นาย

ไผ ลิกค ส.ส.กําแพงเพชร และอดีตรอง

เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

แสดงความเห็นเร� องดังกลาวในเฟซบุกสวน

ตัว ระบุวา

“วันน้ี ส.ส.เบี้ยว ออกมาบอกวาไมรู

เร� องในทุกเร� องที่เกิดขึ้น ในการโดนขับออก

จากพรรคพลังประชารัฐ ผมเกิดความสงสัย

ขึ้นมากมาย วาพี่มาถึงประมาณบาย 4-5 โมง 

ไทยโพสต • “อภัยภูเบศร” ยก 4  สมุนไพร

ไทย “ขมิ้นชัน บัวบก น้ํามันรําขาวและจมูก

ขาว ฟกทอง” มีผลวิจัยชวยตานซึมเศราได

และหางาย

โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร

ใหความรูเร� องสมุนไพรตานซึมเศรา โดย 

ภญ.อาสาฬา เชาวนเจริญ เภสัชกรชํานาญ

การ กลาววา โรคซึมเศรากําลังเปนปญหา

สําคัญในสังคมยุคปจจุบันมากขึ้น และทวี

ความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ สมุนไพรจึงเป็น

อีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถใชปองกันหรือ

บรรเทาอาการดังกลาวได จึงขอยก 4 สมุนไพร

ที่มีขอมูลวาสามารถชวยตานโรคซึมเศรา

และหาไดงายคือ

1.ขมิ้นชัน มีการศึกษาทางคลินิกใน

ผูปวยซึมเศรา เปรียบเทียบการใชสารสกัด

ขมิ้นชัน 500 มก. หลังอาหารเชาและเย็น 

และยาตานซึมเศรา (Fluoxetine 20 mg) เปน

เวลา 6 สัปดาห เปอรเซ็นตการตอบสนองผล

การรักษาของผูปวย ยาตานซึมเศรา 64.7% 

สารสกัดขมิ้นชัน 62.5% 

ของฟรี ไมมีในโลก ฉะนั้นหาก “รัฐบาล” จะอยู

จนครบวาระ 4 ป ไปจนครบวาระเดือนมีนาคม  

2566 รวมทั้งนายกฯ ยังไดทําหนาที่ประธานเอเปก

ในชวงปลายปนี้ ไดอยางสะดวก จําตองยอมปรับ 

ครม. และมอบเกาอี้ที่มีความสมน้ําสมเนื้อ

ใหแก “ซุมผูกองธรรมนัส” 

2หนา...
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4

(1)

นาหนาวปนี้...ถาวากันโดยความรูสึกสวนตัว คง

ไมถึงกับ หนาวววว มากมายซักเทาไหร แคงัด

เสื้อแจ็กเกตมาคลุมเนื้อ-คลุมตัว ไวซักชั้น-สอง

ชั้น หรือดึงผาหมหนาๆ มาปกปดสวนอก สวนขา 

ในชวงดึกๆ ด� นๆ ก็สามารถหลับสนิทนิทรา ไปต� นเอาตอน

ตะวันแยงกนไดอยางไมตองเสียเวลาจําเริญสมาธิ ยุบหนอ-

พองหนอ อะไรกันมากมาย...

(2)

แถมบางชวง บางระยะ อาจตองหันไปพึ่ง แอรกี่ 

ชวยเพิ่มความชุมชื้น ฉ่ําเย็น ซะอีกตางหาก คือเปนหนา

หนาวแบบพอไดสบายๆ ไมถึงกับตองตับแลบ มามแลบ 

เหมือนหนารอน หนาแลง ที่คงหนีไมพนตองเขามาเยือน

ตอเน� องไปตามความหมุนเวียนเปลี่ยนผันของ ฤดูกาล อัน

เปนไปตาม ขอเท็จจริง อันเปน กฎเหล็กแหงธรรมชาติ ใน

แตละเร� อง แตละกรณี นั่นแหละทั่น!!! หรือที่จําตองมีขึ้น-มี

ลง มียศ-เส� อมยศ มีลาภ-เส� อมลาภ มีเกิด-มีดับ ฯลฯ มิอาจ

ควบคุม บังคับ และบงการ เพ� อใหทุกสิ่งทุกอยางเปนไปตาม

ความปรารถนาและตองการ ของใครคนใด-คนหนึ่ง ผูใด-ผู

หนึ่ง ไดงายๆ...

(3)

ความหมุนเวียนเปลี่ยนผันไปตามฤดูกาลเชนนี้...จึง

สามารถนํามาใชเปนคติเตือนใจ เปนอุทาหรณสอนใจ ใคร

ตอใครไวไดเสมอๆ เพียงแคหัดรูจักสังเกต หัดหยิบเอามา

ใครครวญ พิจารณา ไปในแตละชวง แตละระยะ ไมตาง

อะไรไปจากการอุบัติขึ้นมาของความมืด-ความสวาง การ

เกิดขึ้นและดับไปของกลางวันและกลางคืน ที่สามารถนํามา

ใชเปนบทเรียน บทศึกษาถึงความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลง 

อันเปนนิจนิรันดรกาล โดยไมตองเสียเวลาไปฟงธรรม ฟง

เทศน เอาเลยก็ไมแน�!!! เพียงแคหัดเงี่ยหูฟง หัดสดับตรับ

ฟง เสียงแหงธรรมชาต ิกันแบบจริงๆ จังๆ โอกาสที่จะ

บรรลุธรรม ขั้นโนน ขั้นนี้ เกิดความรูสึกเกี่ยวพันและเกี่ยว

โยงกับสิ่งที่เรียกวา ศาสนา หรือสิ่งที่คุณปู ลีโอ ตอลสตอย 

อภิมหานักวรรณกรรมชาวรัสเซีย ทานเรียกขานเอาไวใน

นาม สัมพันธภาพระหวางมวลมนุษยกับความมีอยูจริงของ

สิ่งที่เปนอมตะนิรันดรกาล กับ ภวัตภาพ หรือกับ Infinite 

Being ฯลฯลฯ ยอมเปนไปไดเสมอๆ...

(4)

ยิ่งถาพยายามฟง พยายาม ไดยิน ใหบอยๆ เขา

ไว มากๆ เขาไว...โอกาสที่จะเกิดความรูสึกอันมีที่ตั้งอยูใน

ลักษณะอาการ แหง ความไมประมาท หรือความมี สติ 

ทั้งหลาย ยอมตองมีความเปนไปไดอยูแลวแน�ๆ บรรดา 

อันตราย ตางๆ ที่จะเขามาแผวพาน รุกล้ํา ลวงเกิน กอให

เกิดอารมณ-ความรูสึกแหงความเจ็บปวด รวดราว เสียอก-

เสียใจ เสียดม-เสียดาย ถึงขั้นตองตีโพย-ตีพาย ตีอก-ชกหัว 

ร่ํารอง-ร่ําไห หรือออกอาการ พลานนนน ในลักษณะตางๆ 

มันยอมตองลดนอยถอยลงยิ่งขึ้นไปเทานั้น ชนิดไมวาจะ

กอใหเกิด อารมณ-ความรูสึก ใดๆ ก็ตาม ก็อาจพอสรุปได

แบบสั้นๆ-งายๆ ประมาณวา ดวยเหตุเพราะ มันเปนเชนนั้น

เอง-มันเปนพรรคนั้นแหละ เปนอะไรที่ควบคุม บังคับและ

บงการ แทบไมได อันเน� องมาจาก ดวยเหตุเพราะสิ่งนี้-สิ่ง

นี้...สิ่งนี้จึงเปนไป นั่นแล...

(5)

ดังนั้น...ไมวาอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้น จะอุบัติขึ้นมาใน

อนาคตเบื้องหนา ถาหากอาศัย สติ หรือความรูสึกอันมีที่

ตั้งอยูในความไมประมาทเปนเคร� องมือ หรือเตรียมรับมือ

เอาไวกอนลวงหนา อยางนอย...มันก็น�าจะพอเบาๆ สบายๆ 

ไปไดกวาครึ่ง กวาคอน เอาเลยก็ไมแน� สามารถกอใหเกิด

การ ทําใจ ไดดีซะยิ่งกวา ยาทัมใจ หรือ ยาบวดหาย ไมรูกี่

เทาตอกี่เทา เพราะนอกเหนือไปจากความเจ็บปวด รวดราว 

ความไมสบายกาย-สบายใจ ตลอดชวงระยะ 2 ปที่ผานมา 

อันเน� องมาจากการแพรระบาดของทานเชื้อไวรัสโควิด-19 

นั่นแหละทั่น ที่ถือเปน เหตุปจจัย สําคัญเอามากๆ วากัน

วา...มันยังอาจตองเจอกับอะไรตอมิอะไร ที่อาจหนักหนา-

สาหัสยิ่งไปกวานี้ อีกซักสองเทา-สามเทา เห็นจะได!!!

(6)

การหัดทําใจ เตรียมตัว-เตรียมใจ เตรียมรับมือเอาไว

ซะแตเนิ่นๆ ฝกความมี สติ เพิ่มพูนความรูสึกอันมีที่ตั้งอยู

ในความไมประมาท ในแตละเร� อง แตละกรณี จึงยอมตอง

ถือเปน การบาน สําหรับบรรดาปวงชนทุกผู-ทุกนาม ไมวา

ชาวไทยแลนดแดนสยาม ของหมูเฮา หรือชาวอะไรตอมิ

อะไรทั้งหลาย ไมวาจะนับถือ ศรัทธา ศาสนา ใดๆ ก็ตาม 

หรือไมวาจะไมคิดนับถือศาสนาใดๆ ก็แลวแต แตถาหาก

หมั่นฝก หมั่นสังเกต ถึงความหมุนเวียน-เปลี่ยนผันของ

ฤดูกาลในแตละป ไปจนถึงความมืด-ความสวางในแตละวัน

เอาเลยก็ยังได โอกาสที่จะมองเห็นถึง ขอเท็จจริง ของ กฎ

เหล็กแหงธรรมชาติ ที่หมุนเวียน เปลี่ยนผันไปเปนวงรอบ 

ไมตางอะไรไปจาก กงลอแหงกาลเวลา ยอมมีความเปนไป

ไดยิ่งขึ้นไปเทานั้น...

(7)

ดวยเหตุนี้...ในชวงจังหวะที่ กงลอ มันกําลัง หมุนลง 

ไปสูความพินาศ ฉิบหาย หรือความเจ็บปวด รวดราวใดๆ ก็

แลวแต ก็อยาถึงกับตองไปตีโพย-ตีพาย เพราะยังไงๆ...มัน

ยอมตองมีวัน หมุนขึ้น ไปสูการเติบโตเติบใหญ ไปสูความ

สุข ความเจริญอยูแลวแน�ๆ การรวมมือ-รวมไม รวมแรง-

รวมใจ ผลักดันใหมันเขาสูชวงจังหวะแหงการหมุนขึ้นให

เร็วๆ เขาไว ก็จึงไมตางอะไรไปจากการ เตรียมตัว-เตรียม

ใจ เพ� อใหเกิดการสรางสรรค เกิดความสวาง ความสบาย

กาย-สบายใจ อันเปนสิ่งที่พึงปรารถนาสําหรับบรรดามวล

มนุษยทั้งหลาย หรือถือเปน ปญญา ที่จะตามมาหลังจากตั้ง

มั่นอยูใน สติ ตั้งมั่นอยูใน ความไมประมาท ไดอยางมั่นคง 

แข็งแรง พอสมควรแลว...

เตรียมตัว-เตรียมใจไวซะแตเนิ่นๆ

ห

ารพลิกเกมของ “ผูกอง” หรือ ร.อ.ธรรมนัส พรหม

เผา ดูเหมือนเพลี่ยงพล้ําจากที่จะตกเปนจําเลย รับ

บาปเคราะหทั้งหมด หลังทําใหพรรคพลังประชารัฐ 

(พปชร.) พลาดทาแพเลือกตั้งซอมเขต 1 จ.ชุมพร และเขต 

6 จ.สงขลา ใหแกพรรคประชาธิปตย   

แตเม� อ “ผูกองธรรมนัส” ฉวยโอกาส โดยมี 

พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกฯ และหัวหนาพรรค 

รูเห็นเปนใจและเปดไฟเขียวให พปชร.มีมติขับ 21 ส.ส. ซุม

ธรรมนัส ออกไป ดวยขออางสรางความขัดแยงและทําลาย

ความมั่นคงใหแก พปชร.ไปเม� อวันที่ 19 ม.ค.ที่ผานมา 

ประกอบดวย ส.ส.เขต จํานวน 17 คน และบัญชี

รายช� อ 4 คน ประกอบดวย 1.ร.อ.ธรรมนัส พรหม

เผา ส.ส.พะเยา 2.นายวัฒนา ชางเหลา ส.ส.ขอนแกน 

3.นายธนัสถ ทวีเกื้อกูลกิจ ส.ส.ตาก 4.นายภาคภูมิ บูลย

ประมุข ส.ส.ตาก 5.นายไผ ลิกค ส.ส.กําแพงเพชร 

6.นายวัฒนา สิทธิวัง ส.ส.ลําปาง 7.นายเกษม ศุภรานนท 

ส.ส.นครราชสีมา 

8.นายสมศักดิ์ พันธเกษม ส.ส.นครราชสีมา 

9.นายณัฏฐพล จรัสรพีพงษ ส.ส.สุรินทร 10.นายสมศักดิ์ 

คุณเงิน ส.ส.ขอนแกน 11.นายจีรเดช ศรีวิราช ส.ส.พะเยา 

12.นายบุญสิงห วรินทรรักษ ส.ส.บัญชีรายช� อ 13.นายพรชัย 

อินทรสุข ส.ส.พิจิตร 14.เอกราช ชางเหลา ส.ส.บัญชีรายช� อ 

15.นายปญญา จีนาคํา ส.ส.แมฮองสอน         

16.นางจอมขวัญ กลับบานเกาะ ส.ส.สมุทรสาคร 

17.นายสะถิระ เผือกประพันธุ ส.ส.ชลบุรี 18.นายยุทธนา 

โพธสุธน ส.ส.บัญชีรายช� อ 19.พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพ

จํานงค ส.ส.บัญชีรายช� อ 20.นางทัศนาพร เกษเมธีกา

รุณ ส.ส.นครราชสีมา และ 21.นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน 

ส.ส.อุบลราชธานี

สถานการณขณะนั้นดูเหมือนจะพลิกผันให “ธรรมนัส” 

เหมือนเสือติดปก ดวยสถานภาพความเปน ส.ส.และยาย

ออกไปสังกัดพรรคใหมภายใน 30 วัน ตามขาวแจงวาคือ 

“พรรคเศรษฐกิจไทย”       

โดยอางช� อ พล.อ.วิชญ เทพหัสดิน ณ อยุธยา คน

ใกลชิด “บิ๊กปอม” เปนหัวหนาพรรค และ นายอภิชัย เต

ชะอุบล ส.ส.พรรคประชาธิปตย ที่จะลาออกมานั่งเปน

เลขาธิการพรรคตอไป  

การแยกวงจาก พปชร. คอการเมืองและนักการเมือง

วิเคราะหกันวาเพ� อทําหนาที่ “ฝายรัฐบาลอิสระ” และเบื้อง

ตนยังสนับสนุนรัฐบาล “บิ๊กตู” พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกฯ และ รมว.กลาโหม อยูเชนเดิม

แตของฟรีไมมีในโลก ฉะนั้นหาก “รัฐบาล” จะอยูจน

ครบวาระ 4 ป ไปจนครบวาระเดือนมีนาคม 2566 รวม

ทั้งนายกฯ ยังไดทําหนาที่ประธานเอเปกในชวงปลายปนี้ ได

อยางสะดวก จําตองยอมรับ ครม.และมอบเกาอี้ที่มีความสม

น้ําสมเนื้อใหแก “ซุมผูกองธรรมนัส” 

ตามกระแสขาว 2 ตําแหน�งที่หมายปองคือ เกาอี้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ของพรรค

ชาติไทยพัฒนา หรือกระทรวงแรงงาน และกระทรวงดิจิทัล

เพ� อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) โควตาของพรรค พปชร. 

เปนตน  

มิเชนนั้นไมรับประกันวารัฐบาลจะอยูเปนสุขหรือ

ไม เพราะเสียง ส.ส.ซุม ร.อ.ธรรมนัส จํานวน 21 เสียง 

ประกอบกับพรรคเล็กอีก 10 เสียง ที่ตามขาวจะตามมา

สมทบ จะสามารถชี้เปนชี้ตายงานของรัฐบาลในเวทีสภาได   

เชน กฎหมายสําคัญ อาทิ พ.ร.ก.ตางๆ, กฎหมาย

การเงิน, ราง พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําป 

2565 และการอภิปรายไมไววางใจนายกฯ และคณะ

รัฐมนตรี ในสมัยประชุมหนาตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม

เม� อเช็กเสียงของสภาบัดนี้มี ส.ส.ทั้งสิ้น 475 เสียง 

ประกอบดวย ฝายรัฐบาลจํานวน 267 เสียง (ยังไมหัก 21 

เสียงของ ร.อ.ธรรมนัส และ 10 เสียงของพรรคเล็กรวม 30 

เสียง) ขณะที่ฝายคานมี 208 เสียง โดยเสียงฝายรัฐบาลมี

มากกวาฝายคาน จํานวน 39 เสียง โดยมีองคประชุมคือ 

238 เสียง

สมมุติวา ส.ส.ในซุม ร.อ.ธรรมนัส เลือกไปอยูฝายตรง

ขาม หรือเลนเกมกับรัฐบาล เสียงในสภาจะปริ่มน้ํา และจะ

เกิดปญหากระทบเสถียรภาพของรัฐบาลทันที 

ไมวาจะเปดประชุมสภา หรือพิจารณากฎหมายสําคัญ

ตางๆ เพราะเง� อนไขแรกคือองคประชุมจะตองครบ คือ

จํานวน 238 เสียง เพราะมิเชนนั้นจะทําอะไรไมได 

สําหรับทางออกใชวาจะไมมี แตขึ้นอยูกับ 

“พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา” นายกฯ ของคนไทยทั้ง

ประเทศ จะเลนไพใบไหนในมือ  

ขอ 1 หากเลือกยอมปรับ ครม.ตามใจ “ร.อ.ธรรม

นัส” ขอดีอาจทําใหรัฐบายยังมีเสถียรภาพอยูเชนเดิม แตขอ

เสียถือวาพายแพทางการเมือง ที่ยอมตกเปนเบี้ยลางใหแก

นักการเมืองเขามาตอรอง กดดันทําใหภาพลักษณของผูนํา

ประเทศเสียหายในสายตาประชาชน 

ขอ 2 คือยุบสภาเพ� อลางไพทั้งหมด พรอมสลายมุง                                                                     

กวนการเมือง ใหไปตอสูกันใหมในสนามเลือกตั้ง ซึ่งแนว 

ทางนี้น�าจะเปนหนทางสุดทาย   

ขอ 3 รักษาภาพความเปนผูนําประเทศ และอยูกัน

ไปแบบนี้ในสภาพเสียงปริ่มน้ํา เชน สมัยรัฐบาลนายกฯ 

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่ยังลากยาวไดจํานวน 2 ป 231 วัน 

ขณะเดียวกันก็พยายามหาวิธีการเติมเสียง ส.ส.กลับมาที่

รัฐบาล โดยอาศัยความรวมมือจากพรรครัฐบาล คือ พรรค

ภูมิใจไทย พรรคประชาธิปตย และพรรคชาติไทยพัฒนา 

เขามารวมแกปญหาดวย เพราะหากยุบสภาในชวงวิกฤต

โควิดและสถานการณขาวยากหมากแพงจะกลับมาลําบาก 

รวมทั้งยังเสียกระทรวงสําคัญที่ดูแลอยูอีกดวย   

เบื้องตนยังไมทราบวา “พล.อ.ประยุทธ” จะเลือกเลน

ไพใบไหนในมือ แตจากการฟงการใหสัมภาษณในวันที่ 20 

มกราคม ก็พอจะคาดเดาไดวา ยอมหักไมยอมงอ ทําตาม

ประสงคของ “ผูกองธรรมนัส”  

“ผมไมไดกลาววาใครดีไมดี แตพฤติกรรมจะเปนตัว

กําหนดและใหประชาชนคัดกรองในการเลือกตั้งครั้งตอไป 

และยืนยันวาผมไมไดคิดจะดําเนินการในเร� องการปรับคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) หรือยุบสภาอะไรตางๆ”

ตอกย้ําตอเน� องในวันที่ 21 มกราคม เปนประธาน

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณเศรษฐกิจจากผล   

กระทบของการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด-19) (ศบศ.) ครั้งที่ 1/2565 ผานระบบวิดีโอ

คอนเฟอเรนซ 

ในชวงทายกอนจบการประชุม ศบศ. นายกรัฐมนตรี

ไดเปดเพลง อยายอมแพ ของออม-สุนิสา สุขบุญสังข นัก

รองช� อดังในอดีต พรอมบอกกับที่ประชุมวา “ผมไมยอมแพ

อยูแลว เพลงเปนเร� องการใหกําลังใจทุกคนที่รวมทํางานไม

แพตอปญหาอุปสรรค เชนเดียวกับนายกฯ ไมเคยยอมแพ 

ทํางานเพ� อชาติและประชาชน”

การสงสัญญาณเชนนี้ของ “พล.อ.ประยุทธ” จึงคาด

หมายวาพรอมจะเดินหนาทํางานในหนาที่ตอไป แมจะเกิด

วิกฤตทางการเมือง โดยเฉพาะความขัดแยงภายใน พปชร.  

สอดรับกับสถานการณการเมือง เหมือนจะพลิก

กลับตาลปตรใหเขาทาง “บิ๊กตู” เม� อนายสมศักดิ์ พันธ

เกษม ส.ส.นครราชสีมา ซึ่งเปน 1 ใน 21 ส.ส.ที่ถูกขับออก

จากสมาชิก พปชร.ทําหนังสือถึง พล.อ.ประวิตร ขอให

ทบทวนมติพรรค พปชร.ใหออกจากการเปนสมาชิกพรรค  

เชนเดียวกับศาลฎีกาสั่งใหนายวัฒนา สิทธิวัง ส.ส.ลํา 

ปาง ที่อยูใน “ซุมผูกองธรรมนัส” เชนกัน หยุดปฏิบัติหนาที่ 

ส.ส.หลังรับคํารองจาก กกต.ปมจายเงินจูงใจชาวบานลง

คะแนนเลือกตั้งซอมเม� อวันที่ 20 มิถุนายน 63 ไมเปนไป

โดยสุจริตและเที่ยงธรรม         

สิ่งที่เกิดขึ้นกับ 2 ส.ส.ที่มีรายช� อถูกขับออกจาก    

พปชร. จะเรียกวาความบังเอิญ หรือ “เชือดไกใหลิงดู” ยัง

ไมสามารถตอบได แตในทางการเมืองมองวา “บิ๊กตู” 

กําลังรุกฆาตตีกลับ “ผูกองธรรมนัส” ใชหรือไม.

 

ตอรอง-ลม‘บิ๊กตู’ไมงาย

เปดเกมรุกฆาต!‘ธรรมนัส’

ก รักษาภาพความเปนผูนําประเทศ และอยูกันไปแบบนี้ ใน   

สภาพเสียงปริ่มน้ํา เชน สมัยรัฐบาลนายกฯ อภิสิทธิ์ เวชชา

ชีวะ ที่ยังลากยาวไดจํานวน 2 ป 231 วัน ขณะเดียวกันก็

พยายามหาวิธีการเติมเสียง ส.ส.กลับมาที่รัฐบาล



ารเมืองรอนฉาจากปฏิกิริยาของ รอยเอกธรรมนัส  พรหมเผา 

อดีตเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ที่เดินเกมใหกรรมการ

บริหารพรรคขับออกไปอยูพรรคใหม หวังเขยารัฐบาลใหเกิด

ความสั่นคลอน แตดูการสนองตอบของ พลเอกประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรี แมจะออกอาการเนือยๆ  เบ� อๆ  แตเม� อถูกขี่ขนาดนี้คงไมยอม

โดยงาย เบื้องตนประกาศนํารองไมปรับ

คณะรัฐมนตรี ไมยุบสภา สงสัญญาณชัด

วางานนี้ ไมมีถอย ไมยอมแพ รอดูเพียงวา

จะเลือกแกเกมรุกฆาตนี้อยางไร เพราะมอง

หมากทั้งกระดาน “ขุน” ยังไมเขาตาจน 

เหลือตาเดินไดอีกหลายกาว ฉากหนาวากัน

ดวยความขัดแยงเร� องโควตา รมต. แตเบื้อง

ลึก-เบื้องหลัง วงในพรรคการเมืองกลับเปน

คนละเร� อง แซะขาวลือกันใหแซด พบวา 

การสัประยุทธระหวาง “นายพล” กับ “ผู

กอง” ที่บานปลายกันถึงขั้นเคลียรไมไหว 

เกิดจากปมนายพลดันไป “ทุบหมอขาว” 

ของอีกฝายที่มีนอมินีเปน “เสือนอนกิน” 

รับทรัพยสวนตางจากโควตาสลากกินแบง

รัฐบาลมานาน รวมไปถึงตลาดสด-ตลาดนัด ที่กําลังเขาคิวถูกจัดระเบียบ

ผลประโยชนใหม หลังจากมนตร “หลวงพอปอม” เส� อมคลาย เหลาบรรดา

ลูกหาบตกสวรรคกันหลายราย ปมปญหาจึงถูกขมวดใหเขม็งเกลียวเพิ่มขึ้น

ฝุนตลบจบภารกิจที่มูลนิธิปารอยตอฯ พลเอกประวิตร  วงษสุวรรณ 

สวมหมวกผูอํานวยการกองอํานวยการน้ําแหงชาติ ควง พลเอกวิชญ 

เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานกรรมการยุทธศาสตรพรรคพลังประชา

รัฐ ที่มีกระแสขาววาอาจจะไปเปนหัวหนา

พรรคเศรษฐกิจไทย พรอมดวยนางนฤมล 

ภิญโญสินวัฒน เหริญญิกพรรคพลังประชา

รัฐ และอดีต รมช.แรงงาน ลงพื้นที่ภาค

เหนือ จ.เชียงราย เพ� อติดตามการปฏิบัติ

ราชการในภูมิภาค และติดตามการบริหาร

จัดการน้ําภาคเหนือ ในการพัฒนาแหลงน้ํา

ธรรมชาติขนาดใหญ “เวียงหนองหลม” และ

โครงการ “ขุดลอกหนองมโนราห” โดยเดิน

ทางมารับฟงการบรรยายสรุป ณ หอประชุม

เฉลิมพระเกียรติหนองมโนราห อ.แมจัน 

จ.เชียงราย ซึ่งมีนายภาสกร บุญญลักษม 

ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย มาใหการ

ตอนรับ ทามกลางการจับตามอง “พรรคแกมลิง” ที่ดันมีช� อ “อภิชัย เตชะ

อุบล” เสี่ยโตแหงประชาธิปตย นักธุรกิจหลายแขนง รวมถึง  “หองเย็น” 

แถวสมุทรสาคร ที่ชวงนี้ตางก็ถูกจับจองเร� องหมูๆ 

ฟงจาก อาจารยวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝายกฎหมาย 

ทําใหเห็นถึงความน�าลําบากใจหากนายกฯ ยุบสภาในชวงเวลานี้  โดย

เฉพาะกฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้งยัง

ไมผานขั้นตอนและยังไมมีผลบังคับใชได

งายๆ อยางเร็วที่สุดตองใชเวลาอีก 2-3 

เดือน ที่สําคัญตองผานดานรัฐสภา และ

เม� อแกไขแลวก็กลับไปถามคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง หรือ กกต.อีกวาพอใจหรือไม 

เน� องจากรัฐธรรมนูญเขียนไววากฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญมาจากใคร ตองกลับ

ไปถามคนนั้น และที่เปนปญหาคือจะกลับ

ไปใชกฎหมายลูกฉบับเดิมไมได เพราะ

รัฐธรรมนูญไดรับการแกไขและประกาศ

ใชไปแลว  ทําใหเม� อยุบสภาก็ตองจัดการ

เลือกตั้งอยูดี แตจัดอยางไรก็นึกไมออก 

และเคยถามคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แลว กกต.ก็คิดไมออก ถึง

อยางไรก็ตองใหกฎหมายลูกผานออกมาใชเสียกอน จะไดมีกลไกและเคร� อง

มือใชในการเลือกตั้ง

มาตามนัดเปดตัว “พรรคสรางอนาคตไทย” ของ 4 กุมาร  นํารอง

โหมโรงมากันครบทีมทั้ง “อุตตม สาวนายน” อดีต รมว.การคลัง และอดีต

หัวหนาพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) “สนธิรัตน สนธิจิรวงศ” อดีต รมว.

พลังงาน และอดีตเลขาธิการพรรค พปชร. โดยมีนักการเมือง นักวิชาการ 

นักธุรกิจเขารวม อาทิ นายสุพล ฟองงาม อดีต ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ, 

นายสันติ กีระนันทน อดีต ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ, นายนิพิฏฐ อินทร

สมบัติ อดีตรองหัวหนาพรรคประชาธิปตย 

และอดีต ส.ส.พัทลุง, นายรักษพงษ 

เซงเจริญ อดีตผูอํานวยการ สทบ. ซึ่งเปน

เลขาธิการสวนตัวนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ 

อดีตรองนายกรัฐมนตรี, นายพงศพรหม 

ยามะรัต  อดีตรองหัวหนาพรรคกลา, 

นายมนตชีพ ศิวะสินางกูร หรือนายสะอาด 

นักรองช� อดัง ซึ่งเปนผูรวมกอตั้งพรรคกลา 

มารวมงานกับพรรคดวย  ชัดเจนดวยการ

ประกาศของ “สนธิรัตน” วาจะไมเสนอช� อ 

“พลเอกประยุทธ” เปนแคนดิเดตนายก

รัฐมนตรีในบัญชีรายช� อของพรรค กระนั้น

หลังเปดตัวแควันเดียวปรากฏวามีการ

เคล� อนไหวของนักการเมืองในพื้นที่ตางๆ อยางคึกคัก ในทํานองวาเตรียม

มาซบพรรคนี้ในการเลือกตั้งครั้งหนา ทั้ง “กลุมคุณปลื้ม-กวนกําแพงเพชร” 

ของวราเทพ รัตนากร พวงไปถึงกวนบานใหญนครปฐมตระกูล “สะสม

ทรัพย” แตปรากฏวามีกระแสเสียงของ “เผดิมชัย สะสมทรัพย” ออกมา

ปฏิเสธทันที พรอมระบุวายังแฮปปกับพรรคชาติไทยพัฒนา ไมไดยายไป

ไหน งานนี้คงตองดูตอไปยาวๆ จนถึงวันที่ลิเกลาโรง.
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3ในประเทศ

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา

พล.อ.วิชญ  เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ที่จะยกเลิกการฝกภาคสนามทั้ง 3 รายการใหญทั้ง ยกพล

ขึ้นบก-ฝกดําเนินกลยุทธดวยกระสุนจริง-อพยพประชาชน

ออกจากพื้นที่ความขัดแยง และใชฝกในที่บังคับการ รวม

ถึงคงโปรแกรมการชวยเหลือประชาชนไว สําหรับสหรัฐฯ 

สงกําลังพลมากกวาพันคนเทานั้น สวนแฟนคลับเคร� อง

บินรบที่รอวาจะไดชม F-35 อีกครั้งหลังจากที่มารวมการ

ฝกในป 2562 สมัย พล.อ.พรพิพัฒน เบญญศรี เปน

ผบ.ทสส.มาแลว คงตองรอตอไป •

สําเร็จลุลวงไปดวยดีกับปฏิบัติการกูอวนติด 

ซากเรือคิงครุยเซอร (King Cruiser) เม� อวันศุกรที่ผาน

มา จากความรวมมือของนักดําน้ําในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 

ชุดปฏิบัติการพิเศษ ทัพเรือภาคที่ 3 หรือหน�วยซีล ศร

ชล.ภาค 3 สํานักทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 6 

พังงา และเรือ MV. Mandarin Queen รวมจํานวน

นักดําน้ํา 18 คน โดยมีอดีต ผบ.ซีล-พล.ร.ต.อาภากร 

อยูคงแกว ปจจุบันดํารงตําแหน�งรองผูบัญชาการทัพเรือ

ภาคที่ 3 เดินทางดวยเรือหลวงแหลมสิงห จากจังหวัด

ภูเก็ต เขาปฏิบัติการเก็บกูซากอวนดังกลาวดวยการ

วางแผนรอบคอบรัดกุม จึงทําใหกูอวนขึ้นมาไดใน Drive  

เดียว สําหรับจุดดําน้ําซากเรือคิงครุยเซอร (King Cruiser  

Wreck) ดึงดูดนักดําน้ําจากทั่วโลกใหมาช� นชมความงาม

ของแนวปะการังที่ขึ้นอยูตามซากตัวเรือ นอกจากนั้นยัง

พบสัตวน้ําหลากหลายสายพันธุ อาทิ ปลากะพง, ปลา

สากหางเหลือง  และสัตวน้ําที่ออกหากินในเวลากลาง

คืนจํานวนมาก ที่ชอบอาศัยอยูในบริเวณที่มีรมเงา เชน 

ปลาสิงโต, ปลาไหลมอเรย,  ปลาแมงปอง, กุงมังกร และ

สัตวน้ําที่มีเปลือกแข็ง ถาดวยซากอวนที่ไมรูที่มาที่ไปหรือ

ความไมรับผิดชอบของเรือประมง ทําใหเกิดความเสีย

หายก็คงไมคุมคา และถาเปนไปไดในการสืบหาตนตอ

เพ� อนําไปสูการปองกันหรือปองปรามก็น�าจะเปนแนวทาง

ที่ดี •

ประชุมสภากลาโหม โดยผานระบบ “วีทีซี” ไปเม� อ

วันศุกร พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี ใช

เวลาประชุมไมถึง 40 นาที ไมออกอาการเครียดใหเหลา

บรรดา “ผบ.เหลาทัพ” ไดเห็นใหเสียจริต ในทางกลับกัน

อารมณดีผิดวิสัยคนที่เจอปญหารุมเรา แถมยังไลถาม

หยอกๆ ผบ.เหลาทัพเหมือนเชนที่ประชุมทุกครั้ง รอบนี้ขุน

ทหารมาแบบครบทีมผานจอ ทั้ง พล.อ.เฉลิมพล ผบ.ทสส., 

พล.อ.ณรงคพันธ  จิตตแกวแท ผบ.ทบ., พล.อ.อ.นภาเดช 

ธูปะเตมีย ผบ.ทอ., พล.ร.อ.สมประสงค นิลสมัย ผบ.ทร. 

โดยมี พล.อ.ชัยชาญ  ชางมงคล รมช.กลาโหม, 

พล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท ปลัดกระทรวงกลาโหม อยู

โยงที่กระทรวงกลาโหม แตที่ดูเหมือนจะดูรนๆ  ก็คงเปน

จังหวะที่ประธานการประชุม ซึ่งก็คือ “บิ๊กตู” เรงตัดบท

ใหจบการบรรยายสรุปสถานการณตามสไตลที่เห็นวาซ้ํา

หรือเยิ่นเยอ จึงมีการประเมินวา ศุกรสุดสัปดาห ภายใต

สถานการณรอนฉา “บิ๊กตู” มีภารกิจใดที่ตองไปเรงสะสาง

ตอหรือไม เพราะใจโฟกัสที่นัดหมายตอไป •

งเวลาตองขยับขยายยายบานกันอีกรอบ 

กองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวน

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือ บช.สอท. 

ที่มี บิ๊กแจง-พล.ต.ท.กรไชย  คลายคลึง กุมบังเหียน 

ที่ ณ ปจจุบันมีที่ตั้งหน�วยอยูรวมกับ  กองบัญชาการ

ตํารวจสอบสวนกลาง หรือ บช.ก. อาคารเมืองทองธานี 

แจงวัฒนะ ลาสุดมีคําสั่งจาก บิ๊กเดน-พล.ต.อ.ดํารงศักดิ์ 

กิตติประภัสร รอง ผบ.ตร. ใหเก็บขาวของยายที่ทํางาน

ใหมไปอยูที่ศูนยราชการฯ บนถนนแจงวัฒนะ ยานใกลๆ 

ที่ทําการเดิม ไมเกินสิ้น ม.ค.นี้ เชนเดียวกับ บช.ก. ที่ 

บิ๊กกอง-พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช กุมบังเหียน ก็จะยาย

ฐานบัญชาการจากเมืองทองธานี ไปอยูรั้วเดียวกับกอง

บังคับการปราบปราม (บก.ป.) ที่ยานพหลโยธิน บริเวณ

ดานหลังที่เพิ่งกอสรางเสร็จ ซึ่งเดิมตามแพลนจะใชเปน

ที่ตั้งหน�วยของ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง หรือ สตม. 

ที่มี พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ สัจจพันธุ กุมบังเหียน แต 

บช.ก.ที่มีความคุนเคยยานนี้ โดยเฉพาะ บิ๊กกอง ที่เคย

เปน ผบก.ป. มากอน ตองการอยูถิ่นเกา เลยตองจับ

มือแลกที่ตั้งหน�วยงานให บช.ก. เก็บขาวของยายมาอยู

พหลโยธิน สวน สตม. ก็ไปยึดตึกของ บช.ก.เดิมที่ยาน

เมืองทองธานี เปนที่ตั้งหน�วยงานทั้งหมดแทน ซึ่งตาม

กําหนดแบบดวนจี๋ ไปรษณียจา ไมน�าเกินสิ้นเดือน ม.ค.นี้ 

การยายบานของทั้ง 3 หน�วยงานจะเรียบรอยลงตัว....ใคร

จะไปติดตอหน�วยงานไหนก็เช็กสถานที่ตั้งกันใหดี จะได

ไมเสียเวลาเดินทาง •

ไมเสียช� อ บิ๊กโจก จริงๆ พล.ต.ท.สุรเชษฐ หักพาล 

ผูชวย ผบ.ตร. ถึงจะโดนมรสุม โดนเลนงานจนตองออก

จากรั้ว กรมปทุมวัน ไปพักใหญ แตพอไดกลับมาความ

รอนแรงก็ไมมีตก ดีกรีตางๆ ยังระอุเชนเดิม โดยเฉพาะ

การ ทําคดี ไมวาจะนอย จะใหญ ลวนเปนที่สนใจ ลวน

เปนขาวโดงดัง ลาสุดสวมหมวก รอง ผอ.ศพดส.ตร. นํา

ชุดปฏิบัติการปราบปรามการลวงละเมิดทางเพศตอเด็ก

ทางอินเทอรเน็ต สํานักงานตํารวจแหงชาติ (TICAC) 

ลงพื้นที่ จ.ระนอง จับกุมแมเลาวัย 16 ป สงเด็กคา

ประเวณี เขาขายคดีคามนุษย พรอมรวบครูอัตราจางใน

จังหวัดระนอง ลวงละเมิดทางเพศเด็กกวา 10 ราย 

แบบนี้เกาอี้ รอง ผบ.ตร. ชวงปลายปจะหนีไปไหน 

ยิ่งปลายปนี้มี รอง ผบ.ตร. วาง 5 เกาอี้ จากที่บรรดา 

รอง ผบ.ตร. ทั้ง พล.ต.อ.ปยะ อุทาโย, พล.ต.อ.วิ

ระชัย ทรงเมตตา, พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ และ 

พล.ต.อ.สุทิน ทรัพยพวง เกษียณอายุราชการ รวมทั้ง

มี รอง ผบ.ตร. ขึ้นไปเปน ผบ.ตร. 1 คน แทน ผบ.ปด-

พล.ต.อ.สุวัฒน แจงยอดสุข ผบ.ตร.ที่เกษียณอายุ

ราชการ 30 ก.ย.65 แลวตามลําดับอาวุโสระนาบ ผูชวย 

ผบ.ตร. บิ๊กโจก อยูลําดับที่ 5 และก็จะขยับเปนลําดับที่ 4 

เม� อ พล.ต.ท.ปรีชา เจริญสหายานนท ผูชวย ผบ.ตร.อยู

ขางหนา 1 ลําดับ จะเกษียณป 2565 หากไมเกิดรายการ 

ฟาผา! กรมปทุมวัน อยางไรเสียก็แปะช� อ บิ๊กโจก  นั่ง

เกาอี้ รอง ผบ.ตร. ตั้งแตไกโหไดเลย ที่สําคัญหาก 

บิ๊กโจก ขึ้นปนี้ อนาคต ผบ.ตร. ก็ไมไกลเกินเอื้อม 

เพราะเกษียณป 2574 หรืออีกกวา 9 ปโนน •

แกงคอลเซ็นเตอรยังคงออกอาละวาดสรางความ

เดือดรอนตอเน� อง ขนาด คุณหมอ เกือบ 10 คนยังโดน

หลอกจนหลงเช� อ โอนเงินใหมิจฉาชีพเหลานี้เกือบ 

10 ลานบาท แลวชาวบานตาดําๆ หาเชากินค่ําคงไม

ตองไปพูดถึง พ.ต.อ.ศิริวัฒน ดีพอ รองโฆษกสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ ฝากคําเตือนในการปองกันการถูกหลอก

ลวงเบื้องตนจากแกงคอลเซ็นเตอร ดวยแนวทาง 

3 ไม 1 ควร คือ 1.ไมตกใจ ใหตั้งสติใหดี และ

ระมัดระวังในการสนทนากับบุคคลดังกลาว เพราะมี

ความเปนไปไดสูงวาจะไมใชเจาหนาที่รัฐจริง 2.ไมเช� อ 

หากไดรับสายจากบุคคลที่อางวาเปนเจาหนาที่ของรัฐ

หรือองคกรตางๆ ใหสอบถามกอนวาเปนเจาหนาที่จาก

หน�วยงานใด มียศ ช� อ-สกุล  และตําแหน�งใด ถาหากมี

พฤติกรรมที่น�าสงสัยควรสอบถามไปที่หน�วยงานดังกลาว

โดยตรง 3.ไม โอน หามโอนเงินใหเด็ดขาด เพราะเจา

หนาที่รัฐไมมีทางที่จะขอใหทานโอนเงินมาใหตรวจสอบ

แน�นอน และ 1.ควร คือ ควรแจงเจาหนาที่ หากทาน

ไดรับสายที่น�าเช� อวาเปนแกงคอลเซ็นเตอรหลอกลวง  

ควรแจงเบาะแสของแกงที่โทรศัพทมาหาใหเจาหนาที่

ทราบ  โดยเฉพาะเบาะแสเกี่ยวกับชองทางการติดตอ 

เชนหมายเลขโทรศัพท และหมายเลขบัญชีธนาคาร 

เพ� อใหเจาหนาที่สามารถระงับหรืออายัดบัญชีธนาคาร

ของคนราย และสามารถติดตามตัวผูกระทําความผิดมา

ดําเนินคดีไดอยางรวดเร็ว •

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว แสงปาน ที่

ตองสูญเสีย ร.ต.อ.ชัยปติญญา แสงปาน รอง สว.สืบสวน 

สภ.หนองปลิง จ.นครสวรรค จากเหตุการณที่เจาหนาที่

ตํารวจฝายสืบสวน สภ.หนองปลิง ไดออกติดตามคนราย

ผูกอเหตุและถูกคนรายที่เกิดอาการคลุมคลั่งยิงใสจนได

รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาตอมา พล.ต.ต.ยิ่งยศ 

เทพจํานงค โฆษกสํานักงานตํารวจแหงชาติ แจง

วาครอบครัวของ ร.ต.อ.ชัยปติญญา จะไดรับสิทธิ

ประโยชนเบื้องตน เล� อนยศจาก ร.ต.อ. เปน พล.ต.ต., 

การบรรจุทายาทเขารับราชการตํารวจ, เงินฌาปนกิจ

สงเคราะห สํานักงานตํารวจแหงชาติ, เงินกองทุน

สวัสดิการ สํานักงานตํารวจแหงชาติ, เงินบําเหน็จ

ตกทอด และเงินสิทธิประโยชนอ� นๆ เบื้องตนรวม

ประมาณ 1,500,000  บาท ถือเปนความสูญเสียอีกครั้ง

ของครอบครัวตํารวจทั่วประเทศ • 

เดือนหนาจะเขาสูชวงเวลาการฝกคอบรา

โกลด 2022 กองอํานวยการฝกรวมผสมไทย-สหรัฐฯ 

เตรียมจัดแถลงขาวรายละเอียดโปรแกรมการฝกอยาง

เปนทางการ ถาไมมีอะไรผิดพลาดคงจะมีขึ้นในวัน

ที่ 4 ก.พ.นี้ แมขาวที่ออกมากอนหนาผูกโยง บิ๊กแกว-

พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผูบัญชาการทหารสูงสุด 

(ผบ.ทสส.) ในการเดินทางไปสหรัฐฯ กับภารกิจพิเศษ

ของมหาอํานาจในประเทศไทย รวมไปถึงการฝก 

“คอบราโกลด” แตไมมีเสียงตอบรับหรือตอบโตจากฝง

กองทัพแมแตนอย แถมขอมูลที่ออกมาเบื้องตน “เฮฟวี

เยียร” ที่คาดหวังใหเปนการฝกแบบ “ฟูลสเกล” แตเม� อ

โควิด-19 สายพันธุ โอมิครอนยังระบาดหนัก อีกทั้งชวง

วางแผนการฝกการเดินทางเขาไทยยังตองใชมาตรการ

กักตัว ซึ่งมีคาใชจายมากพอสมควร และถามีบกพรอง

ตกหลนอาจกลายเปน คลัสเตอร ทําใหทั้งสองชาติตกลง

พล.ต.ท.สุรเชษฐ 

หักพาล

วิษณุ เครืองาม

สนธิรัตน สนธิจิรวงศ

พล.ร.ต.อาภากร 

อยูคงแกว

ถึ

ก

พล.อ.เฉลิมพล 

ศรีสวัสดิ์

พล.ต.ท.กรไชย 

คลายคลึง
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4 บทความ

ผู โดยสารรอรถไฟเทียบชานชาลาในเมืองเคนต อังกฤษ เม� อวันที่ 30 พ.ย.2564

 การรถไฟอังกฤษจอเลิกประกาศนารําคาญ

 แกรนต แชปส รัฐมนตรีคมนาคมอังกฤษ

ลังจากจัดการกับแซนดวิชคนละชิ้นเปนมื้อกลางวัน

เสร็จเรียบรอย ผมก็ตอบตกลงที่จะไป “มหินทเล” กับ

นาวสันตรา-คนขับตุกๆ ซึ่งพอผมตอบตกลงแกก็พาไป

ชมโบราณสถานในเมืองโบราณอนุราธปุระอีกแค 1 

แหงกอนมุงหนามหินทเล ผมคอนขางแน�ใจวาแกไดตัดบางสถานที่

สําคัญออกไปเพ� อทําเวลา

สถานที่แหงสุดทายในเมืองโบราณอนุราธปุระคือ “สระแฝด” 

เรียกวา “คุตทัม โพคุนา” เปนสวนหนึ่งของวัดอภัยคีรีราชมหา

วิหาร วัดแหงนี้มีอายุประมาณ 2,100 ป เปนวัดที่มีขนาดใหญสุดใน

จํานวน 5 วัดสําคัญของเมืองโบราณอนุราธปุระ มีเจดียอภัยคีรี หนึ่ง

ในแปด “อัฐมสถาน” ที่ไมควรพลาดการไปกราบสักการะ นอกจาก

นี้ยังมีงานสถาปตยกรรมและประติมากรรมที่เล� องลือภายในเขตวัด 

ไดแก พระพุทธรูปปางสมาธิ, รูปแกะสลักทวารบาล, รัตนปราสาท, 

อัฒจันทรศิลา หรือ “มูนสโตน” เปนตน ผมมาหาขอมูลทีหลังแลวนึก

เสียดายที่ไมไดไปเยี่ยมชมใหทั่ว

ในสวนของสระแฝดที่นาวสันตราพามานี้อยูวงนอกสุดทางฝง

ตะวันออกของเขตวัด จากตรงนี้จะมองไมเห็นสวนอ� นๆ ของวัด ความ

จริงแลวจะพูดวาสระแฝดคงไมถูกตองนัก เพราะสระทั้งสองมีขนาด

ไมเทากัน โดยสระทางทิศเหนือมีขนาดเล็กกวา ขนาด 16x40 เมตร 

และ 28x16 เมตร ความลึก 5.5 และ 4.3 เมตร ตามลําดับ ระยะ

หางระหวางดานกวางของสระทั้งสองเทากับ 5.5 เมตร บันไดทางลง

ไปยังสระทิศเหนือมี 2 ทาง หัว-ทาย ทางลงสระทิศใตมี 3 ทาง เพิ่ม

ทางฝงทิศตะวันตกเขามา รอบสระแมจะมีบันไดไปสูกนสระ แตชัน

เกินไปที่จะเดินลงได

“คุตทัม โพคุนา” สรางขึ้นเม� อใดยังเปนที่ถกเถียง แตเช� อวา 

อยูในยุคกลางของราชธานีอนุราธปุระ แมสรางขึ้นมานานถึงประมาณ 

2 พันป แตก็ถือเปนสระที่มีระบบการจัดการน้ําที่ดีเยี่ยม มีการตอทอ

ใตดินยาวประมาณ 3 กิโลเมตรเช� อมกับอางเก็บน้ําขนาดใหญ น้ําเขา

มายังสระทางทิศเหนือ (สระเล็ก) ผานระบบกรองน้ํา มีชองใตดินที่

เช� อมระหวางสระทั้งสอง ไหลจากสระเหนือสูสระใต ทําใหเกิดการก

รองอีกชั้น นอกจากนี้น้ําที่ไหลบาไมผานทอ อาจเปนน้ําฝนที่ตกหนัก

จนเออลนกําแพงอิฐขอบสระ ก็ยังมีบอรางสําหรับดักโคลนอยูทางลง

ของสระทิศเหนือ

การใชงานของสระสันนิษฐานได 2 กรณี คือเปนที่สรงน้ําของ

พระในวัดอภัยคีรี หรือไมก็เปนสระสรงน้ําของพระมหากษัตริยและ

พระราชินี สระแฝดถูกทิ้งรางนานหลายศตวรรษจนนักสํารวจชาว

อังกฤษมาพบ และเริ่มการบูรณะเม� อปลายคริสตศตวรรษที่ 19 แลว

เสร็จสมบูรณเม� อกลางศตวรรษที่แลว

ออกจากสระโบราณ นาวสันตราขับตุกๆ ลงใต เขาไปยังลาน

โลงกวางที่สามารถถายรูปสถูปเชตวันของวัดเชตวันวนารามจากระยะ

ไกล เห็นครึ่งบนของสถูป จากนั้นกลับออกไปยังถนนแลวขับไปจอดอีก

จุด สามารถถายรูปเห็นสถูปแตไมเต็มองคเชนเดิม เพราะมีตนไมบังไว

วัดเชตวันวนารามสรางขึ้นโดยพระเจามหาเสนา (ครองราชย

ระหวาง พ.ศ.816-844) ภายหลังจากที่มหาวิหารแหงอนุราธปุระถูก

ทําลายลง สําหรับสถูปเชตวันแรกสรางนั้นมีความสูงถึง 122 เมตร 

ถือเปนสถูปที่มีความสูงที่สุดในโลกและเปนสิ่งกอสรางที่สูงเปนอันดับ 

3 ของโลกในเวลานั้น (หากไมนับพีระมิดของอียิปตก็จะถือวาสูงที่สุด

ในโลก) เช� อวารัดประคดของพระพุทธเจาไดรับการบรรจุไวภายใน

สถูป เวลาตอมาหลังจากยายราชธานีไปยังโปลอนนารุวะ สถูปถูกทิ้ง

ราง จนเม� อไดรับการบูรณะขึ้นใหมในสมัยพระเจาปรากรมพาหุ ความ

สูงถูกลดลงเหลือ 71 เมตร ทวาพื้นที่สวนฐานทั้งหมดของสถูปยัง

ถือวามีขนาดใหญที่สุด กินพื้นที่ 233,000 ตารางเมตร

เทากับวาในบรรดา “อัฐมสถาน” ของอนุราธปุระ ยังมีเจดีย

ลังการามที่นาวสันตราไมไดพาผมไป คงเพราะวาไมอยูในเสนทาง

ผานที่จะไปมหินทเล ซึ่งเจดียลังการามสรางขึ้นโดยสมัยพระเจา               

วลากัมพาหุที่ 1 ราว พ.ศ.440 หลังจากซอนพระองคระหวางเพลี่ยง

พล้ําในศึกสงครามอยูในสถานที่ช� อ “ศิลา

โสภากันดากา” แลวสามารถวางแผนรบจน

ขับไลศัตรูออกไปได ตอมาจึงสรางเจดียแหง

นี้ขึ้นเพ� อเปนอนุสรณช� อ “เจดียศิลาโสภากัน

ดากา” มีลักษณะคลาย “ถูปาราม” เจดีย

แหงแรกในศรีลังกา

เจดียถูกลอมและคลุมไวอีกชั้นดวย

โครงสรางที่เรียกวา “วฏะดาเก” มีเสาหิน

จํานวน 88 เสา เจดียสรางขึ้นบนฐานสูง 3 

เมตรเหนือพื้นดิน มีเสนผานศูนยกลางยาว 

14 เมตร ไดรับการบูรณะขึ้นมาใหมเม� อปลาย

คริสตศตวรรษที่ 19 และไดรับการรูจักในช� อ

ใหมวา “ลังการาม”

ยังไมถึงบาย 3 โมง นาวสันตรามุง

หนามหินทเลที่อยูหางไปทางตะวันออกของ

เมืองโบราณอนุราธปุระเกือบๆ 15 กิโลเมตร 

แกเลี้ยวขวาเขาจอดในวัดแหงหนึ่ง รอบดาน

เต็มไปดวยปา แกบอกใหผมหยิบเปลงจาก

เบาะรถ เพราะวาลิงอาจจะมาขโมย

แกเดินนําเขาไปยังตนไทรขนาด

ใหญ ไมทราบอายุ แตรากไดแผขยายออก

กวางขวาง ดานหนึ่งของตนแผทํามุมเปน

หอง ขนาดรานอาหารเล็กๆ รานหนึ่ง แถม

ยังจับกันเปนรูปประตู มีคานเหนือประตู ใน

หองกวางมีมานั่งทําดวยปูนตั้งอยูดวยจํานวน

หนึ่ง ถาใครเดินทางไกลมาเหน� อยๆ ก็นั่งพัก

ไดสบาย หากวาไมเกรงใจสิ่งที่จัดแสดงอยู

ใกลๆ กัน นั่นคือโครงกระดูกมนุษย ไดจาก

มนุษยจริงๆ เปนโครงกระดูกในสภาพสมบูรณ 

ยืนตรงอยูในหองเดี่ยวขนาดเทาศาลของทวย

เทพตามวัดฮินดู ผนังสามดานฉาบปูน หลังคาก็เปนปูน ดานหนามี

ลักษณะคลายประตู แตเปนประตูลูกกรงลวดตารางสี่เหลี่ยม เห็น

โครงกระดูกถนัดชัดเจน

ผมโคงคํานับใหคุณทานผูเปนวิทยาทานสําหรับปลงสังเวช กด

ชัตเตอรถายรูป 3 รูป แลวโคงคํานับอีกครั้ง นาวสันตราหายไปแลว 

ผมรีบวิ่งตาม เจอแกรออยูที่รถ

กอนถึงมหินทเลไมถึง 2 กิโลเมตร นาวสันตราจอดขางทาง 

แลวชี้ใหผมเดินเขาปาขึ้นเนินไปเอง ประมาณ 100 เมตร ผมโผลไป

เจอกับสระน้ําโบราณขนาดใหญ รายลอมดวยซากปรักหักพัง กวาง

ขวางพอสมควร ไมมีปายขอมูลใดๆ เขียนปกไวเลย แตเช� อวาน�าจะ

เปนวัดโบราณ

ผมแคปหนาจอแผนที่กูเกิลไวแลวมาหาขอมูลทีหลัง ทราบวา

สถานที่แหงนี้คือ “คาลูดิยะ โพคุนา” หมายถึง “สระน้ําดํา” เปน

สวนหนึ่งของโบราณสถานมหินทเล ในอดีตมีอาคารรอบสระที่สราง

ขึ้นโดยผานการออกแบบอยางดี ทั้งอุโบสถ สถูป และอ� นๆ มีรองรอย

แสดงใหเห็นถึงการใชธาราศาสตรอยางกาวหนาและกลมกลืนไปกับ

ลักษณะสิ่งแวดลอมที่มีทั้งถ้ํา โขดหิน และเกาะกลางสระ น้ําในสระ

ไหลสูตัวอาคาร หองอาบน้ํา หองสวม ผานทอและรางอยางเปนระบบ 

ที่มาของช� อ “สระน้ําดํา” เกิดจากภาพสะทอนในน้ําของเนินเขาและ

ตนไมที่ออกมาสีออกหมนดํา

กลับไปยังนาวสันตรา กอนออกรถแกถามวาที่โบราณสถาน

มหินทเลผมตองการไกดมืออาชีพหรือไม ผมตอบวาไมตองการ กอน

นี้ที่วัดลิงชุมแกก็ถามมารอบหนึ่งแลว แกย้ํา “แน�ใจนะ?” ผมตอบ 

“แน�ใจ”

แกขับขึ้นเนินไปยังมหินทเล พอจอดตุกๆ ที่ลานจอดปุบชาย

คนหนึ่งเดินเขามาหาผมทันที เขาแตงชุดขาวลวน ผมหยักศกเปน

ลอนเล็กๆ ยาวประบา ตัวดําป แมใสหนากากก็เห็นวามีแผลเปนเต็ม

ใบหนาเหมือนรอยปะผุ ยับยูยี่ ดูๆ ไปก็ชวนใหหวาดเกรง คิดวาคงมี

เชื้อสายของกลุมชาติพันธุ โบราณในศรีลังกา หรือไมก็เปนลูกหลาน

ของทาสผิวดําจากแอฟริกาที่โปรตุเกสเคยนํามายังเกาะแหงนี้ และนี่

คงเปนไกดมืออาชีพที่นาวสันตราตองการจะแนะนํา

ไมพูดพร่ําทําเพลง เขาเรียกใหผมเดินตามไปดูรูปแกะสลักสิงโต

สูงราว 2.5 เมตร หลังพิงโขดหินและยืนพนน้ํา ปจจุบันไมมีน้ําพุงออก

มา ทวารูบริเวณจมูกของสิงโตถูกเจาะไวชัดเจน ซึ่งนี่คือโบราณสถาน

ที่เรียกวา “สิงหา โพคุนา” หรือบอสิงห รับน้ําผานทอโบราณมาจาก 

“นาคา โพคุนา” หรือบอพญานาคหางออกไปหลายรอยเมตร ดานบน

ของเนินเขา ใชเปนน้ํากินน้ําใชสําหรับพระสงฆของวัดมหินทเล ซึ่ง

บางเวลาในอดีตมีพระสงฆจําวัดอยูคราวละหลายพันรูป

พี่หนายับแกบอกวาถาไมมีไกดอาชีพนักทองเที่ยวจะไมเดินมา

ตรงนี้ และไมมีทางรูเลยวามันคืออะไร ดานบนของโขดหินเหนือหัว

สิงหมีลักษณะคลายวิหารจําลองขนาดราว 2x2 เมตร สูงประมาณ

ครึ่งเมตร เพิ่มเสน�หใหกับบอสิงห รอบวิหารจําลอง 3 ดานที่ไมติดกับ

โขดหินและเนินดินเปนภาพแกะสลักหิน มีภาพเสาสลับกับภาพสิงห, 

คนกับชาง, คนคูเตนรํา เหนือขึ้นไปเปนชั้นหลังคา ขนาดกวางยาว

นอยกวาและสูงประมาณ 30 เซนติเมตร มีภาพแกะสลักเชนกัน แต

รายละเอียดนอยกวามาก เหนือหลังคามีรูปสัตวมงคลที่ดูไมออกวา

เปนตัวอะไร เขาชี้ใหดูภาพแกะสลักหินเหลานี้ แลวบอกวาถาไมมีไกด

มืออาชีพก็จะไมไดเห็น

เดินตามออกไปไมกี่กาวผมก็พูดกับเขาวา “ขอใหเคลียรกัน

กอน ไมทราบวาคานําเที่ยวของคุณราคาเทาไหร?” เขาตอบ “แลว

แตจะให ถาแฮปปก็ใหมาก ไมแฮปปก็ใหนอย” ผมยืนยันใหเขาบอก

ราคา เขาจึงนําเสนอที่ 20 ดอลลาร แลวคอยๆ ลดลงมา 15 ดอลลาร 

และ 10 ดอลลาร ผมบอกจะให 1,000 รูป เพราะเราคงใชเวลาที่นี่

แคประมาณ 1 ชั่วโมงเทานั้น เขาวา “นั่นเทากับ 5 ดอลลารเองนะ” 

เม� อเขาพูดอยางนี้ ผมจึงย� นใหฟรีๆ 100 รูป เขาก็รับไปดวยใบหนาที่

ดูเศรานิดๆ

ผมเดินขึ้นไปอีกราว 100 เมตร มีคนกวักมือเรียกใหไปซื้อตั๋ว 

1,000 รูป น�าเสียดายที่ไมมีขอมูลเอกสารใดๆ ใหมาพรอมกับตั๋ว แลว

คนขายตั๋วก็แนะนํา “ดิส อีส เท็มเพิล บอย เขาจะพาคุณชมโบราณ

สถานของมหินทเล” ผมบอกวาเพิ่งปฏิเสธไกดไปเม� อกี๊นี่เอง สุดทายก็

ตองคุยเร� องราคากันอีก

เขาคิด 2,000 รูป ผมตอเหลือ 1,000 รูป เขาขอพบครึ่งทาง

ที่ 1,500 ผมยืนยันที่ 1,000 เขาโอเค หนุมคนนี้นุงกางเกงยีนส เสื้อ

เชิ้ตแขนยาว เครารกครึ้มแยงกันโผลออกมาจากหนากากผา อายุยัง

ไมถึง 30 ป

เปนอันวาผมตองใชไกดมืออาชีพอยูดี แตจะมืออาชีพขนาด

ไหน ขอยกยอดไปบอกตอนหนาครับ

และจะวากันดวยเร� อง “มหินทเล” สถานที่กอกําเนิดพุทธ

ศาสนาในลังกาทวีป.

ฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมอังกฤษเผยเม� อวัน

ศุกรที่ 21 มกราคมวา เตรียมเลิกประกาศตางๆ ที่น�า

รําคาญบนรถไฟ เพ� อใหผูใชบริการขนสงสาธารณะ

ชนิดนี้มีชวงเวลาการเดินทางที่สงบเงียบมากขึ้น

คาดวามาตรการใหมนี้ของการรถไฟอังกฤษจะมีผูใชบริการ

รถไฟเห็นดวยอยางทวมทน โดยเฉพาะผู โดยสารรถไฟเปนประจํา

ที่ตองทนกับเสียงประกาศที่น�ารําคาญขณะอยูในตู โดยสาร เชน 

เตือนวามีตั๋วรถไฟอยูในมือแลวหรือยัง หรือประกาศที่ยอนแยง

วาใหผู โดยสารพูดคุยกันดวยเสียงเบาๆ ทั้งๆ ที่เสียงประกาศผาน

ลําโพงออกมาเปนเสียงที่ดัง

กระทรวงคมนาคมอังกฤษระบุในถอยแถลงเร� องนี้วา บริษัท

ผูใหบริการเดินรถไฟจะยังประกาศผานลําโพงในเร� องความ

ปลอดภัยที่สําคัญ แตจะเลิกประกาศระหวางรถไฟวิ่งในเร� องที่กลาว

ซ้ําๆ และไมจําเปน

การประกาศที่น�าเบ� อบนรถไฟที่ไดรับการเปรียบเทียบวา

เหมือนการ “สงขาวขยะทางลําโพง” ของรถไฟ คาดวาการรถไฟ

อังกฤษจะเลิกประกาศเหลานี้ในอีกไมกี่เดือนขางหนา 

ระหวางทางจากอนุราธปุระไปมหินทเล

สระน้ําดํา สวนหนึ่งของวัดมหินทเล

บอสิงห จุดรับน้ํากินน้ําใชสําหรับพระสงฆในวัดมหินทเล

ตนไทรเกาแก มีหองกวางและประตูทางเขา

คุตทัม โพคุนา หรือ “สระแฝด” ภายในเขตวัดอภัยคีรี เมืองโบราณอนุราธปุระ เชตวันสถูป วัดเชตววันนาราม เคยเปนสถูปที่สูงที่สุดในโลก

แกรนต แชปส รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมอังกฤษ 

กลาววา มาตรการนี้มีเปาหมายเพ� อปรับปรุงการใหบริการรถไฟ

สําหรับผู โดยสารที่ใชบริการเปนประจํา เขาเรียกประกาศที่จะตัด

ออกนี้วาเปน “กองไฟแหงความน�าเบ� อหน�าย” ที่ผู โดยสารถูกบังคับ

ใหนั่งฟงประกาศเหลานี้ซ้ําๆ ไปตลอดการเดินทาง และเม� อยกเลิก

ประกาศเหลานี้จะทําใหการเดินทางดวยรถไฟมีความสงบเงียบมาก

ขึ้น

จากการระบาดของเชื้อโควิด-19 ทําใหผู โดยสารรถไฟในสห

ราชอาณาจักรลดลงไปเกือบ 1 ใน 4 เม� อเทียบกับจํานวนผู โดยสาร

กอนการระบาดของไวรัสโคโรนา แมขณะนี้ผู โดยสารรถไฟเพิ่มขึ้น

แลว เน� องจากอังกฤษผอนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของ

โควิด-19.
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5ตางประเทศ

ที่ถูกชี้วามี) ไมยอมรับสนธิสัญญา (และไมมีทางยอมรับ) สวน

เกาหลีเหนือถอนตัวออกไปเม� อมกราคม 2003 

ประการที่ 2 ตอกย้ําอํานาจสมาชิกถาวรคณะมนตรี

คณะมนตรีความมั่นคง (Security Council) เปนสวนที่มี

ลักษณะพิเศษแตกตางจากหน�วยงานอ� นๆ คือ มีอํานาจตัดสินใจ

ภายใตกฎบัตรสหประชาชาติและชาติสมาชิกจะตองปฏิบัติตาม 

หาไมแลวอาจถูกลงโทษอยางใดอยางหนึ่ง 

สมาชิกถาวรมีสิทธิออกเสียงคัดคาน การคัดคานเพียง

ประเทศเดียวทําใหขอมติตกไปทันที จีน ฝรั่งเศส รัสเซีย สหราช

อาณาจักรและสหรัฐลวนเปนสมาชิกถาวรคณะมนตรีความมั่นคง

สหประชาชาติ การประกาศจุดยืนนิวเคลียรครั้งนี้ตอกย้ําบทบาท

ความสําคัญของทั้ง 5 ประเทศ เพราะขอมติของคณะมนตรีความ

มั่นคงสหประชาชาติมีผลบังคับใช มีบทลงโทษชัดเจน เชน คว่ํา

บาตรประเทศใดประเทศหนึ่ง จนถึงประกาศทําสงครามกับประเทศ

นั้น

ดังนั้น นอกจากจุดยืนตามแถลงการณ สิ่งที่แฝงอยูคือการ

ย้ําพลังอํานาจของ 5 ชาติ เปนผูมีบทบาทรักษาความมั่นคงโลกมา

นานและมีโอกาสเก็บเกี่ยวผลประโยชนจากการนี้มากที่สุด

ประการที่ 3 การแขงขันชวงชิงมีตอเน� องและตอไป

ความจริงที่คนทั้งโลกเห็นคือการแขงขันชวงชิงของ

มหาอํานาจนิวเคลียรเหลานี้ แถลงการณลาสุดชวยลดความ

ตึงเครียดไดบาง ย้ําเตือนวาโอกาสเกิดสงครามนิวเคลียรนอยมาก 

แตการแขงขันสะสมอาวุธ การเผชิญหนาในพื้นที่ตางๆ ไมวาจะ

กรณียูเครน ตะวันออกกลาง อินโด-แปซิฟก เหลานี้เปนจริงและ

ดําเนินเร� อยมา เพียงแตจํากัดขอบเขตไมใชอาวุธนิวเคลียรตอกัน 

ผลลัพธคืออาจเกิดการปะทะดวยอาวุธในพื้นที่จํากัดขอบเขต ใน

ประเทศใดประเทศหนึ่ง ดังตัวอยางในอดีต เชน สงครามอินโดจีน 

สงครามเกาหลี อัฟกานิสถาน 

ยุคสงครามเย็นคือหลักฐานชิ้นสําคัญที่ชี้วาไมวาชาติ

มหาอํานาจจะขัดแยงมากแตสุดทายไมทําสงครามตอกันโดยตรง 

แมมีเหตุที่ใกลจะเปนเชนนั้น เชน วิกฤตการณขีปนาวุธคิวบา 

(Cuban Missile Crisis) เม� อเดือนตุลาคม 1962 เปนกรณีตัวอยาง 

สถานการณในชวงนั้นสหภาพโซเวียตอยูระหวางติดตั้งและขนสง

ขีปนาวุธเขาไปในคิวบา ทั้งขีปนาวุธพื้นสูอากาศ ขีปนาวุธติด

หัวรบนิวเคลียรทั้งแบบพิสัยกลางและพิสัยไกล อีกทั้งยังมีเจาหนาที่

โซเวียต 45,000 นายกําลังปฏิบัติหนาที่ในคิวบา ตอบโตที่สหรัฐ

มกราคม 2022 จีน ฝรั่งเศส รัสเซีย สหราชอาณาจักร

และสหรัฐรวมออกแถลงการณ The Joint Statement 

of the Leaders of the Five Nuclear-Weapons States 

on Preventing Nuclear War and Avoiding Arms Races สาระ

สําคัญคือ ทั้ง 5 ชาติจะหลีกเลี่ยงทําสงครามนิวเคลียรตอกันและ

หลีกเลี่ยงการแขงขันทางอาวุธ ถือเปนความรับผิดชอบสําคัญสุดที่

จะลดความเสี่ยงสถานการณเชนนั้น โดย

1.ยอมรับวาไมมีใครชนะในสงครามนิวเคลียรและตองไมทํา

สงครามนี้ตอกัน อาวุธนิวเคลียรมีหนาที่เพ� อปองกันประเทศ 

ปองปรามการรุกรานและสงคราม และจะรวมกันไมใหอาวุธ

นิวเคลียรกระจายออกไป

2.จะเอยถึงภัยคุกคามจากนิวเคลียร ย้ําความสําคัญยึดมั่นขอ

ตกลงทวิภาคีกับพหุภาคีเร� องไมแพรกระจายอาวุธ การปลดอาวุธ

และควบคุมอาวุธ ยึดมั่นสนธิสัญญาไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียร 

(Nuclear Non-Proliferation Treaty: NPT) เจรจาดวยสุจริตใจ 

(in good faith) เพ� อลดการแขงขันอาวุธนิวเคลียรตั้งแตตนจน

กระทั่งปลดอาวุธภายใตการควบคุมของนานาชาติอยางเขมงวด

และมีประสิทธิภาพ

3.แตละประเทศจะรักษาและเพิ่มมาตรการปองกันการใช

อาวุธนิวเคลียร โดยไมตั้งใจ การยิงโดยพลการ ย้ําไมกําหนดเปา

ยิงอาวุธตอประเทศใดๆ 

4.จะรวมกับรัฐอ� นๆ สรางบรรยากาศที่ปลอดภัยนําสูการ

ปลดอาวุธ จนถึงเปาหมายสุดทายที่โลกปราศจากอาวุธนิวเคลียร

โดยไมกระทบตอความมั่นคงของประเทศใด ใชชองทางการทูต

ทั้งทวิภาคีกับพหุภาคี หลีกเลี่ยงการเผชิญหนาทางทหาร กระชับ

เสถียรภาพและอยูในภาวะคาดการณได เสริมสรางความเขาใจ 

ความไวเนื้อเช� อใจตอกัน ปองกันการแขงขันอาวุธซึ่งไมเปน

ประโยชนตอใคร แกปญหาดวยการหารืออยางสรางสรรคดวย

ความเคารพ ยอมรับผลประโยชนความมั่นคงและขอกังวลของกัน

และกัน

วิเคราะห:

ประการแรก ตอกย้ํา Non-Proliferation of Nuclear 

Weapons

เปาหมายหลักของสนธิสัญญาไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียร 

(NPT) คือจํากัดอาวุธนิวเคลียรใหอยูในมือ 5 ประเทศ พูดใหชัดคือ 

5 ประเทศนี้เทานั้นที่มีอาวุธนิวเคลียรถูกตองตามกฎหมายโลก 

(สหประชาชาติ)

ตนป 2022 มีกวา 190 ประเทศไดลงนามในสนธิสัญญา 

ดานอินเดีย ปากีสถานและอิสราเอล (ที่มีอาวุธนิวเคลียรหรือ

ภัยซอน 5 ชาติย้ําเลี่ยงสงครามนิวเคลียร

www.chanchaivision.com

ภาพ: ขีปนาวุธขามทวีปติดหัวรบนิวเคลียร Dongfeng-41

เครดิตภาพ: http://eng.chinamil.com.cn/view/2019-10/01/content_9642171.htm

ติดตั้งขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียรพิสัยกลาง รุน PGM-19 Jupiter 

จํานวน 15 ชุดในตุรกีจอหนาบานโซเวียต 

ประธานาธิบดีจอหน เอฟ. เคนเนดี (John F. Kennedy) 

สั่งประเทศพรอมทําสงคราม และสงกองเรือจํานวนมากไปสกัด

กั้นกองเรือรัสเซียที่กําลังเดินทางมาคิวบา ประกาศวาพรอมทํา

สงครามนิวเคลียรกับสหภาพโซเวียต ตุลาคม 1962 ย� นคําขาดให

กองเรือรัสเซียบรรทุกขีปนาวุธถอยกลับออกจากคิวบาภายใน 

48 ชั่วโมง ในที่สุด 2 ฝายตกลงกันได โดยที่โซเวียตยอมถอนกอง

เรือออกไปพรอมกับที่สหรัฐทําขอตกลงลับวาจะถอนขีปนาวุธติด

หัวรบนิวเคลียร Jupiter ออกจากตุรกีและสัญญาวาจะไมโจมตี

คิวบาหรือโคนลมระบอบคาสโตร

วิกฤตการณขีปนาวุธคิวบาเปนกรณีตัวอยางชี้ใหเห็นวา 2 

อภิมหาอํานาจตางระวังที่จะยั่วยุจนถึงขั้นเกิดสงครามระหวางกัน

โดยตรง ตางทราบดีวาสงครามนิวเคลียรมีแตหายนะและกระทบ

ทุกประเทศทั่วโลก (ประเทศอ� นๆ ตอตานสงครามนิวเคลียรลางโลก

เชนกัน) 

แตการแขงขันชวงชิงยังดําเนินตอไป ปที่แลวสหรัฐสราง

พันธมิตรเพิ่มเติม คือพันธมิตรทางทหารระหวางสหรัฐ-อังกฤษ-

ออสเตรเลีย หรือ AUKUS เปนการดึงอังกฤษที่ไมใชประเทศใน

ภูมิภาคเขามาในอินโด-แปซิฟก (ตองตระหนักวาอังกฤษมีเรือดําน้ํา

ติดขีปนาวุธนิวเคลียร) การกาวขึ้นมาของรัสเซียในยุคปูติน ความ

รวมมือทางอาวุธระหวางรัสเซียกับจีน ที่ฝายหนึ่งมีเทคโนโลยี มี

ประสบการณกับอีกฝายมีเงินมีทรัพยากรมหาศาล มีผลประโยชนที่

ตองรักษามากขึ้นเร� อยๆ ทั้งรัสเซียกับจีนตางอาศัยกันและกัน เปน

ปจจัยใหอีกประเทศฟนฟูเติบใหญ

ดังนั้น เม� อมหาอํานาจไมทําสงครามโดยตรงตอกัน ที่ควร

ระวังคือบางประเทศกลายเปนพื้นที่แยงชิงระหวางมหาอํานาจ

เหลานี้ และอาจเกิดขึ้นในอินโด-แปซิฟก ซึ่งเคยเกิดมาแลวใน

สงครามอินโดจีน สงครามเวียดนาม เร� องนี้เปนไปตามยุทธศาสตร

ของชาติมหาอํานาจ 

ประการที่ 4 การใชอาวุธนิวเคลียรกับประเทศที่ 3

ถาอานใหดี แถลงการณระบุวา 5 ชาติหลีกเลี่ยงทํา

สงครามนิวเคลียรตอกัน ตีความวาอาจใชกับประเทศอ� นๆ ที่ ไม

อยูใน 5 ชาตินี้

รัฐบาลสหรัฐมีแนวคิดพัฒนาหัวรบนิวเคลียรที่มีอานุภาพ

ทําลายต่ํา (low-yield warheads) อํานาจทําลายจํากัดขอบเขต รังสี

ไมแพรกระจายในวงกวาง ไมกระทบประเทศอ� น สิ่งนี้อาจเปนหัว

รบนิวเคลียรแบบใหมที่จะพัฒนาและใชกับประเทศที่ 3 ถาจําเปน

เปนเวลานานแลว นักวิชาการหลายคน นักการเมืองบาง

คนพูดถึงการปลดอาวุธนิวเคลียรทั้งหมดหรือลดใหเหลือนอยที่สุด 

ประโยชนที่ไดไมใชแคเร� องสงครามนิวเคลียรลางโลก ยังรวมถึง

การนํางบประมาณมหาศาลไปพัฒนาประเทศ ดูแลสังคม เปน

ความจริงที่จํานวนหัวรบของสหรัฐกับรัสเซียลดลงเร� อยมา แตน�า

จะเปนการลดบนหลักการไมมีเหตุที่ตองครอบครองมากเหมือนแต

กอน ในขณะที่ประโยชนการใชยังดํารงอยูไมวาจะเปนเหตุผลที่เปด

เผยหรือแบบปกปด โอกาสที่ 5 ชาติปลอดนิวเคลียรจึงเปนไปได

ยาก เพราะนี่คือเคร� องมือแหงผลประโยชนสําคัญที่ตองใชงาน

ตอไป.

3

ปนผาน้ําแข็ง • เด็กคนหนึ่งกําลังฝกปนผาน้ําแข็งที่เปนน้ําตก

จับตัวเปนน้ําแข็ง ที่จุดชมทิวทัศนธรรมชาติหูอวี้ในกรุงปกกิ่งของ

จีน (Getty Images)

ซากอนุสรณ • ชายคนหนึ่งเดินผานซากอาคารที่เคยเปนสถานที่จัดแสดงทางทหารในหมูบานเวสโยโลเย 

ชานเมืองโดเนตสก เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนโดเนตสกที่ประกาศตั้งเปนรัฐปกครองตนเองในภาค

ตะวันออกของยูเครน (AFP)

ฝากองไฟ • 

คนขี่มาบังคับ

มาวิ่งฝากอง

ไฟ ระหวาง

เทศกาลลัสลู

มีนารีอัส เพ� อ

รําลึกนักบุญ

แอนโทนี ที่

หมูบานซัน

บาโตโลเมเด

ปนาเรส ใน

เมืองอาวีลา 

ภาคกลางของ

สเปน (AFP) 

แถลงการณ 5 ชาตินิวเคลียรตอกย้ําโอกาสเกิดสงคราม

นิวเคลียรระหวางมหาอํานาจเปนไปไดนอยมาก แตการ

เผชิญหนาชวงชิงยังคงอยู ประเทศใดจะเปนเหย� อรายตอไป

ยืนประจัน • ผูชมงานถายภาพประติมากรรมในนิทรรศการ 

“New Fiction” ที่แกลเลอรีเซอรเพนทีนนอรท ในกรุง

ลอนดอนของอังกฤษ ที่กําลังจัดแสดงผลงานของคอวส 

ศิลปนและนักออกแบบชาวอเมริกัน (Getty Images)

ลูกหลายคน • หญิงชาวอัฟกันรองตะโกน

ขอทานใกลกับเด็กๆ ที่นอนหลับกันกลาง

ตลาดสดในกรุงคาบูลของอัฟกานิสถาน (AFP)
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RAZER เปิดตัวคอลเลกชันร่วมกับ HELLO KITTY

แฟนๆ ทั่วโลกของ Sanrio เตรียมเฮ เมื่อ Razer และแบรนด์ไลฟ์

สไตล์ระดับโลกสุดน่ารักอย่าง Sanrio เตรียมเปิดตัวคอลเลกชัน Hello Kitty 

และผองเพื่อนที่ทุกคนรอคอย! โดยการออกแบบผลงานร่วมกันที่น่าตื่นเต้นนี้ 

ผสมผสานตัวละครของ Sanrio ที่แฟนๆ ชื่นชอบ เช่น Hello Kitty, Kuromi, 

Keroppi, My Melody อันเป็นที่รัก และอื่นๆ ร่วมกับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ได้รับ

รางวัลของ Razer สำาหรับคอลเลกชันที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งจะทำาให้คุณประทับ

ใจอย่างแน่นอน

โดยสินค้าในคอลเลกชัน ได้แก่ Razer Kraken BT Kitty รุ่น Hello 

Kitty และผองเพื่อน ให้ผู้เล่นสามารถพูดจากใจจริงและสัมผัสประสบการณ์

ฟังที่มีมิติด้วย Razer Kraken BT Hello Kitty และผองเพื่อน ที่มาพร้อมกับ

โบสีชมพู ชุดหูฟังไร้สายขับเคลื่อนโดย Razer Chroma RGB ซึ่งช่วยให้เกิด

แสงสะท้อนสตรีมที่เปล่งประกายความน่ารักไปทั่ว รวมถึงยังมี Razer Iskur 

X รุ่น Hello Kitty และผองเพื่อน สัมผัสการสนับสนุนการเล่นเกมที่ดีที่สุดที่

คุณสามารถไว้วางใจได้ด้วยเก้าอี้เล่นเกมจาก Razer Iskur X – Hello Kitty 

และผองเพื่อน รับมือกับความท้าทายในรูปแบบเกมชั้นนำาที่มี Hello Kitty 

และผองเพื่อนอยู่เคียงข้างคุณ

วางจำาหน่ายในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น (เร็วๆ นี้) ไต้หวัน 

ฮ่องกง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ Razer.com และตัวแทนจำาหน่ายที่

ได้รับอนุญาต

เลอโนโว ThinkBook พร้อมวางจำาหน่ายในไทย

เลอโนโว (Lenovo) พร้อมวางจำาหน่าย ThinkBook แล็ปท็อปเกรด

พรีเมียมที่มาคู่กับระบบปฏิบัติการอัจฉริยะอย่าง Windows 11 ซึ่งถูก

ออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์กับวิถีการทำางานของผู้ใช้ดีไวซ์ในยุคใหม่ในไทย 

เพื่อให้ผู้คนสามารถก้าวข้ามขีดจำากัดในการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด

มากขึ้น ระบบปฏิบัติการ Windows 11 จะมอบประสบการณ์การทำางาน

และความบันเทิงสูงสุด ทั้ง

ยังง่ายต่อการนัดประชุม

งานผ่าน Microsoft Teams 

เพลิดเพลินกับการประชุม

ทางวิดีโอที่คมชัดยิ่งขึ้น ตัด

เสียงรบกวนรอบด้านด้วย

ระบบ AI ไร้กังวลด้วยระบบ

การรักษาความปลอดภัยที่

แน่นหนาใน Windows 11 

ป้องกันการโดนเข้าถึงหรือ

โดนแฮ็ก ความสามารถในการใช้งานในบางฟังก์ชันได้รับการปรับปรุงและ

อัปเกรดให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น อาทิ Snap layouts และ Desktops

ผลิตภัณฑ์แล็ปท็อป Thinkbook ที่มาพร้อมระบบปฏิบัติการ 

Windows 11 พร้อมวางจำาหน่ายหลายรุ่น อาทิ ThinkBook 13s Gen 2 

ราคาเริ่มต้นที่ 33,900 บาท, ThinkBook 14s Gen 2 ราคาเริ่มต้นที่ 35,900 

บาท, ThinkBook 15p Gen 2 ITH ราคาเริ่มต้นที่ 39,900 บาท, ThinkBook 

15p IMH ราคาเริ่มต้นที่ 38,900 บาท, ThinkBook 14 and 15 Gen 3 i 

ราคาเริ่มต้นที่ 21,900 บาท และ ThinkBook 14 and 15 Gen 3 AMD 

ราคาเริ่มต้นที่ 20,900 บาท ติดตามข้อมูลเพื่อเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เลอโน

โวที่ www.facebook.com/LenovoTH หรือ www.lenovo.com/th/th

ารระบาดใหญ่ส่งผลให้องค์กรต่างๆ ทั่วโลก

นำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้อย่างรวดเร็ว

ไม่ว่าจะใช้เพื่อทำางานหรือเพื่อความบันเทิง

หรือในเรื่องอื่นๆ ล้วนเปลี่ยนมาอยู่บนออนไลน์ ซึ่งได้

สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ โดยเฉพาะผู้อยู่ในวงการ

เทคโนโลยี ข้อมูลจาก Gartner ระบุภายในปี 2567 ราว 

65% ของการพัฒนาแอปพลิเคชันจะถูกพัฒนาขึ้นด้วย

เทคโนโลยี Low-Code และเริ่มเห็นได้ชัดเจนว่าการ

พัฒนาบริการต่างๆ วันนี้นั้นกำาลังปรับเปลี่ยนไปสู่รูปแบบ

ของ Low-Code

นายเติมศักดิ์ วีรขจรพงษ์ รองประธานภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอาต์ซิสเต็มส์ กล่าวว่า จะ

เห็นความท้าทายมากมายที่บริษัทต่างๆ ต้องเผชิญในปี

ที่ผ่านมา รวมถึงวิธีการปรับตัวของธุรกิจเพื่อรับมือกับ

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่เกิดขึ้นรวดเร็วอย่างที่ไม่

ปรากฏมาก่อน โดยธุรกิจจะยังให้ความสำาคัญกับการนำา

นวัตกรรมดิจิทัลมาใช้ขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กรอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อเพิ่มโอกาสทาง

ธุรกิจให้มากที่สุด โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในอุตสาหกรรม Digital 

Commerce ตามรายงานจาก 

Google คาดการณ์ไว้ว่า ภายใน

ปี 2573 การเปลี่ยนแปลงทาง

ดิจิทัลของประเทศไทยจะสร้าง

มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงถึง 75,000 

ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี และยัง

เพิ่มโอกาสใหม่ๆ ให้แก่ประเทศ

สำาหรับเอาต์ซิสเต็มส์ ผู้นำา

ด้านแพลตฟอร์มโมเดิร์นแอป

พลิเคชันระดับโลก เผยแนว

โน้มเทคโนโลยีในปี 2565 ที่มี

ผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและ

เศรษฐกิจดิจิทัล โดยมีทีมไอที

เป็นผู้ขับเคลื่อนสำาคัญ ไม่ว่าจะเป็น องค์กรธุรกิจจะ

ปรับใช้แพลตฟอร์มการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทำางานของนักพัฒนา ทุกวันนี้บริษัท

ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีสามารถดึงดูดนักพัฒนาที่มีความ

รู้ความสามารถซึ่งมีอยู่เป็นจำานวนน้อยให้เข้าไปทำางานได้

มากกว่าบริษัทอื่นๆ ดังนั้น องค์กรธุรกิจทั่วไปจึงจำาเป็น

ต้องมองหาหนทางใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและ

เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันโดยอาศัยบุคลากร

ที่มีอยู่ และหลายๆ องค์กรก็เริ่มตระหนักถึงความจำาเป็น

ในการปรับใช้เทคโนโลยีที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการ

ทำางานให้กับทีมงานฝ่ายพัฒนา เพื่อให้สามารถทุ่มเทเวลา

และความพยายามไปกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่าง

เต็มศักยภาพ แทนที่จะต้องวุ่นวายกับแง่มุมที่ซ้ำาซากจำาเจ

ของการพัฒนาซอฟต์แวร์

โดยเทคโนโลยีที่ว่านี้จะรองรับงานทั่วไปที่สำาคัญ

สำาหรับการพัฒนา และมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องด้วย

เทคโนโลยีคลาวด์รุ่นล่าสุด ทั้งยังสามารถปรับขนาด

โดยอัตโนมัติ และใช้ประโยชน์จากคอนเทนเนอร์และ 

Kubernetes เพื่อให้ทีมงานฝ่ายพัฒนาสามารถนำาเสนอ

สถาปัตยกรรมแอปพลิเคชันระดับโลก พร้อมทั้งปรับเปลี่ยน

อย่างรวดเร็วเพื่อตอบโจทย์ความต้อง   

การทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป โดยมีความ

เสี่ยงอยู่ในระดับต่ำา ทั้งยังสามารถหลีก

เลี่ยงการทำางานหนักโดยไม่จำาเป็น รวม

ไปถึงงานบำารุงรักษาที่เปล่าประโยชน์ 

และงานจุกจิกอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดหนี้ทาง

เทคนิค (Technical Debt)

นอกจากนี้ นักพัฒนาจะมี

ความต้องการระบบรักษาความ

ปลอดภัยที่เรียบง่ายและไว้ใจได้มากขึ้น แม้ว่านักพัฒนา

ซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการ

รักษาความปลอดภัย แต่กลับอยู่ภายใต้แรงกดดันที่เพิ่ม

มากขึ้นในการสร้างโปรแกรมที่ปราศจากช่องโหว่ โดย

เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อองค์กรต่างๆ ถูกโจมตีด้วยมัลแวร์เรียก

ค่าไถ่ (Ransomware) อย่างกว้างขวางในช่วงปี 2564  

แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นนี้ส่งผลให้กระบวนการพัฒนาช้าลง

อย่างมาก ทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อการเขียนโปรแกรมที่

สร้างสรรค์และแปลกใหม่ ขณะที่บริษัทต่างๆ ต้องการให้

ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเองมีระดับความปลอดภัยและความ

สอดคล้องตามกฎระเบียบเทียบเท่ากับ SaaS ด้วยเหตุ

นี้ นักพัฒนาจึงต้องการเครื่องมือด้านการพัฒนาที่ไว้ใจได้

เพื่อรับมือกับช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้น รวมไปถึงแพลตฟอร์ม

การเติบโตของดิจิทัลต้องการนวัตกรรมมากขึ้นในปี65

การเติบโตของดิจิทัล

เสียวหมี่เสริมแกร่งด้านความปลอดภัยยุค IoT

เสียวหมี่เผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับความปลอดภัยบน

โลกไซเบอร์ของผลิตภัณฑ์ Internet of Things (Cyber Security Baseline for 

Consumer Internet of Things Devices) ฉบับที่ 2 ถือได้ว่าเป็นมาตรฐานการใช้

งานสินค้า IoT สำาหรับทั่วโลกฉบับใหม่ ในขณะเดียวกันก็ได้ประกาศว่า  Xiaomi 

Mesh System AX3000 ได้รับการรับรองจาก British Standard Institution (BSI) 

และตราสัญลักษณ์ IoT Kitemark ซึ่งทั้งสองก้าวนับเป็นการขยับตัวครั้งสำาคัญของ

เสียวหมี่ที่จะผนึกความเข้มข้นในเรื่องของความปลอดภัยสำาหรับผู้บริโภคทั้งในแง่

ทฤษฎีและปฏิบัติ

TSMC ส่งซิกขยับราคาชิปเพิ่มขึ้น 20%

เว็บไซต์ DigiTimes รายงานว่า TSMC เริ่มแจ้งลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทแล้ว

ว่าค่าชิปท่ีผลิตอาจแพงข้ึนได้ถึง 20% จากปัจจัยต่างๆ เช่นความขาดแคลนท่ีเกิดจาก                                       

การระบาดของโควิด-19 ราคาวัตถุดิบ ไปจนถึงค่าขนส่ง ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ

หนักๆ คือ AMD ที่ซีพียู Zen 4 จะใช้กระบวนการผลิตแบบ 5nm และ NVIDIA ที่

การพัฒนาที่รวมความปลอดภัยไว้ภายในสแต็กของ

เทคโนโลยีแอปพลิเคชัน และปรับเปลี่ยนได้อย่างยืดหยุ่น

ตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป

ขณะเดียวกันยังมี การมุ่งเน้นความหลากหลาย 

ความเท่าเทียม และการอยู่ร่วมกัน (Diversity, Equity 

and Inclusion - DEI) มากขึ้นสำาหรับนักพัฒนา องค์กร

ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงเทคโนโลยี มีการพูด

ถึงประเด็นเรื่องความหลากหลายตลอดช่วงเวลาหลายปี

ที่ผ่านมา และมีการดำาเนินการ

ที่ประสบความสำาเร็จในระดับ

ที่แตกต่างกันไป และในช่วงปี 

2565 ผู้บริหารฝ่ายไอทีมีหน้าที่

ที่จะต้องดำาเนินการให้บรรลุเป้า

หมายในเรื่องความหลากหลาย 

ความเสมอภาค และการอยู่ร่วม

กัน ในส่วนที่เกี่ยวกับบุคลากรที่

เป็นนักพัฒนา ทั้งนี้ เนื่องจาก

นักพัฒนามีหน้าที่แก้ไขปัญหา

บางอย่างที่ซับซ้อนที่สุดในโลก 

ดังนั้น บริษัทจึงต้องตรวจสอบ

และปรับปรุงกระบวนการสรรหา

บุคลากรเพื่อให้มีการรับสมัคร

และว่าจ้างบุคลากรที่มีความ

หลากหลายมากขึ้นสำาหรับฝ่าย

ไอที เอาต์ซิสเต็มส์มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการเติบโตของนัก

พัฒนาจากชุมชนที่หลากหลายสำาหรับงานที่เกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยได้ร่วมมือกับหลายๆ องค์กร 

เช่น Women Who Code, Blacks in Technology 

Foundation และ Australian Computer Society

ข้อต่อมาคือ ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำาหรับ 

DevSecOps ในการกระตุ้นการปรับใช้แพลตฟอร์ม

พัฒนาแอปพลิเคชัน ข้อกังวลใจหลักสำาหรับผู้บริหารที่

กำากับดูแลทีมงานฝ่ายไอทีและฝ่ายวิศวกรรมซอฟต์แวร์

จะยังคงเป็นเรื่องความสามารถของระบบรักษาความ

ปลอดภัยขององค์กรในการรับมือกับความเสี่ยงทางธุรกิจ

ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก การโจมตีของมัลแวร์เรียกค่าไถ่

ที่เพิ่มมากขึ้น การปราศจากขอบเขตที่ชัดเจนสำาหรับ

ข้อมูลขององค์กร และความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการเขียน

โปรแกรมโดยผู้ใช้งานทั่วไป (Citizen Developer) ส่งผล

ให้ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและกฎระเบียบข้อบังคับ

ต่างๆ ถูกคุกคามอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ผู้บริหารฝ่าย

รักษาความปลอดภัยสารสนเทศ (CISO) และผู้บริหาร

ฝ่ายสารสนเทศ (CIO) จึงหันมาให้ความสำาคัญกับการ

สร้างประสบการณ์ดิจิทัลรูปแบบใหม่บนแพลตฟอร์มที่

สามารถจัดการทุกขั้นตอนของ

การพัฒนาและส่งมอบแอปพลิ

เคชันอย่างเป็นระบบ แทนที่จะ

พึ่งพาการทำางานที่ไม่เป็นระบบ

ของทีมงานต่างๆ ซึ่งมีระดับ

ความรู้และทักษะที่แตกต่างกัน

สำาหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่

ปลอดภัย

บริการคลาวด์คอมพิวติ้ง

จากผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว 

จากที่เมื่อก่อนนี้ประมาณ 5 ปีที่แล้ว มีการนำาเสนอ

บริการเพียงแค่ 20 บริการเท่านั้น แต่ปัจจุบันผู้ให้บริการ 

IaaS หนึ่งรายนำาเสนอบริการเว็บและบริการที่แปลก                                                          

ใหม่เกือบ 250 บริการเลยทีเดียว ซึ่งสร้างความหนักใจ

ให้กับนักพัฒนาในองค์กรธุรกิจทั่วไปที่จะต้องสร้าง                       

แอปพลิเคชันแบบคลาวด์เนทีฟ ด้วยเหตุนี้ เพื่อเอาชนะ

ปัญหาท้าทายดังกล่าว จึงต้องมีการปรับใช้แพลตฟอร์ม

การพัฒนาแบบคลาวด์เนทีฟ และ IDE ที่ใช้เบราเซอร์ 

ซึ่งจะช่วยให้ทีมงานฝ่ายวิศวกรรมซอฟต์แวร์สามารถ

โฟกัสไปที่การจัดการผลิตภัณฑ์ดิจิทัลเพื่อเพิ่มมูลค่า 

แทนที่จะต้องวุ่นวายอยู่กับการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

เพียงอย่างเดียว.

  

• เอสเอพี เอสอี (NYSE: SAP) เปิด

เผยว่า บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำากัด (มหาชน) ผู้

ผลิตและจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์บำารุงผิว ของใช้

ส่วนบุคคล อุปกรณ์ความงาม และผลิตภัณฑ์

ไลฟ์สไตล์อื่นๆ ในประเทศไทย ได้ทุ่มทุนวาง

ระบบซอฟต์แวร์ SAP Business ByDesign 

เวอร์ชั่น Netizen Arabica ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม 

ERP บนระบบคลาวด์ของเอสเอพี เพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถของกระบวนการจัดจำาหน่าย 

รองรับการขยายธุรกิจในอนาคต พร้อมพลิก

โฉมสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

• ลาซาด้า ผู้นำาแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เดินหน้าตอบโจทย์

ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ปั้น “LazLOOK” โซน

ใหม่ล่าสุดที่รวมสินค้าแฟชั่นหลากหลายสไตล์ 

ขนกองทัพไอเทมสุดปั๊วะจากร้านแฟชั่นกว่า 

130,000 ร้าน ที่มาพร้อมราคาสุดปัง ตอบโจทย์

นักช็อปได้ทุกลุคส์ทุกฟีลของการแต่งตัว ไม่ว่า

จะเป็นสไตล์ไหนๆ ก็สามารถเลือกช็อปได้ที่ลา

ซาด้า โดยโซน ‘LazLOOK’ จะดึงดูดกลุ่มนัก

ช็อปรุ่นใหม่ และยังฉีกกฎการช็อปแบบเดิมๆ 

เพื่อยกระดับประสบการณ์ในการช็อปให้สนุก 

มีสีสันและง่ายกว่าที่เคยเป็น โดย LazLOOK 

สร้างขึ้นเพื่อกุมหัวใจกลุ่มคน Gen Z ซึ่งเป็น 

Generation ที่มากไปด้วยพลังความสนุก ความ

คิดสร้างสรรค์ ที่พร้อมขับเคลื่อนสังคม และ

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพวกเขาเติบโตมากับการใช้

งานโซเชียลมีเดีย

• LINE ประเทศไทย เดินหน้าภารกิจ

ยกระดับครีเอเตอร์ไทยสู่เวทีธุรกิจสากล จับมือ

แบรนด์ระดับโลก KFC ต่อยอดผลงานผู้ชนะสู่

สนามโฆษณาจริง โปรโมตเมนูสุดฮิต Chick n’                                        

Roll เผยแพร่ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของ 

KFC มุ่งพิสูจน์ศักยภาพครีเอเตอร์ไทยในตลาด

สากล โดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้

ชนะใน EP.4 คือ ผลงานจระเข้ “Bored Croc” 

สร้างสรรค์ โดย นายกรนันท์ ชื่นพิชัย (เพลส) 

โดยได้แรงบันดาลใจจากจระเข้สัตว์เลื้อยคลาน

ที่อยู่ในเรื่องราวพื้นบ้านของคนไทย ดำาเนิน

เรื่องด้วยจระเข้ที่เคยกินไก่ที่จืดชืดมีชีวิตน่า                             

เบื่อ แต่เมื่อได้ลอง Chick n’ Roll จากผู้พัน

แซนเดอร์ ชีวิตก็มีรสชาติ มี Passion ในการทำา

สิ่งต่างๆ เพิ่มขึ้น

• Netflix ผู้ให้บริการสตรีมมิ่งความ

บันเทิงชั้นนำาของโลก จับมือการท่องเที่ยว 

แห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อส่งเสริมการท่อง

เที่ยวและวัฒนธรรมไทยผ่านผลงานภาพยนตร์

และซีรีส์อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก พร้อม

อวดโฉมมนต์เสน่ห์ของกรุงเทพฯ ผ่านสารคดี 

“Midnight Asia: กิน เต้น ฝัน” สารคดีซีรีส์

เรื่องใหม่จาก Netflix ที่พร้อมฉายให้รับชม

พร้อมกันตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565 นี้ ทาง 

Netflix เท่านั้น.

เตรียมจองชิปจากกระบวนการผลิตแบบ 5nm แล้วเช่นกัน รวมถึง Apple เองก็

ยอมจ่ายราคาที่แพงขึ้นสำาหรับผลิตชิป A16 บนกระบวนการผลิตแบบ 4nm ในปีนี้

แล้วเช่นกัน

Amazon เปิดร้านขายเสื้อผ้า

Amazon ยักษ์ใหญ่ของโลกออนไลน์ เปิดตัวร้านขายเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

แบบ In-Store ในชื่อ Amazon Style มีสินค้าทั้งเสื้อผ้าผู้หญิง-ผู้ชาย รองเท้า และ

เครื่องประดับ ซึ่งมีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ โดยสาขาแรกจะตั้งอยู่ที่ The Americana 

at Brand ศูนย์การ

ค้าในลอสแองเจลิส 

สำาหรับร้านค้าแห่งนี้

จะแตกต่างจากร้าน

เสื้อผ้าทั่วไป คือลูกค้า

สามารถสแกนคิว

อาร์ โค้ดที่สินค้า เพื่อ

ดูรายละเอียดขนาด 

สี เรตติ้งสินค้า และ

เพิ่มลงตะกร้าเพื่อไป

ลองในห้องลองชุด หรือหากไม่ต้องการลอง ก็สามารถกดเพื่อรอรับสินค้าที่จุดจ่าย

เงินได้เลย ทำาให้ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาขนาด สี ที่ต้องการในชั้นวาง ในห้องลองชุด

แต่งตัวก็มีจอสัมผัสให้ลูกค้าสามารถกดเพื่อขอขนาดหรือสีอื่นที่ต้องการ แล้วเสื้อผ้า

จะมาส่งที่ห้องโดยไม่ต้องเดินออกมา ที่ผ่านมา Amazon มีการลงทุนขยายสู่หน้า

ร้านแบบออฟไลน์มากขึ้น ตั้งแต่ร้านหนังสือ มาจนถึงการซื้อกิจการซูเปอร์มาร์เก็ต 

Whole Foods Market และร้านค้าแบบไม่มีพนักงาน Amazon Go.
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ามกลางการเปลี่ยนแปลงของ

สถานการณ์ โลก เทคโนโลยีใน

ปัจจุบันกำาลังเบนเข็มไปยังทิศทาง

ที่จะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ทำาให้การ

ดำาเนินธุรกิจที่คิดจะเติบโตในอนาคตต้อง

สนใจและนำาแนวคิดนี้ ไปใช้งานให้ได้มาก

ที่สุด โดย “อาทิตย์เอกเขนก” อยากจะพา

มารู้จักอีกหนึ่งองค์กรที่เปลี่ยนแปลงตัวเอง

อยู่เสมอมา 

จากบริษัท

ที่ดำาเนิน

ธุรกิจเกี่ยว

กับถ่านหิน 

จนปัจจุบัน

สยายปีก

พัฒนาธุรกิจ

ร่วมต่างๆ 

ได้เท่าทันสถานการณ์อย่างดีเยี่ยม โดยยัง

ยึดหลักในการที่จะเป็นผู้นำาด้านพลังงานที่

หลากหลายในระดับนานาชาติไว้ด้วย

โดยการคุมบังเหียนของ สมฤดี 

ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 

บ้านปู จำากัด (มหาชน) ส่งผลให้บริษัท

ก้าวหน้าไปในทิศทางที่เหมาะสมกับยุค

สมัยเป็นที่สุด โดยได้นำาเสนอโซลูชันด้าน

พลังงานให้แก่ลูกค้า จากความเชี่ยวชาญใน 

10 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่ง

กุญแจอีกหนึ่งดอกที่จะนำาไปสู่ความสำาเร็จ

ในการเปลี่ยนผ่านครั้งสำาคัญนี้ก็คือ การ

ปรับพอร์ตธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์กรี

นเนอร์ แอนด์ สมาร์ทเตอร์ (Greener & 

Smarter) รวมถึงการเสริมกลยุทธ์ฟาสเตอร์ 

(Faster) มาเร่งความเร็วในการเพิ่มสัด                                                

ส่วนของพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมในพอร์ต

โฟลิโอ 

ซึ่ง สมฤดี เล่าว่า ตลอดเวลาเกือบ 

4 ทศวรรษของการดำาเนินงาน หนึ่งใน

ดีเอ็นเอที่แข็งแกร่งของบ้านปูคือ ความ

ยืดหยุ่น เราจึงรู้จักตอบสนองต่อความ

เปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงทีเสมอ การ

เปลี่ยนผ่านของบริษัทก็มีมาอย่างต่อ

เนื่อง แต่เริ่มเข้มข้นมากขึ้นเมื่อ 4-5 ปี ที่

สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ช่วย

ตอกย้ำาโลกว่าโลกของเราจะไม่เหมือนเดิม

อีกต่อไป และมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด

เวลา เราจึงต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวและ

พร้อมเปลี่ยนองค์กรของเราให้ก้าวสู่เป้า

หมายของความยั่งยืนทางธุรกิจ  

โดยบ้านปูให้ความสำาคัญกับ 2 เรื่อง

หลัก คือ การเพิ่มสัดส่วนพอร์ตโฟลิโอ

พลังงานที่สะอาดและฉลาดให้มากขึ้น ผ่าน

บ้านปู เน็กซ์ และอีกหนึ่งมิติคือ การปรับ

เปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งเราได้ทำาอย่าง

ต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบ 3 ปี ผ่านหน่วยงาน 

Digital Center of Excellence (DCOE) 

ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้บ้านปูพร้อมแข่งขันใน

ฐานะผู้นำาธุรกิจด้านพลังงานที่หลากหลาย

ในระดับนานาชาติ ด้วยความพร้อมทั้งด้าน

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจของการ

ส่งมอบอนาคตพลังงาน

ที่ยั่งยืนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

และเมื่อมาดู

ถึงการดำาเนินงานใน

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า 

บ้านปูกำาลังอยู่ในจุดที่

เปลี่ยนผ่านครั้งสำาคัญจากธุรกิจเชื้อ

เพลิงรูปแบบเดิมไปเป็นพลังงาน

ในอนาคต ซึ่งปัจจุบันความ

สำาเร็จของขั้นตอนการเปลี่ยน

ผ่านทางดิจิทัลครั้งนี้เห็นเป็น

รูปธรรมแล้วใน 4 ประเทศ

นำาร่อง ได้แก่ 

ประเทศไทย 

ออสเตรเลีย 

จีน และ

อินโด 

นีเซีย 

ซึ่งใน

ประเทศ

เหล่านี้มี

หน่วยงาน 

DCOE ตั้งอยู่

ที่สำานักงานใน

ประเทศนั้นๆ 

โดยได้ขับ

เคลื่อน

กระบวนการ

ที่เหมาะกับบริบท

ของธุรกิจในแต่ละประเทศ ตั้งแต่ขั้น

ตอนการสร้างสรรค์ไอเดีย พัฒนา 

และร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี

นั้นๆ จากเครือข่ายเทคโนโลยีของบ้านปู 

โดยมีดิจิทัลโปรดักต์กว่า 82 เคส และยังคง

พัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ ในรอบ

ปีที่ผ่านมา บ้านปู                      

เน็กซ์ ใช้กลยุทธ์

ทางการตลาดด้วย

การสร้างความแตก

ต่างในการเป็นผู้ให้

บริการด้านพลังงาน

สะอาดที่ฉลาดขึ้น

อย่างครบวงจร ด้วย 

‘5 โซลูชันพลังงาน

ฉลาด’ ประกอบ
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7เศรษฐกิจ

อนนี้หมูมีราคาแพงขึ้น เป็นไปตามหลักการตลาดเรื่อง demand/supply เมื่อ 

supply หมูมีน้อย และ demand มีมาก ทำาให้หมูราคาแพง เรื่องนี้ก็น่าจะพอ

เข้าใจได้ สินค้าที่มีหมูเป็นส่วนประกอบขึ้นราคาประชาชนก็ยอมรับได้ แต่สินค้า

ที่ไม่เกี่ยวข้องกับหมูเลย ทำาไมต้องขึ้นราคาด้วย ซาลาเปาไส้หมูสับ หมูแดงขึ้นราคาก็เข้าใจ

ได้ ขนมจีบหมูขึ้นราคาก็มีเหตุผล แต่ซาลาเปาไส้หวาน หมั่นโถที่ไม่มีไส้ ทำาไมต้องขึ้นด้วย 

หมูขึ้นแล้ว เพราะ supply น้อย เนื้อวัว ไก่ ไข่ อาหารทะเล ถ้าไม่มีเหตุผลเพียงพอ ก็ไม่

ควรจะขึ้นราคา สินค้าอุปโภคที่จำาเป็นในการดำารงชีวิตประจำาวัน ก็อย่าฉวยโอกาสขึ้นราคา 

เห็นๆ กันอยู่ว่าเวลานี้ประชาชนเดือดร้อนเพราะผลกระทบจาก COVID มากพอแล้ว ผู้

ประกอบการอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอเลย เราเป็นประเทศการ

ค้าเสรี ครั้นจะให้รัฐบาลไปบังคับกำาหนดราคาสินค้าทุกประเภทก็คงไม่ได้ การจะขึ้นราคา

หรือไม่เป็นน้ำาใจของผู้ประกอบการ ถ้าหากเห็นใจประชาชนผู้บริโภคก็อย่าฉวยโอกาสขึ้น

ราคาสินค้าแบบไม่มีเหตุผลรองรับ เพราะหากทำาเช่นนั้นก็เท่ากับซ้ำาเติมเพื่อนร่วมชาติ

ในเวลานี้ เราอาจจะเห็นว่ามีสินค้าหลายอย่างทยอยขึ้นราคาแบบมีเหตุผลสมควร

บ้าง ไม่สมควรบ้าง การที่เรามักจะขึ้นราคาไปที่ เลข 5 และเลข 0 ทำาให้สินค้าขึ้นใน

อัตราที่สูงเป็น 25%, 33%, 50% และ 66% เช่น สินค้าราคา 3 บาท ขึ้นเป็น 5 บาท 

เท่ากับขึ้น 66% สินค้าราคา 20 บาท ขึ้นเป็น 25 บาท เท่ากับขึ้น 25% สินค้าราคา 10 

ขึ้นเป็น 15 บาท เท่ากับขึ้น 50% สินค้าราคา 15 บาท ขึ้นเป็น 20 บาท เท่ากับขึ้น 33% 

ทั้งๆ ที่ราคาวัตถุดิบอาจจะขึ้น 5%, 10% และวัตถุดิบที่ขึ้นราคาก็ไม่ใช่ 100% ของต้นทุน 

แต่พอขึ้นราคา ผู้ประกอบการมักขึ้นไปที่ราคาที่ลงท้ายด้วย 5 หรือ 0 เช่น 15, 20, 25 

เป็นต้น ทั้งนี้เป็นเพราะเราไม่นิยมใช้เงินเหรียญเล็กๆ ที่มีให้เราใช้ ไม่ว่าจะเป็นเหรียญ 

1 บาท เหรียญ 50 สตางค์ หรือเหรียญ 25 สตางค์ ถ้าหากเรามีการใช้เงินเหรียญกัน 

สินค้าที่จำาเป็นขึ้นราคาก็จะสามารถขึ้นทีละ 5% หรือ 10% แทนที่จะขึ้นทีละ 25%, 33%, 

50% และ 66% อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ทำาให้เงินเฟ้อสูงมาก

มารณรงค์การใช้เหรียญบาท, เหรียญ 50 สตางค์, 25 สตางค์ และ 10 สตางค์

กันดีไหมคะ เพื่อให้สินค้าขึ้นทีละ 5% หรือ 10% ไม่ใช่ 25%, 33%, 50% หรือ 66% 

สินค้า 15 บาท ขึ้น 5% ก็จะเป็น 15 บาท 75 สตางค์ ถ้าขึ้น 10% ก็จะเป็น 16 บาท 

50 สตางค์ ไม่ใช่ขึ้นเป็น 20 บาทอย่างทุกวันนี้ ซึ่งเท่ากับขึ้น 33% สินค้าราคา 3 บาท 

ถ้าขึ้น 10% ก็จะเป็นราคา 3 บาท 30 สตางค์ ไม่ใช่ขึ้นเป็น 5 บาท ซึ่งเท่ากับขึ้นสูงถึง 

66% สินค้าราคา 40 บาท ถ้าขึ้น 5% ก็จะเป็นราคา 42 บาท ถ้าขึ้น 10% ก็เป็นราคา

เท่ากับ 44 บาท ไม่ใช่ 50 บาทอย่างที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ซึ่งเท่ากับขึ้น 25% ทุกวันนี้เราไม่ใช้

เหรียญ 1 บาท เหรียญ 50 สตางค์ และเหรียญ 25 สตางค์ เหรียญ 10 สตางค์ ทำาให้

สินค้ามักจะขึ้นราคาทีละ 25%, 33%, 50% และ 66% ซึ่งเป็นเหตุทำาให้เงินเฟ้อสูง ผู้

บริโภคเดือดร้อน อย่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นเศรษฐศาสตร์เศษสตางค์ ที่ดูเป็นเรื่องเล็ก ไม่น่า

จะแก้ไขเรื่องสินค้าราคาแพงหรือเงินเฟ้อได้ ประเทศใหญ่ๆ เจริญและพัฒนาแล้ว ใช้

เหรียญ 1 เซ็นต์, 5 เซ็นต์, 10 เซ็นต์ และ 25 เซ็นต์ ทำาให้สินค้าเขาขึ้นทีละ 5% หรือ 

10% เท่านั้น ไม่ใช่ 25%, 33%, 50% หรือ 66% เหมือนบ้านเรา ลองพิจารณากันหน่อย

ดีไหม ธุรกิจของรัฐ ค่าธรรมเนียมของรัฐ เริ่มต้นนำาไปก่อนเลย เงินเฟ้อจะได้ลดลง ขอ

คิดดังๆ และชวนพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ลองคิดดูว่าพอจะทำากันได้ไหม

เวลานี้เรากำาลังเผชิญกับปัญหาสินค้าขึ้นราคาในภาวะที่ประชาชนได้รับผลกระทบ

จากการแพร่ระบาดของโควิด บางคนตกงาน บางคนถูกเลิกจ้าง บางคนธุรกิจถูกปิด ไม่

ได้ทำางานมานานแล้ว บางคนถูกลดเงินเดือน ผู้ประกอบการหลายรายมีรายได้ลดลง เมื่อ

เป็นเช่นนี้เราน่าจะหาทางช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจทั้งหลาย ไม่ใช่ซ้ำา

เติมพวกเขาด้วยการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่มีเหตุผล อาศัยปรากฏการณ์ที่หมู

ขึ้นราคา จำาได้ว่ามีสุภาษิตจีนบอกว่า “นักธุรกิจไม่มีวันรวยจากลูกค้าที่ยังยากจน” ดังนั้น

แทนที่จะซ้ำาเติมพวกเขา ช่วยอะไรได้ก็ควรจะช่วย ที่ผ่านมามีธุรกิจรายใหญ่เป็นจำานวน

มากใช้เงินเป็นร้อยล้าน พันล้าน ช่วยเหลือประชาชนที่ลำาบาก ทั้งแจกหน้ากาก แจก

แอลกอฮอล์ แจกยา บริจาคเวชภัณฑ์ต่างๆ และบริจาคอาหาร ประชาชนหลายคนก็มี

โครงการช่วยเหลือประชาชน ทั้งด้านอาหาร ด้านเวชภัณฑ์ และตู้ปันสุข

รัฐบาลก็ไม่ควรจะน่ิงนอนใจในการแก้ปัญหาสินค้าราคาแพง รัฐมนตรีและ

ข้าราชการประจำาท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบเรื่อง demand/supply เรื่องการลดต้นทุนในการผลิต 

เพื่อให้ราคาสินค้าไม่แพง ต้องรีบแก้ไขปัญหาด้วยหลักการของอริยสัจ 4 สินค้าราคาแพง

คือ “ทุกข์” ก็ต้องหา “สมุทัย” ท่ีเป็นเหตุแห่งทุกข์ให้ได้โดยเร็ว และจะต้องใช้สติปัญญามอง

หา “นิโรธ” ท่ีเป็นหนทางในการแก้ทุกข์ให้หมดไป และเมื่อได้แนวทางในการแก้ไขแล้ว ก็

ต้องเกิด “มรรค” คือการนำาเอาแนวทางท่ีคิดได้น้ันไปปฏิบัติอย่างรวดเร็ว มุ่งม่ัน และจริงจัง 

ต้องมีท้ังแผนระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว สำาหรับระยะส้ันต้องปฏิบัติโดยเร็ว เพราะ

ยุคน้ีมีคำากล่าวว่า “speed is everything” หมายความว่า ไม่ว่าจะทำาอะไรต้องทำาให้เร็ว การ

ท่ีมีผู้รับผิดชอบบอกว่าจะแก้ไขราคาหมูแพงให้ได้ภายในเวลา 8-12 เดือนน้ัน มันนานเกิน

ไป ประชาชนได้ยิน ท้ังตกใจและไม่พอใจการทำางานของทางการ ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง

หรือข้าราชการประจำา ปัญหาน้ีต้องแก้ให้เร็ว ก่อนท่ีประชาชนจะหมดศรัทธารัฐบาล.

รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา

เศรษฐศาสตร์เศษสตางค์

เร่งสปีดพอร์ตพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมดัน‘บ้านปู’สู่ความยั่งยืน

ต
ท่

ญหาฝุ่นละอองที่เพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องทำาให้ทั้งภาครัฐและ

เอกชนต่างหาวิธีการแก้ไข 

ซึ่งล่าสุด สำานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) โดยทีมวิจัยนวัตกรรมเคลือบ

นาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นา

โนเทค) ร่วมกับบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน) หรือ GPSC 

นำานวัตกรรมสารเคลือบนาโนสูตรพิเศษ

สำาหรับพื้นผิวเซลล์แสงอาทิตย์ ช่วยลด

การจับเกาะของฝุ่น เพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ ทนทาน

ต่อสภาพอากาศในเมืองไทย ลดภาระใน

การทำาความสะอาดและบำารุงรักษา ร่วม

ในโครงการ Light for a Better Life ที่

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสง

อาทิตย์บนหลังคาอาคารแผนกวิชาช่าง

กลเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สระแก้ว จ.สระแก้ว เพื่อขับเคลื่อน

พัฒนาสู่ศูนย์เรียนรู้ระบบพลังงานไฟฟ้า

แสงอาทิตย์ของวิทยาลัยฯ ต่อไป

ธันยกร เมืองนาโพธิ์ นักวิจัยทีม

วิจัยนวัตกรรมเคลือบนาโน นาโนเทค 

สวทช. กล่าวว่า ทีมวิจัยฯ ทำาการพัฒนา

สารเคลือบนาโนสูตรพิเศษสำาหรับพื้นผิว

หลากหลายประเภท เพื่อเพิ่มคุณสมบัติ

ให้กับพื้นผิวตามความต้องการ โดย

สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งในอุตสาหกรรม

ผลิตพลังงาน อุตสาหกรรมสิ่งก่อสร้าง 

พลาสติก กระดาษ รวมถึงพื้นผิวอื่นๆ 

เพื่อเพิ่มคุณสมบัติพิเศษให้กับวัสดุได้ตาม

ต้องการ

“สำาหรับสารเคลือบนาโนสูตรพิเศษ

สำาหรับพื้นผิวเซลล์แสงอาทิตย์นี้ เป็นสูตร

สารเคลือบที่พัฒนาขึ้นจากการสังเคราะห์

อนุภาคนาโน และออกแบบให้อนุภาคมี

การจัดเรียงตัวตามแบบที่กำาหนดอย่างเป็น

ระเบียบ ยึดเกาะพื้นผิวได้ดี โดยทีมวิจัยได้

ทำาการเปลี่ยนหมู่ฟังก์ชันของอนุภาคนาโนให้

มีสมบัติเฉพาะ ได้แก่ การกันฝุ่น สะท้อนน้ำา 

ปั ขับเคลื่อน-พัฒนานวัตกรรม

สู่ศูนย์การเรียนรู้ระบบโซลาร์เซลล์

ที่ ลธธ.001/2565

     วันที่ 20 มกราคม 2565

เรื่อง    หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น

  

ด้วยคณะกรรมการธนาคารยูโอบี จำากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) มีมติให้จัดการ

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 28 มกราคม 2565  เวลา 11.00 น. 

ณ ห้องประชุมชั้น 2  ธนาคารยูโอบี จำากัด (มหาชน)  เลขที่ 191 ถนนสาทรใต้  เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120  ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่  1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29

ระเบียบวาระที่  2   พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง   

           (ประเทศไทย) จำากัด (Citicorp Leasing (Thailand) Limited) จาก 

           Citibank Overseas Investment Corporation และการเข้าซ้ือกิจการ

           ธุรกิจกลุ่มลูกค้าบุคคลของธนาคารซิต้ีแบงค์ สาขากรุงเทพ (Citibank, 

           N.A., Bangkok Branch) รวมทั้งการเข้าซื้อบัญชีลูกหนี้ทั้งหมดของ 

           บริษัท ซิต้ี คอนซูเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำากัด (Citi Consumer 

           Products (Thailand) Ltd.)

ระเบียบวาระที่  3   พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อความ 

และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และนำาส่งพร้อมสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน/ 

สำาเนาหนังสือเดินทาง ที่รับรองสำาเนาถูกต้อง ให้แก่เจ้าหน้าที่ธนาคารก่อนเริ่มการประชุม 

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงจะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อปรากฏ

ในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 12.00 น.

 

   ขอแสดงความนับถือ

             กรรมการผู้จัดการใหญ่

และยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ โดยสารเคลือบนาโน

สูตรสำาหรับเซลล์แสงอาทิตย์นี้ ทีมวิจัยได้

พัฒนาสารเคลือบให้อยู่ในรูปแบบสารละลาย 

ใช้งานได้ง่าย สามารถทำาการเคลือบได้ทั้ง

ก่อนติดตั้ง หรือว่าหลังติดตั้งแผงเซลล์แสง

อาทิตย์” ธันยกรอธิบาย

นักวิจัยนาโนเทคได้พัฒนาสารเคลือบ

นาโนจากอนุภาคซิลิกาที่มีความโปร่งใส ยึด

เกาะบนพื้นผิวเซลล์แสงอาทิตย์ได้ดี และ

ลดการจับเกาะของฝุ่นอันเป็นสาเหตุหลัก

ที่ทำาให้ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าลด

ลง ทนทานต่อสภาพอากาศในเมืองไทย 

ช่วยลดภาระในการทำาความสะอาดและ

บำารุงรักษา นอกจากนี้สารเคลือบนาโน

สำาหรับเซลล์แสงอาทิตย์ไม่มีสารเคมีที่

เป็นอันตรายต่ออุปกรณ์เซลล์แสงอาทิตย์ 

ผู้ที่ทำาการเคลือบ และไม่เป็นพิษต่อสิ่ง

แวดล้อม

นวัตกรรมนี้สามารถต่อยอดใช้

ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้

หลากหลาย อาทิ อุตสาหกรรมวัสดุ

ก่อสร้าง หรือกลุ่มธุรกิจบริการซ่อมบำารุง

อาคารสถานที่ เพื่อคงสภาพคอนกรีต

หรือสีทาภายนอกอาคาร ให้ใหม่อยู่เสมอ, 

อุตสาหกรรมการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการ

ใช้วัสดุโลหะ เพื่อเคลือบป้องกันสนิม, 

อุตสาหกรรมเครื่องยนต์ เพื่อป้องกัน

ฝุ่น ช่วยรักษาสมรรถนะการทำางานของ

เครื่องยนต์ หรืออุตสาหกรรมสิ่งทอหนัง

และพลาสติก เพื่อเพิ่มคุณสมบัติการ

สะท้อนน้ำาและสิ่งสกปรก กันฝุ่น หรือ

ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ เป็นต้น

ล่าสุดได้มีความร่วมมือกับ GPSC 

ภายใต้ โครงการ Light for a Better 

Life ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์ขนาด 30 กิโลวัตต์บน

หลังคาอาคารแผนกวิชาช่างกลเกษตร 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 

จ.สระแก้ว โดยได้นำานวัตกรรมเคลือบนา

โนฯ ดังกล่าวไปเคลือบเซลล์แสงอาทิตย์

ที่ติดตั้ง.

ด้วย 1.ฉลาดวิเคราะห์ พัฒนา

โปรแกรมที่สามารถติดตามและ

วิเคราะห์พฤติกรรม รูปแบบ และ

ช่วงเวลาการใช้พลังงาน

สำาหรับกลุ่มโรงงาน 

2.ฉลาดผลิต พัฒนา 

Smart Energy 

Application (บ้าน

ปู แอปพลิเคชัน) 

ให้แก่ลูกค้าที่ติด

ตั้งโซลาร์บน

หลังคา (โซลาร์

รูฟท็อป) 

เพื่อใช้

งาน 

เป็น

บริการ

หลังการ

ขาย 

โดย

จะมีฟีเจอร์ใหม่

ที่สามารถตรวจสอบ

การใช้ไฟได้แบบเรียลไทม์ รวมไปถึง

โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์บนทุ่นลอย

น้ำา หรือโซลาร์ลอย

น้ำา 3.ฉลาดเก็บ  

‘บ้านปู เน็กซ์ 

อีพรอมต์มูฟ’ 

(บ้านปู เน็กซ์ 

e-PromptMove) ซึ่ง

เป็นต้นแบบชุดผลิตและกักเก็บ

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ

รถเทรลเลอร์รายแรกของไทย 4.ฉลาดใช้ 

บริการ

ยานยนต์

ไฟฟ้า อย่าง 

Muvmi 

และ “บ้าน

ปู เน็กซ์         

อีวี คาร์          

แชริ่ง” ที่

เติมเต็มการเดินทางให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น 

ด้วยบริการรับ-คืนรถแบบไร้สัมผัส เป็นต้น 

และ 5.ฉลาดหมุนเวียนลงทุนใน Gepp 

Sa-ard ผู้ให้บริการด้านข้อมูลเกี่ยวกับการ

จัดการขยะ  

ซึง่นวตักรรมทีน่า่สนใจจากการดจิิทลั

ทรานฟอร์เมชัน ครอบคลุมทั้งเทคโนโลยี

สำาหรับผู้บริหารและสำาหรับผู้ปฏิบัติงาน

ที่สำานักงาน อาทิ ระบบ Melak Digital 

Center (MDC) ที่ใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 

(บิ๊กดาต้า) วิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการ

ผลิตและห่วงโซ่อุปทานให้ห้องควบคุมที่อิน

โดนีเซียแบบเรียลไทม์ ซึ่งเป็นระบบการ

จัดซื้อจัดจ้างมาตรฐานระดับโลก ช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุน  

นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีสำาหรับที่

ไซต์งาน ทั้งที่เหมืองและโรงไฟฟ้า อาทิ 

การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) บ่งชี้เวลาและ

จุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดที่จะทำาการขุดเจาะ 

ซอฟต์แวร์ UMA ที่ช่วยเชื่อมต่อผู้ปฏิบัติ

งานในเหมืองใต้ดินกับหัวหน้างานบนภาค

พื้นดินในออสเตรเลีย และ ‘SwitchDin’ 

ระบบบริหารจัดการการใช้พลังงานสำาหรับ

ทุกเหมืองที่ออสเตรเลียด้วยอินเทอร์เน็ต

ออฟติงส์ (IoT) และเทคโนโลยีเก็บข้อมูล 

ฯลฯ   

สมฤด ีกล่าวว่า ล่าสุดการดำาเนิน

งานของบ้านปูไม่ใช่เพียงแต่จะพัฒนา

เทคโนโลยีเท่านั้น แต่การพัฒนานั้นๆ ต้อง

มาพร้อมกับความยั่งยืนอีกด้วย โดยยึดทั้ง

ความยั่งยืนด้านพลังงาน และความยั่งยืน

ทางสิ่งแวดล้อมและสังคม ตอบโจทย์ความ

ต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว ควบคู่กับการบริหารจัดการอย่างมี

ธรรมาภิบาล พร้อมทั้งเน้นการสร้างระบบ

นิเวศทางธุรกิจให้มีความครบวงจรมาก 

ที่สุด  

โดยทำางานร่วมกับพันธมิตรคู่ค้าและ

สตาร์ทอัปด้านเทคโนโลยีพลังงาน เพื่อ

คิดค้นและ

พัฒนาบริการที่

ตอบโจทย์ความ

ต้องการของผู้

บริโภค และ                     

เทรนด์พลังงาน

ของโลกอย่าง

ยั่งยืน บ้าน

ปูยังมีความมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่ดี

สม่ำาเสมอในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นและนัก

ลงทุน รวมถึงสร้างผลประโยชน์อย่างยั่งยืน

ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มใน 10 ประเทศ

ที่บริษัทดำาเนินธุรกิจต่อไป. 
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8 Life and City

ญชา” กลายเป็นเทรนด์ใหม่ของประเทศไทย หลังราช

กิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

กำาหนดให้ “กัญชาและกัญชง” สามารถนำามาประกอบ

อาหารและรับประทานได้ทั้งต้น กำาหนดให้เฉพาะที่ได้รับอนุญาต

ให้ผลิตในประเทศเท่านั้น และมีคุณภาพ หรือมาตรฐานเป็นไปตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

ทำาให้ตอนนี้ร้านอาหารหลายแห่งเปิดตัวเมนูใหม่ๆ โดยมีส่วน

ผสมของกัญชาเป็นจำานวนมาก หวังเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่อยากลิ้มลอง

รสชาติ สรรพคุณ และความอร่อย เรียกได้ว่า กำาลังเป็นเทรนด์ใหม่

มาแรงในหมู่สายเขียว แม้จะอยู่ในช่วงของวิกฤตไวรัสโควิด-19 ก็ตาม

เพื่อให้สอดคล้องกับ “สายเขียว” ที่เติบโตขึ้นต่อเนื่อง การ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระตุ้นการท่องเที่ยวและช่วย

เศรษฐกิจฐานรากในโครงการ Gastronomy Amazing ยิ่งกว่าเดิมใน

กิจกรรม “มากินกัญ” เทศกาลอาหารสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยวสาย

เขียว รวบรวมเมนูกัญชา-กัญชงจากร้านอาหาร คาเฟ่ในกรุงเทพฯ 

และภูมิภาคต่างๆ ของไทย ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขในรูป

แบบ Covid Free-Setting ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2565 เวลา 

15.00-21.00 น. ณ อุทยาน 100 ปี ถนนบรรทัดทอง กรุงเทพฯ

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

(ททท.) กล่าวว่า กระแสธุรกิจที่กำาลังมาแรงที่สุดช่วงนี้คือ เทรนด์

กัญชา-กัญชง ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรที่ได้รับอนุญาตตามข้อบัญญัติของ

กฎหมาย สามารถนำาเสนอในรูปแบบเมนูของคนรักสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ 

Health & Wellness และการท่องเที่ยวเส้นทางผลิตภัณฑ์กัญชา-กัญ

ชง รวมถึงพืชผักสมุนไพรท้องถิ่นที่มีความเชื่อมโยงกับชุมชน สะท้อน

วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย สอดคล้องกับแนวคิด Bio-Circular-Green 

Economy Model หรือ BCG ซึ่งจะเป็นการผลักดันและยกระดับสินค้า

การท่องเที่ยวของไทยให้มีคุณภาพเทียบเท่าระดับมาตรฐานนานาชาติ

งาน “มากินกัญ” แบ่งเป็น 6 โซน ได้แก่ โซน From Local 

to Royal พบกับร้านอาหารชื่อดังที่มารังสรรค์เมนูอาหารไทยที่ได้รับ

การยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ครัวการบินไทยเปิดตัวเมนูกัญชา

ครั้งแรกรับเทรนด์ใหม่สายรักสุขภาพ เสิร์ฟข้าวซอยไก่กัญชา, ข้าวผัด

กัญชาปลาแซลมอน, แกงเขียวหวานกัญชา เนื้อเทนเดอร์ลอยน์ พร้อม

เมนูเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ น้ำากัญชัญมะนาวและน้ำากัญชามะขาม สร้าง

โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ, ร้าน Chocolate Ville เสนอเมนูสุดว้าว! หมี่

กระเฉดกัญชาคอหมูย่างไฟลุก, บ้านยี่สาร, ร้านเสน่ห์จันทน์ และร้าน

ผัดไทยไฟทะลุ ย่านถนนดินสอ เสิร์ฟเมนูผัดไทยกุ้งแชบ๊วยใบกัญชา, 

ผัดไทยชีสเยิ้มใบกัญชา ซึ่งมีจำาหน่ายที่ร้านด้วย แล้วยังมีร้านลาวต้ม

ลาว เสนอเมนูเนื้ออบกัญชา, ต้มแซ่บกัญชา, ลาบคั่วกัญชา สายเขียว

ต้องลอง แล้วยังมีร้านวังหิ่งห้อย, CHIM by SIAM WISDOM 

โซน Ganja Omagase การสาธิตและให้ความรู้ในแต่ละเมนู

อาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาและวัตถุดิบที่ดี จากเชฟหนุ่ม-ธนินทร 

จันทรวรรณ เชฟกระทะเหล็กแห่งร้าน CHIM by SIAM WISDOM 

และเชฟแบล็ค-ภานุภน บุลสุวรรณ แห่งร้าน Blackitch Artisan 

Kitchen เชฟเทเบิลจาก จ.เชียงใหม่

โซน Cannabis Café นำาเสนอเมนูอาหารจานเด็ดจากร้าน

อาหาร เครื่องดื่ม ขนมหวานที่มีส่วนผสมของกัญชา รวมถึงคาเฟ่

กัญชาสุดชิก เช่น ร้าน KLAB TANI  เปิดตัวโรตีและเครื่องดื่มผสม

กัญชา โดยเป็นกัญชาที่ปลูกในโรงเพาะปลูกที่ได้รับอนุญาตถูกต้อง

ตามกฎหมาย ได้รับการควบคุมจากภาครัฐ ซึ่งมีหลายเมนู อาทิ โรตี

หนานุ่มกัญชา, โรตีใบเตยกัญชา, โรตีกัญชาอบชีส, กัญชาชัก, กัญชา

น้ำาผึ้งมะนาว 

ร้านปังกัญ ณัฐพล โชติรัตนไพบูลย์ ทายาทรุ่น 2 ร้านวังหลัง 

เบเกอรี่ เจ้าของร้านปังกัญ เปิดตัวขนมปังใบกัญชา 4 ไส้  มีหมูหยอง 

รวมแฮม เนยสด ลูกเกด  และมีคุกกี้อัลมอนด์ช็อกชิพผสมกัญชา 

ทั้งหมดนี้เป็นผลจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ เมนูผสม

กัญชาทำาให้รู้สึกผ่อนคลาย ร้านกาแฟกัญญาคาเฟ่ ชวนลิ้มรสอเมริกา

โนกัญชา, มัทฉะลาเต้กัญชา, ชากัญชา 

ส่วนนิยมกัญคาเฟ่ เสนอเมนูนิยมเยิ้มซิกเนเจอร์ ชาเย็น

ครื้นเครง, ช็อกโกแลตพาเพลิน และบราวนี่ตะลุยอวกาศ

โซน Ganchong-Ganja Market เพลิดเพลินกับตลาดนัดผลิต 

ภัณฑ์จากกัญชา-กัญชง เสื้อผ้า อาหารแปรูป ยา เวชสำาอาง งานหัตถ 

กรรมจากร้าน K’aHemp ก๊ะใยกัญชง, Mirrakech กัญชาสด-แห้ง, มูลนิธิ

ข้าวขวัญ, วิสาหกิจชุมชนเฮิร์บชุมพร, วิสาหกิจชุมชนไพรภูพาน ฯลฯ

โซน Health & Wellness พบกับเมนูอาหารสุขภาพจากกัญชา

และสปากัญชาไทยจากร้านต่างๆ ได้แก่ อภัยภูเบศร เดย์ สปา, Green 

Wellness Clinic, แทนคุณ Organic Farm, Herbalista Wellness 

Café, เข้ากัญ Organic Product ฯลฯ 

โซน Travel Agent เลือกซื้อแพ็กเกจทัวร์ท่องเที่ยวเส้นทาง

ผลิตภัณฑ์กัญชา-กัญชงแบบออนไลน์ ทั้งนี้ มีบริการพิเศษ “มากินกัญ

ที่นี่ไม่ได้ ก็สั่งมากินกัญที่บ้านได้” กับ 50 เมนูเด็ดจาก 40 ร้านอาหาร

ดังภายในงานนี้ผ่าน LINEMAN, foodpanda และ Robinhood ตลอด

งานนี้เท่านั้น

อย่าลืมว่าจะนำากัญชา กัญชง เป็นส่วนผสมในอาหาร ต้องทำา

ถูกต้องตามระเบียบ เพื่อสนุกกับเมนูกัญชาปลอดภัย.

“กั

เร่งแก้น้ำาเสียคลองแสนแสบ

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมี

แนวทางการแก้ไขน้ำาเสียในคลองแสนแสบระยะเร่งด่วน      โดยบูรณาการความร่วมมือกับ

กระทรวงอุตสาหกรรม กรมส่งเสริม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการแก้ไข

น้ำาเสียจากชุมชน โดยจะสำารวจการ

บำาบัดน้ำาเสียและน้ำาทิ้งของชุมชน 

รวมทั้งจัดนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี

ในการจัดการน้ำาเสียครัวเรือน จัด

กิจกรรมเสริมความรู้ด้านการจัดการ

น้ำาเสียในชุมชนหรือกลุ่มเยาวชน ส่วน

แนวทางการแก้ไขน้ำาเสียจากสถาน

ประกอบการ กทม.จะบูรณาการความ

ร่วมมือสำารวจการบำาบัดน้ำาเสียและน้ำาทิ้งของสถานประกอบการ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางน้ำาหากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  พร้อมกันนี้ การแก้น้ำาเสียหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องจะจัดเจ้าหน้าที่ร่วมสำารวจพื้นที่ จัดชุดตรวจสอบคุณภาพน้ำาในคลองและน้ำาที่มา

จากชุมชน สถานประกอบการ และการควบคุมการปล่อยน้ำาเสีย รวมทั้งประสาน SCG ติด

ตั้งนวัตกรรมบำาบัดน้ำาเสียในชุมชนริมคลองต้นแบบ นำาร่อง 2 ชุมชน ณ ชุมชนมัสยิดกมาลุล

อิสลาม เขตคลองสามวา และชุมชนสุเหร่าบ้านดอนเขตวัฒนา 

ประกวดชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด

โครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ 

“ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม” ตั้งแต่เดือน ม.ค.จนถึง ก.ค.2565 เพื่อเปิดโอกาสให้แก่คน

รุ่นใหม่เสนอแนวคิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน และยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและอัตลักษณ์

ของแต่ละท้องถิ่น โครงการมีกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ การบรรยายพิเศษประวัติศาสตร์ 

ศิลปะและวัฒนธรรมไทย การสร้างแบรนด์กิจกรรม Design Thinking การออกแบบแนวคิด

ริเริ่มและนวัตกรรมด้านชุมชนยั่งยืน เป็นต้น โครงการนี้สนับสนุนการขับเคลื่อนโมเดล BCG 

และการผลักดัน Soft Power ความเป็นไทยตามนโยบายรัฐบาล และอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่

มีศักยภาพ 5F ได้แก่ อาหาร (Food), ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film), ผ้าไทยและการออกแบบ

แฟชั่น (Fashion), มวยไทย (Fighting) เป็นการนำาทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างสรรค์ เพื่อ

เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โครงการประกวดฯ เปิดรับสมัครนักเรียน นิสิตและนักศึกษาอายุไม่

เกิน 25 ปี เข้าร่วมกิจกรรมในประเภททีมไม่เกินทีมละ 3 คน ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้-28 

ก.พ. ผ่านทาง https://www.eng.chula.ac.th

ฉลองตรุษจีน 2565 ใจกลางกรุง

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำากัด (มหาชน) หรือ AWC ฉลองเทศกาลตรุษจีน 2565 กับ

กิจกรรมพิเศษผ่าน 6 ศูนย์การค้าใหญ่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์

ฟร้อนท์, เกทเวย์ เอกมัย, เกทเวย์ แอทบาง

ซื่อ, พันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน, ลาซาล อเวนิว               

และตะวันนา บางกะปิ ภายใต้คอนเซ็ปต์ 

“Chinese New Year 2022 Lucky เฮง เฮง 

เฮง” ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม-6 กุมภาพันธ์ 

2565 รวมระยะเวลา 18 วัน กระตุ้นยอด

ใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ของครอบครัว

คนไทยเชื้อสายจีน พร้อมตอบโจทย์ทุกความ

สุข โดยการสร้างบรรยากาศและรังสรรค์ให้

ศูนย์การค้าทั้ง 6 แห่งกลายเป็นแลนด์มาร์ก

ของเทศกาลตรุษจีนในปีนี้ ด้วยการเนรมิตจุดถ่ายรูปเช็กอินทั้ง 6 ศูนย์การค้า ตลอดจนโปรโมชั่น

และสิทธิพิเศษต่างๆ รับฟรีแผ่นทองมงคลปีเสือ และของมงคลเสริมดวง ที่ได้ผ่านพิธีเสริมโชค

ลาภจากวัดเล่งเน่ยยี่ 2 เมื่อช็อปปิ้งครบตามเงื่อนไขของศูนย์การค้า ชมการเชิดสิงโต 9 สี 9 มงคล

และมังกรทอง ยาว 30 เมตรสุดอลังการ เอาฤกษ์เอาชัย

ตั้งศูนย์เรียนรู้สร้างอาชีพให้คนพิการ

กรุงเทพมหานคร โดยสำานักพัฒนาสังคม ส่งเสริมอาชีพและยกระดับการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทักษะอาชีพของคนพิการที่โรงเรียน

ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) เขตหนองจอก โดยเปิดหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพให้กับคน

พิการ จำานวน 5 วิชา ได้แก่ หลักสูตรการ

ผลิตเห็ดนางฟ้าและเห็ดโคนน้อย,  หลักสูตร

การออกแบบเว็บไซต์, หลักสูตรคอมพิวเตอร์, 

หลักสูตรเครื่องดื่มตามสมัยนิยม และ

หลักสูตรการเพาะต้นอ่อนพืชออร์แกนิก 

สำาหรับการจัดทำาแปลงเกษตร สามารถนำา

วิชาความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดสร้างอาชีพให้

ตนเอง เป็นการเพิ่มรายได้ ก่อให้เกิดความ

มั่นคงในการดำารงชีวิต และสามารถพึ่งพา

ตนเองได้ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรด้วย เป็นภารกิจหนึ่งตามนโยบายของ

กรุงเทพมหานครที่จะพัฒนาการเกษตรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ยกระดับคุณภาพชีวิตการ

ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งงานด้านการเกษตรยังส่งเสริมให้คนพิการมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีอีกด้วย

ห้ามเผากองขยะ ห่วงอันตรายควันพิษ

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า เหตุเพลิงไหม้สถาน

ที่กำาจัดขยะมูลฝอย มักจะเกิดขึ้นในช่วงเดือน ก.พ.ถึงเดือน พ.ค.ของทุกปี เนื่องจากลักษณะภูมิ

อากาศของประเทศไทยในช่วงนี้มีอากาศ

ร้อนและแล้ง ส่งผลให้เกิดเหตุเพลิงไหม้

ได้ง่าย โดย คพ.ได้มีการรวบรวมข้อมูล

สถานที่กำาจัดขยะมูลฝอยที่มีปริมาณ

สะสมในพื้นที่เป็นจำานวนมากและ

ดำาเนินการอย่างไม่ถูกต้องทั่วประเทศ 

รวมทั้งสถานที่แปรรูปเชื้อเพลิงขยะ 

(RDF) ทุกขนาดซึ่งมีความเสี่ยงเกิดเหตุ

เพลิงไหม้จากการเผาขยะมูลฝอยกลาง

แจ้ง หรือการเผานำาเศษขยะมูลฝอยที่มีค่าไปจำาหน่าย รวมทั้งลอบเผาพื้นที่เกษตรกรรมในบริเวณ

ใกล้เคียงที่อาจลุกลามมายังสถานที่กำาจัดขยะมูลฝอยดังกล่าว ซึ่งจะเกิดก๊าซพิษ เช่น ฝุ่น PM 2.5 

ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ที่กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

รวมทั้งไดออกซิน สารก่อมะเร็ง ขอแจ้งในการเฝ้าระวังและห้ามเผาบ่อขยะโดยเด็ดขาด กรณีพบ

สิ่งผิดปกติ เช่น มีควันหรือกลิ่นเหม็นไหม้ มีไอน้ำาร้อนลอยตัวขึ้นมาจากชั้นขยะมูลฝอยมากผิดปกติ 

ท่อระบายอากาศในแนวตั้งมีลักษณะโค้งงอเนื่องจากความร้อนในบ่อกำาจัดขยะมูลฝอย รีบแจ้ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว  พบเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำาจัดขยะมูลฝอย ให้ดำาเนินการแจ้ง 

อปท. และ ปภ.ทันที เพื่อระงับเหตุ พร้อมทั้งแจ้ง คพ. ที่โทร. 1650

///

หมี่กระเฉดกัญชาหมูกรอบไฟลุก

ไลฟ์สไตล์สายเขียว! ส่องเมนู‘กัญชา’มาแรง

น้ำากัญชัญมะนาว-น้ำากัญชามะขาม ครัวการบินไทย

เอาใจสายเขียวจัดกิจกรรม “มากินกัญ”เทรนด์กัญชามาแรง สายเขียวถูกใจกัญชาชักจากคาเฟ่ KLAB TANI

ขนมปังใบกัญชาร้านปังกัญ
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9กีฬา

อินเดีย • “ชบาแก้ว” ทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟุตบอลหญิงชิง

แชมป์เอเชีย 2022 รอบสุดท้าย ประเดิมไม่สวย พ่ายฟิลิปปินส์ 

1-0 ในการแข่งขันแมตช์แรกของกลุ่มบี ที่สนามดี วาย พาติล 

ประเทศอินเดีย ศิลาวรรณ อินต๊ะมี ยอมรับมีข้อผิดพลาดที่ต้อง

เร่งนำาไปแก้ไขเพื่อเอาชนะอินโดนีเซียให้ได้ในแมตช์ต่อไป

ทัพชบาแก้วประเดิม

การแข่งขันด้วยการพ่าย

ฟิลิปปินส์ 1-0 จากการ

ยิงไกลของชานด์เลอร์ บลู   

แม็คดาเนียล ที่ยิงไกล และ

วราภรณ์ บุญสิงห์ ผู้รักษา

ประตูทีมชาติไทยรับบอล

กระฉอกเข้าประตู ส่วน

ผลการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม

เดียวกัน ออสเตรเลีย ต้อน 

อินโดนีเซีย 18-0

ศิลาวรรณ อินต๊ะ

มี กัปตันทีมชาติไทยที่เคย

ไปลุยศึกฟุตบอลโลกรอบ

สุดท้ายเมื่อปี 2015 ที่

ประเทศแคนาดา ยอมรับ

ว่า ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย

มีข้อผิดพลาดที่ต้องรีบนำา

ไปแก้ไข เพื่อที่จะเอาชนะ

อินโดนีเซียให้ได้ในแมตช์

ต่อไป

“เรามีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นและโค้ช อาจจะเป็นเพราะโค

วิด-19 ด้วย ทำาให้เราไม่มีเกมระดับนานาชาติ ทำาให้เราไม่เห็น

ข้อผิดพลาดภายในทีม แต่เราจะเก็บความผิดพลาดในเกมนี้ ไป

แก้ไขให้ได้” ศิลาวรรณกล่าว

กัปตันทีมชาติไทยกล่าวต่อว่า “เกมต่อไปกับอินโดนีเซีย 

เราต้องเอาชนะ และเรียกความมั่นใจของทีมกลับมา เพื่อให้มี

โอกาสเข้ารอบต่อไป”

“หลังจากนี้เราต้องมองไปทีละนัด ต้องพยายามชนะในเกม

ต่อไปที่จะพบกับอินโดนีเซียให้ได้ก่อน และหลังจบเกมนั้นเราก็

ต้องมองข้อผิดพลาด แล้วแก้ไขมันในเกมสุดท้ายของรอบแบ่ง

กลุ่ม ที่จะต้องพบกับออสเตรเลีย เราต้องเล่นอย่างระมัดระวัง

ให้มากที่สุด เพื่อให้เสียประตู

น้อยที่สุดในการเจอกับพวก

เขา”

ทางด้าน มิโยะ โอกา

โมโตะ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีม

ชาติไทยยืนยันว่าไม่สามารถ

โทษวราภรณ์ บุญสิงห์ ได้

ในเกมที่ทีมชาติไทยพ่าย

ต่อฟิลิปปินส์ ทุกคนต้อง

พยายามช่วยเหลือกัน แก้ไข

ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและ

กลับมาให้ได้ในเกมต่อไป 

มิโยะกล่าวว่า “เรา

คาดหวังว่าจะสร้างจะโอกาส

ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ผ่าน

เข้ารอบต่อไป เราพยายาม

เตรียมนักเตะทุกคนให้พร้อม

ลงสนามในทุกนัดเสมอ”

“เกมในวันนี้เรามีข้อ

ผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ เกิดขึ้น

มากมาย โดยเฉพาะในพื้นที่

สุดท้าย แน่นอนว่าทุกคนในทีมต้องพยายามแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นตรง

นี้ เพื่อให้เราทำาผลงานได้ดีขึ้นในนัดต่อไป” 

“เกมนี้เราไม่สามารถคลำาหาจังหวะที่เหมาะสม ว่าจังหวะ

ไหนควรช้า จังหวะไหนควรเร็ว ตอนนี้เราแพ้เกมแรกไปแล้ว 

แต่เราต้องกลับมาให้ได้ในเกมต่อไป วันนี้เราต้องกลับไปและท้ิง

ความผิดหวังไว้ เราต้องพยายามสร้างโอกาสทำาประตูให้ได้มากกว่าน้ี”

หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยังได้กล่าวถึงวราภรณ์ บุญ

สิงห์ ผู้รักษาประตูด้วยว่า “ส่วนความผิดพลาดของประตูในวันนี้ 

เราได้บอกให้เธอลืมมันไป และเดินหน้าต่อไป เตรียมตัวให้พร้อม

สำาหรับเกมต่อไป เพราะไม่ใช่ความผิดของเธอ”

ฟรีไฟร์บลูเวฟผงาดแชมป์ลีกสมัยที่11

หัวหมาก • ฟรีไฟร์ บลูเวฟ ชลบุรี ปิดบัญชี

แค้น ถล่ม ห้องเย็นท่าข้าม 7-1 ผงาดแชมป์

ฟุตซอลไทยลีกสมัยที่ 11 หลังทิ้งรองจ่าฝูง 7 

แต้มก่อนจบฤดูกาล 2 แมตช์ อีกคู่ ราชภัฏ

เพชรบุรี เสมอ เอ็นที 8-8 ในศึกฟุตซอลไทยลีก 

2021/2022 ที่อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก 

ศึกฟุตซอลไทยลีก 2021/2022 นัดที่ 24 

ที่อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก เมื่อวันที่ 22 ม.ค.ที่

ผ่านมา ไฮไลต์เป็นเกมเดิมพันตำาแหน่งแชมป์ใน

ฤดูกาลนี้ ระหว่างรองจ่าฝูง “เทพพระชัย” ห้อง

เย็นท่าข้าม มี 54 แต้ม พบ “ฉลามโต๊ะเล็ก” 

ฟรีไฟร์ บลูเวฟ ชลบุรี จ่าฝูงมี 58 แต้ม โดยคู่

นี้พบกันในเลกแรกเป็นห้องเย็นท่าข้ามที่เฉือน

ชนะ 3-2 

เริ่มเกมมา 3 นาที ฟรีไฟร์ บลูเวฟ ชลบุรี ออกนำา 1-0 

จากจังหวะมูฮัมหมัด อุสมานมูซา จ่ายให้ปาณัสม์ กิตติภานุวงศ์ 

เข้าชาร์จที่เสาสอง จากนั้นนาทีที่ 9 “ฉลามโต๊ะเล็ก” ขยับหนี

ห่าง 2-0 เฮลิโอ เนโต ลากบอลจากกลางสนามเข้าไปจิ้มด้วย

ซ้ายโล่งๆ ถัดมาอีกนาที ชลบุรีหนีห่าง 3-0 มูฮัมหมัด อุสมานมู

ซา หลุดเดี่ยวก่อนดึงหลอกไกรมาตร ศรีละพันธ์ ซัดเสียบใต้คาน

ก่อนจะจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ 

ครึ่งหลัง นาทีที่ 25 จังหวะฟรีคิกของฟรีไฟร์ บลูเวฟ 

ชลบุรี เนโตจ่ายให้พีรพัฒน์ แก้ววิลัย ส่องไกลเข้าไปเป็น 4-0 

จากนั้นห้องเย็นท่าข้ามเปลี่ยนมาเล่นเพาเวอร์เพลย์ แต่ไปโดน

ตัดบอลนาทีที่ 27 เปลินญายิงไกลเข้าไปสกอร์ไหล 5-0 

ฝั่งของ “เทพพระชัย” ยังคงเล่นเพาเวอร์

เพลย์     มาโดนเพิ่มอีกจาก 6-0 จากมูฮัมหมัด อุสมานมู

ซา นาทีที่ 37 และ 7-0 จากเปลินญานาทีที่  38 แต่นาที

ที่ 39  ห้องเย็นท่าข้ามก็มาตีไข่แตกได้สำาเร็จจากเทอดศักดิ์                     

เจริญพงศ์ 

จบเกม ฟรีไฟร์ บลูเวฟ ชลบุรี ถล่ม ห้องเย็นท่าข้าม 

เก็บเพิ่มเป็น 61 แต้ม ป้องกันแชมป์ไว้ได้ด้วยการทำาแต้ม

ห่างรองจ่าฝูง 7 แต้ม เหลือการแข่งขันอีก 2 แมตช์ และ

นับเป็นการครองแชมป์สมัยที่ 11 

ผลการแข่งขันอีกคู่ “ไอ้หนุ่มเมืองเพชร” ราชภัฏ

เพชรบุรี H3 เสมอ “อินทรีสีส้ม” เอ็นที ฟุตซอลคลับ 8-8.

ไทยโพสต์ • ฉัตรชัย บุตรพรม ผู้รักษาประตูทีมชาติไทย 

และสโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด เข้ารับการผ่าตัดส่องกล้อง

เข่าซ้ายที่โรงพยาบาลกรุงเทพเมื่อบ่ายวันที่ 22 ม.ค.ที่ผ่าน

มา หลังได้รับบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าเข่า หรือ เอซีแอล ฉีกขาด 

ระหว่างลงสนามช่วยทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเอฟเอฟ 

ซูซูกิ คัพ 2020

นพ.ภคภณ อิสรไกรศีล แพทย์ประจำาสโมสรบีจี ปทุม 

ยูไนเต็ด ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง 

สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำาลังกาย (BASEM) โรง

พยาบาลกรุงเทพ และเป็นแพทย์ประจำาทีมชาติไทยในการ

แข่งขันเอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2020 กล่าวถึงความคืบหน้าหลัง

การผ่าตัดของฉัตรชัยว่า “หลังจากที่ได้รักษาอาการลิ่มเลือด

อุดตันที่เส้นเลือดดำาบริเวณขาซ้ายจนหายดีแล้ว ฉัตรชัยได้

เข้ารับการผ่าตัดรักษาเอ็นไขว้หน้าเข่าซ้ายฉีกขาดเมื่อช่วง

บ่ายที่ผ่านมา โดยการผ่าตัดผ่านพ้นไปด้วยดี”

นอกจากนี้ นพ.ภคภณยังเล่าถึงความท้าทายในการ

ดูแลอาการบาดเจ็บของฉัตรชัยว่า “การได้ดูแลใกล้ชิดตั้งแต่

การทำาหน้าที่ในนามทีมชาติไทย ทำาให้ตรวจพบลิ่มเลือดดำา

อุดตันที่ขาได้อย่างรวดเร็ว หลังจากที่ฉัตรชัยแจ้งว่ามีอาการ

ปวดตึงน่องระหว่างนั่งชมเกมนัดชิงชนะเลิศ และสามารถ

วางแผนการรักษาได้อย่างปลอดภัย”

“หลังจากนี้ ฉัตรชัยจะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและ

กายภาพบำาบัดหลังผ่าตัด ที่สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด และ

ไทยโพสต์ • “บังมาด” สามารถ มะลูลีม 

นายกสมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติ เข้า

พบและยื่นหนังสือต่อนายชวน หลักภัย 

ขอให้เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการควบรวม 

“กองทุนกีฬามวย” เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ 

“กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ” ตาม

คำาสั่ง “คสช.” เมื่อปี 2559 ส่งผลให้คน

วงการกีฬามวยและอดีตนักมวยประสบ

ปัญหาได้รับเงินสวัสดิการรายเดือน และ

เงินช่วยเหลือยามเจ็บไข้ได้ป่วยล่าช้า 

สร้างความเดือดร้อนและมีความยาก

ลำาบากในการดำารงชีวิตประจำาวันกันถ้วนหน้า 

“บังมาด” นายสามารถ มะลูลีม 

นายกสมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติ เปิด

เผยว่า สืบเนื่องจากตนเองได้รับแจ้งปัญหา

จากคนวงการกีฬามวยไทยเป็นจำานวน

มากเกี่ยวกับความล่าช้า และไม่ได้รับ

การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนากีฬาชาติ 

โดยเฉพาะอดีตนักมวยไทยที่ได้เคยรับสวัสดิการช่วยเหลือราย

เดือน หรืออดีตนักมวยที่เจ็บป่วยหลายคนก็ยังไม่ได้เงินช่วยเหลือ 

ล่าสุดอดีตนักมวยที่ได้รับสวัสดิการรายเดือนแจ้งเพิ่มเติมมาอีก

ว่า เงินสวัสดิการประจำาเดือนธันวาคม 2564 จนกระทั่งเวลานี้ก็

ยังไม่ได้รับเลย ทำาให้เกิดความเดือดร้อนและความยากลำาบากใน

การดำารงชีวิตประจำาวัน จากเดิมงบประมาณส่วนนี้บรรดาอดีต

นักมวยจะได้รับการสนับสนุนจากกองทุนกีฬามวยโดยตรง แต่

ปัจจุบันกองทุนกีฬามวย ได้ถูกควบรวมไปเป็นส่วนหนึ่งของกอง

ทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ตามคำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 63/2559 สั่ง ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2559 

นายสามารถกล่าวต่อไปว่า ในฐานะที่ตนเองอยู่กับ

มวยไทยมาตั้งแต่เกิด จึงมีความห่วงใยอดีตนักมวยไทยและคน

วงการกีฬามวยไทยที่ประสบความเดือดร้อน ดังนั้นตนเองจึงได้

ทำาหนังสือไปยังนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธาน

สภาผู้แทนราษฎร ขอให้พิจารณายกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการ

ควบรวมกองทุนกีฬามวยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนพัฒนาการ

กีฬาแห่งชาติ โดยตนมีโอกาสได้เข้าพบและยื่นหนังสือต่อนาย

ชวน หลีกภัย เมื่อวันที่ 21 มกราคมที่ผ่านมา ที่อาคารรัฐสภา 

ในฐานะที่นายชวนเป็นผู้ออกพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 

ในขณะที่ท่านดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี และมีนายจุรินทร์ 

ลักษณวิศิษฏ์ ดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี

นายกสมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติยังกล่าวอีกว่า 

นอกจากนี้ตนยังได้เตรียมยื่นหนังสือไปยังนายพีระพันธุ์ สาลี

รัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เพื่อนำาเสนอต่อไปยังพลเอก

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี รวมทั้งจะยื่นหนังสือถึง

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาล 

องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และ

กองทุน เพื่อให้พิจารณายกเลิกการควบรวมกองทุนกีฬามวยออก

จากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เป็นการช่วยเหลือคนวงการ

กีฬามวยไทยที่ประสบปัญหาและความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน

สำาหรับเน้ือความในหนังสือดังกล่าวท่ีนายสามารถ มะลูลีม 

นายกสมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติ ได้ยื่นไปยังนายชวน หลีก

ภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร, นายพีระ

พันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และนายจิรายุ ห่วง

ทรัพย์ ประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ 

สถาบันเวชศาสตร์การกีฬา และออกกำาลังกาย (BASEM) โรง

พยาบาลกรุงเทพ เป็นเวลาประมาณ 8 เดือน จึงจะพร้อม

สำาหรับการกลับมาเฝ้าเสาในถิ่นบีจี สเตเดี้ยม ต่อไป ซึ่งบอย 

ฉัตรชัย มีประสบการณ์ในการฟื้นฟูจากการผ่าตัดเอ็นไขว้หน้า

เข่าขวามาก่อนแล้ว และมีจิตใจที่เข้มแข็ง ทำาให้ทีมแพทย์มั่นใจ

ว่าจะสามารถกลับมาคืนฟอร์มเก่งได้อย่างแน่นอน” นพ.ภคภณ 

แพทย์ประจำาสโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด กล่าว.

องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และกองทุน มีดังนี้

ตามคำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 

63/2559 สั่ง ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2559 เรื่อง การส่งเสริม 

สนับสนุน และปฏิรูปการกีฬาของประเทศ โดยได้ควบรวม

กองทุนกีฬามวยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่ง

ชาติ เพื่อลดภาระและความซ้ำาช้อนในด้านการงบประมาณ ใน

ขณะเดียวกันก็สามารถบูรณาการการส่งเสริมและสนับสนุนงาน

ด้านกีฬาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความเป็นเอกภาพ

และมีความต่อเนื่อง อันเป็นการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

และการปฏิรูปการกีฬาของประเทศ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมา

ด้วย (คำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 63/2559 

สั่ง ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2559)

ปัจจุบันข้าพเจ้าได้รับแจ้งปัญหาอุปสรรคจากบุคคลใน

วงการกีฬามวยเป็นจำานวนมากเกี่ยวกับความล่าช้าและไม่ได้รับ

การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน เช่น อดีตนักมวยยังไม่ได้

รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือรายเดือน ทำาให้เกิดความยากลำาบาก

ในการดำารงชีพ อันมีสาเหตุมาจากการควบรวมกองทุนกีฬามวย

เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งมีหลาย

ขั้นตอนต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการหลายชุด และ

มีการพิจารณาซ้ำาช้อนไม่ทันต่อการพัฒนากีฬามวยในการอนุมัติ

กิจกรรมและงบประมาณที่มีอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงเห็นควร

เสนอให้มีกองทุนกีฬามวยดังเดิม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมี

ประสิทธิภาพ อันเนื่องมาจากกีฬามวยเป็นชนิดกีฬาที่มีพระราช

บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะแล้ว คือ พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.

2542

ด้วยเหตุดังกล่าวข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านพิจารณายกเลิก

หรือเปลี่ยนแปลงการควบรวมกองทุนกีฬามวยเข้าเป็นส่วนหนึ่ง

ของกองทุนพัฒนาการกีพาแห่งชาติ เนื่องจากคำาสั่งหัวหน้าคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ 63/2559 สั่ง ณ วันที่ 18 ตุลาคม 

2559 เรื่องการส่งเสริม สนับสนุน และปฏิรูปการกีฬาของ

ประเทศ ข้อ 6 ในกรณีเห็นสมควร นายกรัฐมนตรีหรือหน่วย

งานของรัฐที่เกี่ยวข้องอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่ง

ชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำาสั่งนี้ ได้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

(ลงชื่อ) นายสามารถ มะลูลีม นายกสมาคมกีฬามวยไทย

นานาชาติ.

‘ฉัตรชัย’ผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าเข่าซ้ายเรียบร้อย

8เดือนพร้อมกลับมาเฝ้าเสาบีจีปทุมยูไนเต็ด

บังมาดยื่นหนังสือประธานสภา

ช่วยนักมวยได้สวัสดิการล่าช้า

โปรแกรมนัดต่อไป ทีมชาติไทยจะพบกับอินโดนีเซีย ที่

สนามดี วาย พาติล ในวันท่ี 24 มกราคม 2565 เวลา 19.00 น. 

ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน ELEVEN 

SPORTS.

กัปตันชบาแก้วรับเร่งอุดข้อผิดพลาด

ศิลาวรรณ อินต๊ะมี
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10 บันเทิง

ลัน กับ มาริลิน เบิร์กแมน (Alan & Marilyn Bergman)   

สองสามีภรรยาเชื้อสายยิวอเมริกัน จัดเป็นทีมนักเขียน

คำาร้องที่ประสบความสำาเร็จสูงสุดในช่วง 50 ปีที่ผ่าน

มา ทั้งสองได้รับทั้งรางวัลตุ๊กตาทอง ลูกโลกทองคำา แกรมมี และ

อื่นๆ อีกมากมาย คำาร้องที่ทั้งสองเขียนใช้ภาษาเรียบง่าย เข้าใจ

ง่าย สามารถโน้มน้าวอารมณ์ให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกเสมือนอยู่ใน

เหตุการณ์ บางครั้งสอดแทรกความคิด คติพจน์ เตือนใจ สื่อถึง

วิถีชีวิตในช่วงต่างๆ ทั้งสองมักเขียนคำาร้องจากทำานองของนักแต่ง

เพลงชั้นครูอย่าง มิเชล เลอกรังด์ (The Windmills of your mind) 

มาร์วิน แฮมริช (The Way we were) เป็นที่น่าเสียดายที่มาริ

ลิน เบิร์กแมน จากไปด้วยโรคทางเดินหายใจเมื่อวันที่ 8 มกราคม 

2022 ขณะมีอายุ 93 ปี

อลัน เบิร์กแมน เกิดเมื่อวันที่ 1 กันยายน 1925 ที่ย่านบรูค 

ลิน นครนิวยอร์ก หลังจบชั้นมัธยมปลาย อลัน เบิร์กแมน เรียน

ด้านดนตรีที่มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา เมืองชาเปลฮิลล์ แล้วไป

เรียนต่อหลักสูตรปริญญาโทที่มหาวิทยาลัย UCLA อลันได้งานเป็น

ผู้บริหารรายการทีวีและคนเขียนเพลงให้กับสถานีวิทยุ WCAU-TV 

ในเมืองฟิลาเดลเฟีย อลันเป็นคนกว้างขวาง รู้จักคนมาก จอห์นนี 

เมอร์เซอร์ นักแต่งเพลงเป็นอีกคนที่เขารู้จัก เมอร์เซอร์แนะอลันให้

ไปเสี่ยงโชคหางานทำาที่แอลเอ เผื่อจะเจอสิ่งที่แสวงหา

มาริลิน เบิร์กแมน เกิดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 1928 ที่

ย่านบรูคลิน นิวยอร์ก เธอเป็นคนชอบเล่นเปียโน ขณะอยู่ชั้นมัธยม

ปลาย เธอมักเล่นเปียโนให้กับบ็อบ รัสเซลล์ นักแต่งคำาร้อง เวลา

ออกงาน บ็อบ รัสเซลล์ เป็นคนเขียนคำาร้องเพลงสแตนดาร์ด 

Don’t get around much anymore และเพลงป๊อป He ain’t 

heavy, he’s my brother บ็อบ รัสเซลล์ ส่งเสริมให้เธอยึดอาชีพ

นักเขียนคำาร้อง พร้อมกับแนะให้ย้ายไปแอลเอ เมืองที่เปิดโอกาส

ให้มากกว่า เมื่อเธอย้ายไปแอลเอช่วงกลางทศวรรษ 1950s เธอ

ได้งานเป็นผู้ช่วยคนเขียนคำาร้องให้กับ ลูว์ สเปนซ์ (Lew Spence) 

ที่ออฟฟิศเธอได้เจอกับอลัน 

เบิร์กแมน ซึ่งทำางานเป็นคน

เขียนคำาร้องให้กับลูว์ สเปนซ์                      

ทั้งสองเข้ากันดี จากความ

สนิทสนม เกิดเป็นความ

รัก อลันเข้าพิธีแต่งงานกับ

มาริลินในปี 1958 เธอให้

กำาเนิดลูกสาวชื่อ จูลี กับ                          

เขา ปัจจุบันจูลีทำางานเป็นผู้

อำานวยการสร้างหนังอิสระ 

ทั้งสองกลายเป็นทีมแต่ง

คำาร้องให้กับลูว์  สเปนซ์                   

งานช่วงนั้นมักเป็นเพลง

สแตนดาร์ด เขียนให้กับ

ดีน มาร์ติน (Sleep warm), 

แฟรงก์ ซิเนตรา (Nice’n’ 

Easy), เฟรด แอสแตร์ (That 

face) เพลงหลังต่อมาเป็น

เพลงสัญลักษณ์ของแฟรงก์  

ซิเนตรา จูเนียร์ ทั้งสองเขียน

คำาร้องเพลงโฟล์กเวสต์อิน

ดีส เพลง Yellow bird ต่อมา

คนเขียนทำานอง เพลงไตเติลเมื่อใส่เนื้อร้องเป็นภาษาอังกฤษชื่อ 

The Windmills of your mind  หนังเล่าถึงเศรษฐีเพลย์บอยคู่หนึ่ง 

ชอบทำางานท้าทาย ทุกครั้งทำาสำาเร็จ ไม่มีอะไรท้าทายกว่านี้ เขาจึง

คิดหาวิธีทำางานแนวใหม่ขึ้น เป็นนักปล้นธนาคาร สตีฟ แมคควิน 

รับบทชายผู้ชอบความท้าทาย The Windmills of your mind ได้รับ

รางวัลตุ๊กตาทองเพลงต้นฉบับยอดเยี่ยมในปี 1969 ทำาให้ทั้งสองได้

กลับมาร่วมงานกับมิเชล เลอกรังด์ เขียนคำาร้องประกอบภาพยนตร์

เป็นเพลงฮิตเพลง

หนึ่งของคณะ The 

Brothers Four ปี 

1961 ลูว์ สเปนซ์ 

มีโอกาสเขยีนดนตรี

ประกอบภาพยนตร์

เรื่อง The Right 

Approach คำาร้อง

เพลงในเรื่องเขียน

โดยอลันกับมาริลิน 

เบิร์กแมน 

หลังจากทำา

งานกับลูว์ สเปนซ์          

อยู่หลายปี ถึง

เวลาที่จะแยกตัว

มาทำางานกับนัก

แต่งเพลงคนอื่น 

ปี 1964 อลันกับ

มาริลิน เบิร์กแมน 

เขียนคำาร้องละคร

บรอดเวย์เรื่อง 

Something more 

ซึ่งทำานองเขียนโดยแซมมี เฟน ทุกอย่างเริ่มเข้าที่ในปี 1967 เมื่อ

ทั้งสองถูกตามตัวให้มาเขียนคำาร้องเพลงไตเติลภาพยนตร์เรื่อง In 

the Heat of the night (ถิ่นดาวร้ายในเมืองร้อน) จากทำานองโดย

ควินซี โจนส์ และมอบให้เรย์ ชาร์ลส์ เป็นผู้ร้อง ความสำาเร็จจาก

ซาวด์แทร็กภาพยนตร์ดังกล่าว ทำาให้ทั้งสองมีโอกาสเขียนคำาร้อง

เพลงจากภาพยนตร์อย่างต่อเนื่อง เริ่มจากงานเขียนดนตรีประกอบ

ในหนัง The Thomas Crown Affair (1968) มิเชล เลอกรังด์ เป็น

อีกหลายเรื่อง อาทิ เพลง What are you ding the rest of your 

life? จากภาพยนตร์เรื่อง The Happy Ending (1969) Pieces of 

dream (1970) จากภาพยนตร์ชื่อเดียวกัน The Summer Knows 

จากภาพยนตร์เรื่อง Summer of ’42 (1971) How do you keep 

the music playing จากภาพยนตร์เรื่อง Best Friends (1982) 

Hurry Home (2019) จากภาพยนตร์เรื่อง Max Rose (2019) หนัง

เรื่องสุดท้ายของเจอร์รี เลวิส

ปี 1973 อลันกับมาริลิน เบิร์กแมน กลับมาเป็นข่าวอีกครั้ง

เมื่อเพลง The Way we were จากภาพยนตร์ชื่อเดียวกันที่ทำานอง

ดนตรี เขียนโดยมาร์วิน แฮมริช ส่วนคำาร้องเขียนโดยอลันกับ    

มาริลิน เบิร์กแมน ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองเพลงยอดเยี่ยม The Way 

We Were เวอร์ชันขับร้องโดยบาร์บรา สตรัยแซนด์ กลายเป็น

เพลงแห่งความหลังของหลายๆ คนซึ่งเติบโตในยุค 70s ที่มีความ

รัก ลงท้ายด้วยความไม่สมหวัง เหลือแค่ความทรงจำาที่ไม่มีวันลืม  

‘Memories, may be beautiful and yet / What’s too painful to 

remember / We simply chose to forget / So it’s the laughter 

/ We will remember / Whenever we remember / The Way 

We Were จากความชื่นชอบในบทเพลงนี้จากผู้คนทั่วโลก ทำาให้

บาร์บรา สตรัยแซนด์ ชวนอลันกับมาริลิน เบิร์กแมน กลับมา

เขียนคำาร้องในภาพยนตร์เรื่อง Yentl (1984) โดยที่ทำานองดนตรี

ประกอบเขียนโดยมิเชล เลอกรังด์ จากผลงานเพลงทั้งหมดใน

ภาพยนตร์ทำาให้อลันกับมาริลิน เบิร์กแมน ได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง

อีกครั้งสาขาเพลงต้นฉบับยอดเยี่ยม บาร์บรา สตรัยแซนด์ เคยให้

สัมภาษณ์กับนักข่าวว่า เธอรู้จักมาริลินมานานมากแล้ว ตั้งแต่ครั้งที่

พบมาริลินเล่นเปียโนในคลับย่านกรินนิชวิลเลจ เวลานั้นเธออายุแต่ 

18 ปี เมื่อบาร์บรา สตรัยแซนด์ บันทึกเทปคอนเสิร์ต One Voice 

เธอชวนมาริลิน เบิร์กแมน มาร่วมเป็นโปรดิวเซอร์ด้วย

นอกเหนือจากนั้น อลันกับมาริลิน เบิร์กแมน ยังเขียน

คำาร้องร่วมกับนักแต่งทำานองคนอื่นในภาพยนตร์อีกหลายเรื่อง 

อาทิ It might be you (Tootsie) ทำานองโดยเดฟ กรูซิน All his 

children ทำานองโดยเฮนรี แมนซินี ใช้ประกอบในภาพยนตร์เรื่อง 

Sometimes a great notion อลันกับมาริลิน เบิร์กแมน เขียน

คำาร้อง จากทำานองดนตรีโดยจอห์น วิลเลียมส์ ในภาพยนตร์เรื่อง 

Pete ‘N’ Tillie, Sabrina อลันกับมาริลินเขียนคำาร้องให้จอห์นนี 

แมนเดล ใช้ประกอบในภาพยนตร์เรื่อง Summer Wishes, Winter 

Dreams ทั้งสองเขียนคำาร้องให้กับเจมส์ นิวตัน โฮวาร์ด ใช้ใน

ภาพยนตร์เรื่อง Prince of Tides ที่แสดงโดยบาร์บรา สตรัยแซนด์ 

แม้แต่หนังคาวบอย From Noon Till Three ที่ดนตรีประกอบโดย

เอลเมอร์ เบิร์นสตีน และมีชาร์ลส์ บรอนสัน แสดงนำา อลันกับมาริ

ลิน เบิร์กแมน ก็ถูกเชิญไปเขียนคำาร้อง ระยะหลังอาจด้วยเหตุที่ทั้ง

สองอายุมาก จะรับแต่งานของนักแต่งเพลงชั้นครูและคนสนิท เรา

จึงไม่ค่อยเห็นผลงานของทั้งสองสักเท่าไหร่

มาริลิน เบิร์กแมน จากไปด้วยโรคทางเดินหายใจล้มเหลวที่

บ้านพักในลอสแองเจลิส เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2022 ขณะมีอายุ 

93 ปี ท่ามกลางสามี อลัน เบิร์กแมน และจูลี ลูกสาวดูใจเป็นครั้ง

สุดท้าย

นข่าวเข้ม คือชื่อไทยของ The Journalist 

ออริจินัลซีรีส์คนข่าวของเน็ตฟลิกซ์ ที่อิงหรือ

ดัดแปลงจากหนังยอดเยี่ยมปี 2019 จาก Japan 

Academy Awards ดัดแปลงมาจากนิยายชื่อเดียวกันของคน

ข่าว นักข่าวตัวจริง อิโซโกะ โมจิซึกิ อีกที 

เช่นเดียวกับฉบับหนังเจ้าเก่าเจ้าเดิม   มิจิฮิโตะ 

ฟูจิ มากำากับซีรีส์ที่ว่าด้วยการเปิดโปงทุจริตซื้อที่ดินสร้าง

มหาวิทยาลัยของนักข่าวสาว มัทสึดะ อันนะ และเริ่มเรื่อง

จากการแนะนำาตัวนางเอก ด้วยสถานะคนข่าวเปิดนางเอก

ในการแถลงข่าว ที่นายกรัฐมนตรีเอาตำาแหน่งมาเดิมพัน...

ลาออกจากตำาแหน่งหากพบหลักฐานว่าตนและภรรยามี 

นอกมีใน มีเอี่ยวในการจัดซื้อที่ดินสร้างมหาวิทยาลัย  จาก

นั้นก็ค่อยๆ แนะนำาตัวละคร ผู้คนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต 

คาสึยะ ซูซูกิ ข้าราชการกระทรวงการคลังผู้ซื่อสัตย์ ที่

ได้รับมอบหมายให้แก้เอกสารให้

สอดคล้องตรงกับคำาพูด คำาให้การ

ของท่านนายกรัฐมนตรี มุราคา

มิ ชินอิจิ ข้าราชการกระทรวงต่าง

ประเทศ ที่ถูกย้ายมาทำางานที่สำานัก

นายกรัฐมนตรีในหน่วยข่าวกรอง

แห่งชาติ และริว คิโนชิตะ ว่าที่

บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ หลานชายซูซูกิ ที่ทำางานเป็นเด็กส่ง

หนังสือพิมพ์เป็นทุนระหว่างหางาน หาเงินเป็นทุน ใช้ทุน

การศึกษา 

หลังจากแนะนำาตัวละคร ที่มาที่ไปของเรื่อง ก็เข้า

สู่การทุจริต เพราะนายกฯ และภรรยาผิดตามข้อกล่าวหา 

เนื้อหาหลักจึงอยู่ที่กระบวนการปกปิดการทุจริต และที่เข้า

มาพัวพันคือ ข้าราชการประจำาที่ต้องทำางานตามคำาสั่งของ

เจ้านายที่ได้รับมอบหมายมาจากเบื้องบนอีกที...เดินคู่กันไป

ระหว่างการปกปิดทุจริต การแก้เอกสาร ท่ีทำาให้คาสึยะ ซูซูกิ 

ข้าราชการใจซื่อ มือสะอาด ต้องแปดเปื้อนเพราะทำางาน

สกปรกตามคำาสั่งของนายต้องฆ่าตัวตาย กับการตอบโต้ด้วย

ของลุง และการได้เห็นการทำางานของอันนะ ไม่เพียงเปลี่ยนมุม

มอง แต่ยังกลายมาเป็นความหวังของคนข่าว  

แต่ที่ชอบที่สุด เพราะร่วมสมัยมาก คือ เนื้อหาที่ว่าด้วย

โควิด ทำาให้เห็นผลกระทบกับสังคม การจ้างงานคนรุ่นใหม่ 

และช่วยกลบข่าวทุจริตได้เป็นอย่างดี  

นักแสดง เรียวโกะ โยเนคุระ - มัทสึดะ อันนะ, ฮิเด   

ทะกะ โยชิโอกะ - คาสึยะ ซูซูกิ, มุราคามิ ชินอิจ ิ- โกะ อายา

โนะ, ริวเซย์ โยโกฮามะ - ริว คิโนชิตะ ทำาหน้าที่ของตัวเองได้

เป็นอย่างดี  

ติดตามการทำางานของนักข่าวตามชื่อซีรีส์ The Journalist ท่ี

แปลว่า นักข่าว แต่เป้าหมายหลักกลับอยู่ท่ีชีวิตข้าราชการ เผยการ

ทำางานในระบบราชการ...ทำางานตามคำาส่ัง เส้นทางอำานาจจากบน

สู่ล่าง ซ่ึงเบ้ืองบนพร้อมท่ีจะเท...โยนบาป ทำาให้ข้าราชการช้ันผู้น้อย

เป็นแพะรับบาปในความผิดของตัวเองได้เสมอ  

เป็นอีกหนึ่งซีรีส์สะท้อนสังคมคนข่าวและระบบราชการ 

ที่คอหนังไม่ควรพลาด.

การกลบข่าวของหน่วยข่าวกรอง บอกเล่าผ่าน

สมาชิกใหม่ของหน่วยมุราคามิ 

ฉบับซีรีส์แตกต่างจากหนัง 

ออกมาในแบบยืมชื่อ ยืม

ตัวละครหลักมัท สึ

ดะ อันนะ มา

ใช้ เพื่อทำาให้

เราเห็นการทำาหน้าที่หมาเฝ้าบ้าน

ของคนข่าว การหาหลักฐาน หา

พยาน เพื่อเปิดโปงทุจริต เป็นไป

แบบเรื่อยๆ มาเรียงๆ พร้อมกับ

เผยความเกี่ยวพัน ปูมหลัง ที่ทำาให้

ถึงเป้าหมาย แรงบันดาลใจ ที่มีพ่อและ

พี่ชายเป็นแรงบันดาลใจ และพี่ชาย เป็น

ตัวละครที่ตอกย้ำาให้เราเห็นถึงการทุจริตในระบบ

ราชการ 

เพราะให้น้ำาหนักไปที่การปกปิดการทุจริต การสืบสวน หาข่าว

แบบข่าวเจาะของมัทสึดะไม่เข้ม เห็นแค่ดักพบ พูดคุยปลุกสำานึกรัก

ความถูกต้อง และขาดไม่ได้สำาหรับหนังที่ว่าด้วยคนข่าว 

จิกกัดพฤติกรรม ละเมิด คุกคามความเป็นส่วนตัว และมี

ประเด็นร่วมสมัย ทำาข่าวตามสื่อออนไลน์ เป็นเครื่องมือ

นักการเมือง ในการกลบข่าว สร้างภาพ มีประเด็นการ

แทรกแซงสื่อ กดดันกองบรรณาธิการ และสร้างกระแส 

ทำาลายภาพลักษณ์แหล่งข่าว และนักข่าวที่เปิดโปง ให้

เบาะแสการทุจริต ทำากันอย่างเป็นระบบ 

ผ่านหน่วยงานพิเศษในสำานักข่าว

กรองแห่งชาติ 

พล็อตและการดำาเนิน

เรื่องเป็นไปตามสูตรหนัง

คนข่าว มาในแนวอวยคน

ข่าวผู้มีอุดมการณ์ ยึดมั่นใน

จรรยาบรรณ เป็นหมาเฝ้า

บ้าน ปกป้องผลประโยชน์ของ

ประชาชน เป็นกระบอกเสียง เรียก

ร้องความเป็นธรรมให้คนตัวเล็กๆ ใน

สังคม 

แต่ที่แตกต่างจากหนังคนข่าวส่วนมาก คือ มุมของ

ข้าราชการที่พัวพันกับการทุจริต ไม่เพียงเล่นกับอารมณ์ ความรู้สึก

ของข้าราชการผู้ซื่อสัตย์ ที่จำาต้องเข้ามามีเอี่ยว อันเนื่องมาจาก

ระบบราชการ ทำางานตามคำาสั่งของ

นาย ที่ใช้ประโยชน์ ความมั่นคงของ

ชาติมาบังหน้า ยังมีมุมของสมาชิก

ในครอบครัว ทำาให้เห็นผลกระทบที่

เกิดขึ้นกับครอบครัวข้าราชการที่ต้อง

กลายมาเป็นแพะรับบาป นำาเสนอผ่าน

ภรรยาของซูซูกิ และเรียว หลานชาย

ที่ออกหน้ามาเรียกร้องความยุติธรรม

ให้สามี 

ในกรณีของเรียว เป็นตัวแทน

คนรุ่นใหม่ในการเสพสื่อ แต่ผลกระทบ

จากการเป็นข่าว เป็นจำาเลยของสังคม

จากจอ

รัชชพร เหล่าวานิช

อ

ดำารัส โรจนพิเชฐ

Email : dumrasfilm@Yahoo.com

ค

อลัน กับ มาริลิน เบิร์กแมน

The Journalist 
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11ดวง/อาหาร

นนี้ขอพาไปชิมเมนูอาหาร

จีนโบราณแต้จิ๋วหลาก

หลายเมนู กับบรรยากาศ

ร้านสไตล์จีน อิ่มอร่อยอบอุ่นแบบ

ครอบครัว ที่ร้าน “ซุ่นฮะฮวด 

ติ่มซำา น้ำาชา” ตั้งอยู่เลขที่ 49-50 

ถ.เจ้าพระยาจักรี ต.ในเมือง อ.เมือง 

จ.พิษณุโลก เป็นร้านอร่อยแบบต้น

ตำารับ สืบทอดสูตรเด็ดเคล็ดลับมาจากเหล่ากง-เหล่าม่า ชาว

จีนแต้จิ๋วที่มาตั้งรกรากอยู่พิษณุโลก ยาวนานจากรุ่นสู่รุ่นเกือบ 

100 ปี จากร้านโชห่วยสู่ร้านเมนูอาหารจีนย่านตลาดใต้ จาก

ธุรกิจร้านโช่ห่วยสู่จุดเปลี่ยนเป็นร้านอาหารจีน ติ่มซำา น้ำาชา

นายจิรันธนิน พุทธิธนาเศรษฐ์ อายุ 51 ปี เจ้าของร้าน

ซุ่นฮะฮวด เล่าว่า เดิมตั้งแต่สมัยรุ่นเหล่ากง เหล่าม่า เป็นชาว

จีนแต้จิ๋ว มาอยู่พิษณุโลก เริ่มก่อร่างสร้างตัวจนเปิดร้านขาย

ของโช่ห่วย สืบทอดต่อ

กันถึงรุ่นพ่อแม่ จนรุ่น

ของตนเองเป็นรุ่นที่ 3 

แล้ว ร้านชื่อว่าซุ่นฮะฮวด 

ซุ่น หมายถึงราบรื่น, ฮะ 

หมายถึงสัมพันธ์กัน, ฮวด 

ก็คือฮวดใช้ หมายถึง

มั่งคั่งร่ำารวย เหล่ากงเป็น

คนตั้งขึ้นมา จากร้านโช

ห่วยจนถึงปัจจุบันมีอายุ

เกือบ 100 ปี 

จุดเปลี่ยนคือรุ่น

ของตน ทายาทรุ่นที่ 3 

เป็นช่วงโลกเปลี่ยนจาก

ยุคโลกาภิวัตน์มาสู่ยุค

ดิจิทัล การปรับ

ตัวค่อนข้างเร็ว

และยากขึ้น ตน

เลยเริ่มศึกษาว่า

ธุรกิจไหนจะอยู่

รอดในอนาคต นั่น

ก็คือธุรกิจเกี่ยวกับ

บริการและอาหาร 

เลยปรึกษากันในครอบครัว ก็เลยเลือก

ธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร เพราะว่าเรามีจุด

แข็งคือเราเคยขายอาหารเจช่วงเทศกาล

กินเจอยู่แล้ว ตัวของคุณแม่ก็มีความรู้

และฝีมือเกี่ยวกับเมนูอาหารจีนที่สืบทอดมาจากรุ่นเหล่ากงเหล่าม่า 

เลยตั้งโจทย์ว่าถ้าเลือกทำาอาหารจะเป็นอาหารอะไรดี ตอนนั้นคุณ

แม่ก็จำาสูตรเมนูติ่มซำาของเหล่าม่าได้ ก็เลยลงตัวกันที่ร้านติ่มซำา

เริ่มต้นจากการทำาติ่มซำาตามสูตรของเหล่าม่าให้คนใน

ครอบครัวได้ชิมก่อน แล้วก็เริ่มนำาออกมาให้เพื่อนบ้านและคน

ภายนอกได้ชิม ทุกคนบอกว่าผ่าน ก็เลยเริ่มเปิดเป็นร้านติ่มซำา  น้ำา

ชา จนเข้าสู่ปีที่ 3 แล้วได้ผลตอบรับที่ดีมาก เรามีจุดแข็งคือร้าน

ของเราตั้งอยู่ในย่านตลาดใต้ บริเวณนี้มีตลาดเช้าทุกวัน ร้าน

เราเปิดแต่เช้ารองรับลูกค้าที่มากินอาหารเช้า อย่างข้าวต้ม โจ๊ก 

กาแฟ หรือเมนูอาหารจีนต่างๆ และเราก็มีบริการเดลิเวอรีด้วย 

สามารถสั่งได้ในแอปพลิเคชันต่างๆ และเข้าร่วมกับโครงการ

ของรัฐบาล

เมนูขึ้นชื่อของทางร้านจะเป็นเมนูเกี่ยวกับอาหารจีน

โบราณที่หากินได้ยาก เช่น “เมนูกวงเจียง” เป็นอาหารว่างใน

กลุ่มคนจีนแต้จิ๋ว นิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลายในช่วง

เทศกาลกินเจ หรือคนไทยจะเรียกกันคือขนมหัวผักกาด-เผือก 

เป็นแบบต้นตำารับของชาวจีนจริง 

นอกจากนี้ยังมีเมนู “ก๋วยเตี๋ยวเข่ง” เรียกได้ว่าเป็น

บรรพบุรุษของก๋วยเตี๋ยวหลอดเลยก็ว่าได้ เมนูติ่มซำาต่างๆ ที่

ทำาด้วยมือไม่มีเครื่องจักร วัตถุดิบสดใหม่ ติ่มซำาปั้นสดวันต่อ

วัน นึ่งใหม่ร้อนๆ ก่อนเสิร์ฟ และ

เมนูที่นิยมกินเช่นกันคือ คอมโบ

เซตจักรพรรดิ เป็นเมนูเหมือน

ข้าวต้มกุ๊ย เสิร์ฟพร้อมกุนเชียง 

หมูน้ำาแดง รากบัวตุ๋น กานาฉ่าย 

หนำาเลี้ยบ เห็ดหอม ถั่ว ยำาเกี่ยม

ฉ่าย เป็นเมนูสุดคุ้มขายดีช่วงเช้า 

และมีเมนูอื่นๆ อีกมากมาย ราคา

เริ่มต้นหลักสิบไปถึงหลักร้อย

สำาหรับใครที่สนใจมาชิม

เมนูอาหารจีนแต้จิ๋ว ที่ร้านซุ่น

ฮะฮวด สอบถามเส้นทางได้ที่                                     

โทร.09-8271-9529 และ 

0-5525-8195 หรือทางเพจเฟซบุ๊ก ซุ่นฮะฮวด ติ่มซำา น้ำาชา                                                         

ร้านเปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.30-17.30 น. หยุดทุกวันพุธ

สุดท้ายของเดือน.

วั

ลัคนากุมภ์กับเกณฑ์ชะตาสำาคัญปี 2565

ภาพลัคนาสถิตราศีกุมภ์-เรื่องราวต่างๆ ของชีวิตและดาว

จรสำาคัญปี 2565

โดยสรุป-เป็นปีที่ดีมากเรื่องเศรษฐกิจเงินทอง การทำามา

หาได้เพื่อใช้คานกับรายจ่าย แต่ถ้าทำาได้ดีมีลางของฐานะมั่นคง

มั่งคั่ง++เริ่มด้วยสามเดือนแรกของปี ทั้งรายได้ประจำาและ

พิเศษเข้ามาหาพวกท่าน ถ้ามีปัญหากับใครผู้ ใหญ่กว่าจะช่วย

เหลือ++เมษายนถึงสิ้นปีเป็นระยะของการสร้างความมั่นคงทาง 

เศรษฐกิจจากทั้งรายได้ประจำาและรายพิเศษ มีศัตรูก็มาขอคืนดี

++ไม่ว่าเรื่องเงินจะดีแค่ไหน แต่ตลอดปีรายจ่ายแบบไม่คาดฝัน

ก็ต้องใช้อย่างมาก หนีไม่พ้นแบบดูไม่จืด++ตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นมีนา 

คมมีแนวโน้มเดือดร้อนจากบ้าน ที่ดิน รถเก๋ง กงสี หรือการเรียน

++ต้นปีถึงกลางปียังมีลูกต่อเนื่อง ความคิดริเริ่มกระฉูดหรือปรับ

ความสัมพันธ์ญาติพี่น้อง หรือเดินทางบ่อยก่อนที่ปรากฏการณ์

ที่เป็นมาเจ็ดปีนี้จะจบลง++เมษายนเป็นต้นไปถึงสิ้นปีกล้าหาญ ผู้

หลักผู้ ใหญ่ช่วยเหลือ++กลางปีเริ่มเจ็ดปีของการปฏิวัติใหญ่เพียง

ครั้งเดียวในชีวิตเกี่ยวกับรากฐานชีวิต ทั้งบ้าน ที่ดิน รถเก๋ง การ

เรียน กงสี

ปีใหม่ 2565 นี้ ตลอดทั้งปี แนวโน้ม เหตุการณ์ใหญ่ในชีวิต

ทั้ง ดี-ร้าย สำาคัญที่จะเกิดกับท่านที่ลัคนาสถิตราศีกุมภ์ได้ตลอด

เวลา ดังนี้

1.สามเดือนแรกของปีเริ่มมกราคม-8 เมษายน 2565 (ต่อ

เนื่องจาก 9 พฤศจิกายน 2564) ทั้งรายได้ประจำาและพิเศษเข้า

มาหา-ถึง-ทับพวกท่านส่วนใหญ่ อีกทั้งหากพวกท่านมีปัญหากับ

ใครผู้ ใหญ่กว่าจะช่วยเหลือ ตามโฉลก…ผู้มีศักดิ์จักบีฑา ภายหลัง

จึงราชาให้ลาภาคนยำาเกรง… (พฤหัสบดีจร 5 เข้าไปเดินในราศี

กุมภ์ทับลัคนาของพวกท่าน)

อีกตำาราบอก พวกท่านจะสุขภาพดีข้ึน มีความสุขเหมือนยืน

อยู่บนยอดหญ้า มีความนึกคิดไปทางท่ีดีเป็นกุศล และสมองแจ่มใส

เกร็ดทางโหร คือราศีกุมภ์ที่ลัคนาของพวกท่านสถิตอยู่

นี้มีพฤหัสบดี (๕) เป็นตัวแทนการเงินการทำามาหาได้หรือฐานะ

มาตั้งแต่ประมาณมีนาคม 2563) ตามโฉลก..ทุกข์บ่วาย ทรัพย์

สูญหายจะจากไกล ลูกเมียและข้าไทย บ่มิได้พึ่งอาศัย..(พระเสาร์

จรเข้าไปเดินในราศีมังกรภพที่สิบสอง-หรือวินาสน์ของดวงชะตา

ได้ มาตรฐานเกษตราธิบดี) เช่น

ป่วยยืดเยื้อเสียเงินทอง-มีคนป่วยในบ้าน-เสาหลักของ

ครอบครัวที่เคยหาเงินป่วยหรือเสียชีวิต-อึดอัดรายจ่ายมากเพราะ

มาหลายทิศหลายทาง-เริ่มใช้หนี้ กยศ.-จ่ายเงินให้ลูกน้องในบริษัท

โดยตัดเงินของตนเองลง ฯลฯ

เกณฑ์นี้อาจมีบางท่าน-บางระยะ ที่โชคดี ซึ่งมี สองอาการ 

คือบางท่านเอาชนะปัญหาอุปสรรคได้ และโชคทางการเงินไม่คาด

ฝันมาผ่านมือและได้เกินกว่าท่ีหวังไว้ (พระเสาร์จรกาลิกิณี-วินาสน์ 

ลาภเหมือนมาดที่หวังไว้) หรือบางท่านเสียอะไรไปได้กลับมาเพียง

แต่จะในรูปอะไรเท่านั้น (พระเสาร์เป็นศรีจร-วินาสน์..ลาภอันใดที่

เสียแต่ก่อนคืนมา) การได้ทั้งสองอาการนี้จะมากกว่าปกติสองเท่า 

(พระเสาร์จรมังกร-มาตรฐานเกษตราธิบดี

วาระของการค่อยๆ ทบทวน หรือค่อยๆ ปรับแผนค่าใช้จ่าย

คือระหว่าง 7 มิถุนายน-12 ตุลาคม 2565 (พระเสาร์จรเดินผิด

ปกติในราศีมังกร)

4.ตั้งแต่ต้นปี-29 มีนาคม 2565 ยังมีลูกต่อเนื่อง (จาก 

10 กันยายน 2563 ที่พวกท่านส่วนใหญ่ มีอาการหนึ่งในดวง

แตก (พระราหูจร 8 ดาวประจำาชีพของพวกท่านเข้าไปเดินในราศี

พฤษภ) เดือดร้อนรำาคาญถึงตัวพวกท่านโดยตรง เช่นคนชั่วหา

เรื่อง..ตามโฉลก..จะรำาคาญ คนสามานย์จะหมายปอง…

อีกทั้งเกิดความ วุ่นวายทุกข์ๆ ยากๆ เกี่ยวกับบ้าน-ที่ดิน-

รถเก๋ง-กงสี-การเรียน-ทรัพย์ในดินสินในน้ำาของครอบครัว-

เอกสาร กระทบไปถึงงานของพวกท่าน หรือพ่อแม่ของพวกท่าน

ด้วย เช่นจำาใจเซ็นเอกสารย้ายบริษัทในเครือ หรือถูกหลอกให้เซ็น

เอกสาร หรือย้ายภูมิลำาเนา หรือถูกหลอกเรื่องย้ายประเทศ หรือ

มีหนี้เพราะซื้อบ้านหนักมากจนคิดว่าไม่น่าเลย หรืออึดอัดใจใน

ครอบครัว หรือไฟไหม้อสังหาฯ หรือขายโรงงานได้ราคาไม่ดี หรือ

หาที่เรียนลำาบาก หรือเรียนแล้วไม่จบ เป็นต้น

หลังจากความวุ่นวายถึงตัวพวกท่านเองยาวนานสิบแปด

เดือน ครั้น 29 มีนาคม 2565 เกณฑ์นี้จะจบลง

5.ต้นปี-กรกฎาคม 2565 ยังมีลูกต่อเนื่องความคิดริเริ่ม

กระฉูด หรือปรับความสัมพันธ์ญาติพี่น้อง หรือเพื่อนบ้านใกล้

เรือนเคียง หรือเดินทางบ่อยก่อนที่ปรากฏการณ์ที่เกิดเป็นมาเป็น

ระยะๆ เจ็ดปีนี้จะจบลง (พระมฤตยูจร 0 เข้าเดินในราศีเมษ-ภพ

สหัชชะ-เริ่มมาตั้งแต่มีนาคม 2559)เช่น

ทางเศรษฐกิจจากอาชีพหลักของพวกท่าน 

(พฤหัสบดีเกษตรราศีมีนภพกฎุมภะ) แถม

ด้วย พฤหัสบดีนี้ยังเป็นตัวแทนโชคลาภหรือ

ความสำาเร็จ หรือรายได้หรืออาชีพพิเศษ 

หรือเพื่อนฝูงหรือวงสังคมของพวกท่าน 

(ตัวแทนภพลาภะ) อีก

จุดเด่นอีกอย่างของเกณฑ์นี้คือ พวก

ท่านอาจจะถูกคนที่สถานะสูงกว่าเล่นงาน 

แต่ผู้ใหญ่กว่าจะช่วยเหลือ เช่นถูกนายระดับ

ต้นหาเรื่อง แต่พอตัดสินผลงานกลับได้ดี

เพราะนายระดับสูงกว่าเห็นความดี บางท่าน

ศาลชั้นต้นๆ ตัดสินแนวร้าย แต่ศาลสูงกว่า

ติดสินออกมาแนวดี เป็นต้น

เกณฑ์นี้ยังสาดแสงให้บรรดาลูกๆ-เด็ก

ในความดูแลและสถานการณ์ในบ้านของ

พวกท่านด้วย

ฉะนั้น เชื่อได้ว่า ตั้งแต่ 9 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้น

มา-8 เมษายน 2565 พวกท่านส่วนใหญ่ เริ่มมีรายได้ทั้งหลักและ

พิเศษเข้ามาในชีวิตมาก รวมทั้งโอกาสดีๆ จากสังคม หรือเพื่อนฝูง 

ยกเว้นท่านที่ โชคร้ายที่เป็นส่วนน้อย อาการจะออกแนวร้าย (เช่น 

พฤหัสบดีอยู่ในระยะเป็นกาลกิณีจร) จากโชคดีจะกลายเป็นร้าย

หรือลาภกลายเป็นโลภ หรือเดือดร้อนเงินจากเพื่อนฝูงหรือสังคม 

หรือมีเรื่องทางกฎหมาย-ระเบียบ เช่นการฟ้องร้องกันทางการเงิน 

หรือนายทั้งชั้นล่าง-บนรุมกระหน่ำา เป็นต้น

2.เริ่มตั้งแต่ 8 เมษายน-สิ้นปี เป็นโอกาสสิบสองปีมีหนึ่ง

ครั้งที่จะสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจจากทั้งรายได้ประจำาและ

รายพิเศษ มีศัตรูก็มาขอคืนดี ตามโฉลก…ศัตรูมีมาคืนดี โอนอ่อน

เอง…(พฤหัสบดีจร 5 เข้าเดินในราศีมีน)

ทางโหรถือว่าระยะนี้ พวกท่านได้ เกณฑ์ธนะโชค คือทั้งได้

เงินและรายได้พิเศษจากงานพิเศษมาเติมให้เศรษฐกิจของพวกท่าน

ต่อยอดจากเกณฑ์ที่ 1 เข้ามาโดยเกณฑ์นี้ก็ เพื่อความมั่นคงทาง

ด้านการเงิน-เศรษฐกิจ (พฤหัสบดีจร 5 เดินอยู่ในราศีมีนได้มาตร

ฐานเกษตราธิบดี)

ส่วนศัตรูมาขอคืนดีที่เคยเจอมา เช่นเป็นนักการเมืองแข่งกัน

อยู่ดีๆ ก็ชวน-ดึงกันร่วมพรรคก็มี หรือลูกหนี้ขอเจรจาผ่อนเงินก็มี

อย่างไรก็ตาม อาจจะมีบางช่วง-บางจังหวะที่ พวกท่าน

ส่วนน้อย เจอแนวร้าย (เช่น พฤหัสบดีเป็นกาลกิณีจร) ระวังเงิน

ในกระเป๋า-เพื่อนแนวร้ายมาหลอกลวง-ระวังความโลภ-กฎหมายที่

เกี่ยวกับเรื่องเงินอย่างหนักกว่าปกติสองเท่า

ระยะที่ควรจะทบทวน-ปรับแผนทางการเงิน-รายได้หรือ

อาชีพพิเศษ สำาหรับพวกท่านในปี 2565 คือ 23 กรฎาคม-3 

ธันวาคม 2565 (พฤหัสบดีจรเดินผิดปกติ)

3.ไม่ว่าตลอดทั้งปี พวกท่านส่วนใหญ่ มีแนวโน้มดีด้าน

เศรษฐกิจการเงินขนาดไหน แต่ ตลอดปี 2565 พวกท่านส่วน

ใหญ่ยังจะทุกข์สม่ำาเสมอด้วยเจอสภาวะรายจ่าย-เสียเงินทองไม่

คาดฝันที่เกิดขึ้นหนักหน่วงชนิดพึ่งใครไม่ได้เป็นปีสุดท้าย (เป็น

บางท่านความคิดกระฉูดไปไกลมากจนคิดไม่ถึงในอันจะเริ่ม

สิ่งใหม่ๆ ระดับอธิบายแล้วผู้เขียนก็ไม่เข้าใจ หรือบางท่านขับรถ

ไป-กลับบ้านและที่ทำางานเป็นร้อยกิโลเมตร-บางท่านครอบครัว

แยกกันคนละจังหวัดบินหรือขับรถมาหาครอบครัวเฉพาะเสาร์-

อาทิตย์ หรือปรับความสัมพันธ์กับพี่น้อง หรือกลับมารวมญาติอีก

ครั้งหลังจากกันไปนาน หรือบางท่านทะเลาะกับเพื่อนบ้านอย่างไม่

น่าจะเกิด ถึงขนาดแจ้งตำารวจก็มี ฯลฯ

6.แทรกเข้ามาจากเกณฑ์ที่ห้าคือ ตั้งแต่ 29 มีนาคม -สิ้น

ปี 2565 เริ่ม วาระของตัวพวกท่านเอง (ยาวนาน 18 เดือน) ที่

จะ กล้าหาญ หรือ เดินทางบ่อยทั้งใกล้-ไกล หรือได้ ใกล้ชิดญาติ

พี่น้อง หรือ ผู้หลักผู้ ใหญ่ให้การสนับสนุนให้ตำาแหน่ง-สถานะ-

ยศ-หรือเงินทอง ตามโฉลก…พระภูบาลให้สถานยศเงินทอง…

(พระราหู 8 ดาวประจำาชีพพวกท่านเข้าไปเดินในราศีเมษ-ภพสหัช

ชะ) เช่น

ครอบครัวให้เงินหลายล้านต้ังตัว หรือได้บริหารมรดกของ

ครอบครัว หรือนายเพ่ิมงานให้ หรือสุขภาพดีข้ึนเพราะออกกำา 

ลังกาย หรือนายให้ตำาแหน่งท่ีอึดอัด หรือขอตำาแหน่งมานานก็                                                                          

จะได้ช่วงน้ี หรือผู้ใหญ่ส่งงานและลูกค้าให้ดูแลเพ่ิม หรือกลับมาใกล้

ชิดญาติพ่ีน้องมากข้ึน หรือบางท่านเดินทางใกล้หรือไกลถ่ีๆ ป็นต้น

ระยะที่ได้เกณฑ์นี้ (18 เดือน) อาจจะมีบางระยะที่บางท่าน 

ได้เกณฑ์ร้าย (พระราหูเป็นกาลกิณีจร) โปรดระวังอาการ กล้าเกิน

เหตุ มุทะลุ เห็นช้างเท่าหมู หรือ ใช้อารมณ์ชนิดเอาช้างฉุดก็ไม่

อยู่ ทะเลาะกับพี่น้อง หรือเพื่อนบ้าน ที่จะเกิดปัญหาได้

7.ต้ังแต่ 8 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป เร่ิมต้นเจ็ดปีของ การ

ปฏิวัติคร้ังใหญ่เพียงคร้ังเดียวในชีวิต เก่ียวกับ พ้ืน-รากฐานของ

ชีวิต ท่ีเก่ียวกับความเป็นอยู่ในครัวเรือนหรือเปล่ียนแปลงโยกย้ายท่ี

อยู่อาศัยหรือภูมิลำาเนา หรือปฏิวัติบ้าน ท่ีดิน รถเก๋ง หรือการเรียน 

หรือกงสี หรือไม่อาจมีเรื่องยุ่งยากพ่อแม่หรือกองมรดก หรือทรัพย์

ในดินสินในน้ำาของครอบครัว หรือหลุมฝังศพของตระกูล ฯลฯ เช่น

ต้องแบ่งมรดก หรือบางครอบครัวฟ้องร้องกันอุตลุดเรื่อง

มรดกที่เกิดขึ้นทั้งเจ้าของมรดกยังอยู่หรือจากไปแล้ว หรือได้อสัง

หาฯ ชิ้นใหญ่ หรือสร้างซ่อมบ้านที่อยู่มานาน หรือย้ายประเทศ-

จังหวัด หรือปฏิวัติการเรียนชนิดคิดไม่ถึง หรือเรียนจบ บางท่าน

โชคร้ายถูกไล่ที่หรือถูกรีไทร์ เป็นต้น

เกณฑ์นี้ก่อนจะเกิดเรื่องปฏิวัติหรือเปลี่ยนแปลงใหญ่ แต่ละ

ครั้งจะมีการสะสมพลังรอการระเบิดก่อน ฉะนั้น หากพวกท่านเริ่ม

รู้สึกอึดอัดต้องกล้าปฏิวัติก่อน ไม่เช่นนั้นพวกท่านจะถูกปฏิวัติหรือ

ถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างเจ็บปวด หรือหมดความสำาคัญ

ถ้าพวกท่านทำาได้ดีก็คงจะเป็นพ้ืนฐานชีวิตสำาคัญต่อไปภาค

หน้าจวบจนบ้ันปลายของชีวิต เหมือนตึกท่ีฐานรากดีแล้วต่อให้แผ่น

ดินไหว-ลมแรง-น้ำาท่วมก็ยังพอยืนหยัดอยู่ได้ หากทำาได้ไม่ดีในเจ็ดปี

น้ีก็อาจจะต้องหาโอกาสขนาดย่อมกว่าน้ีค่อยๆ ทำาไป แม้แต่ในระยะ

เจ็ดปีน้ีก็อาจจะมีช่วงดีๆ หรือร้ายๆ แทรกมาให้ ดังจะได้แจ้งต่อไป

8.วาระของพวกท่านในปี 2565 แม้ค่าใช้จ่ายไม่คาดฝันยัง

รออยู่ตลอดปี แต่ปี 2565 คือ วาระของเงิน-ความมั่งคั่ง-มั่นคง

ทางเศรษฐกิจของพวกท่านส่วนใหญ่ตามระดับวาสนา.

แมหมอ
สมัครเลนสมัครเลน

ฟองสนาน จามรจันทร

เ อ ก โ อ ช
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เมนูกวงเจียง ร้านซุ่นฮะฮวด ติ่มซำา น้ำาชา

อาหารจีนแต้จิ๋วสืบทอดนานกว่า 100 ปี



ว่าไม่มี อาจารย์แหม่ม-นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค ที่

เป็นเหมือนเนื้อหนังของ ร.อ.ธรรมนัสตามไปด้วย เหมือนคราวที่

ทั้งคู่ถูกปลดฟ้าผ่าจากเก้าอี้รัฐมนตรี ที่เป็นผลจากเกมโค่น  บิ๊กตู่-  

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม ในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ล้มเหลวในรอบก่อน

ครั้งนี้จึงต้องจับตาท่าทีของนฤมล ที่ยังอยู่ทำางานต่อกับ

พรรค พปชร. ถึงแม้ตามกติกาไม่จำาเป็นต้องออกพร้อมกับก๊วน ส.ส. 

เนื่องจากเจ้าตัวไม่ได้เป็น ส.ส. จึงไม่ต้องถูกขับออกจากพรรค 

แต่การอยู่ต่อของนฤมลโดยไม่มีคู่หูซี้ปึ้กอย่าง ร.อ.ธรรม

นัส ที่นอกจากความสนิทสนมเป็นคู่หู คอยช่วยเหลือติดตามกันมา

ตั้งแต่สมัยยังไม่สังกัดพรรค พปชร. เดินสายออกงานด้วยกัน และ

ทำางานด้วยกันเป็นแพ็กคู่มาตลอดจนถึงปัจจุบัน เมื่อต้องมาแยก

จากกันในช่วงนี้ อาจเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆ เพื่อรอจังหวะที่เหมาะ

สมอะไรหรือไม่ 

หรือ ร.อ.ธรรมนัส อดีตมือขวา บิ๊กป้อม-พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค พปชร. จะ

ทิ้ง “นฤมล” ขุนพลหญิงมือซ้ายของ พล.อ.ประวิตร ไว้คอยประกบ

เช่นเดิม 

ทั้งนี้ตั้งแต่เกิดเรื่องความวุ่นวายภายในพรรค พปชร. นฤมล

ยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวหรือให้สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นใดๆ 

ต่อกรณีดังกล่าว แม้กระทั่งช่องทางเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ที่เคย

โพสต์ภารกิจต่างๆ อยู่เป็นประจำาก็หยุดทุกอย่าง

แต่ในเรื่องการทำางาน เจ้าตัวยังคงทำาตามปกติ อยู่ข้าง

กาย พล.อ.ประวิตรทุกวัน และยังทำาหน้าที่เหรัญญิกพรรค รวมถึง

ยังช่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้ พล.อ.ประวิตรอีกด้วย 

ล่าสุดยังลงพื้นที่กับ พล.อ.ประวิตร ไปติดตามการบริหาร

จัดการน้ำาภาคเหนือ และพบตัวแทนเกษตรกรเพื่อรับทราบความ

เดือดร้อนจากสถานการณ์ โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตที่

จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 21 มกราคมที่ผ่านมา โดยนฤมลมีท่าที

ที่ปกติ  

ทั้งนี้ มีบางกระแสข่าวมองว่าการที่นฤมลยังอยู่ต่อ เพราะ

ยังต้องคุมเรื่องงบประมาณที่สำาคัญในฐานะเหรัญญิกพรรค

ต่อเนื่อง ส่วนจะอยู่เพื่อรอจังหวะที่เหมาะสมเพื่อออกตาม                

“ร.อ.ธรรมนัส” ไปหรือไม่นั้น คงต้องดูต่อไป. 

ชัดเสียยิ่งกว่าชัด ความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชา

รัฐสะเทือนถึงสภา ด้วยความเป็นรัฐบาลผสม พรรคแกนนำาไม่

สามารถเดินเกมได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด แต่ต้องอาศัยการเจรจา

ต่อรอง เอาแต่ใจไม่ได้

ลำาพัง 20-21 ส.ส.ออกจากพรรคพลังประชารัฐไปอยู่ในกำา

มือ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ให้การหนุนหลัง เพื่อการต่อรองและ

เพื่อแผนอะไรบางอย่างว่าแย่แล้ว ตอนนี้มีแนวโน้มพรรคร่วม

รัฐบาลเริ่มจะพยศขึ้นมาอีก

จุดนี้แหละที่จะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำาให้สภายิ่งไร้

เสถียรภาพเข้าไปอีก อย่างล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา  (21 ม.ค.) 

สุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนฯ คนที่หนึ่ง  ทำาหน้าที่เป็น

ประธานการประชุมสภา ถึงกับต้องสั่งปิดการประชุมตั้งแต่บ่ายสาม

โมง สาเหตุมาจากมีพรรคร่วมรัฐบาลจะโหวตคว่ำาผลการศึกษาขุด

คลองไทย!!!

ด้วยเพราะโครงการนี้เป็นโครงการเมกะโปรเจกต์ของรัฐบาล 

มีทั้งผู้ได้-ผู้เสียผลประโยชน์มูลค่ามหาศาลนับไม่ถ้วน นายทุนไทย-

เทศวิ่งล็อบบี้พรรคการเมืองกันวุ่นวาย ทำาให้ “สุชาติ” ต้องตัดสินใจ

เลื่อนการลงมติเรื่องนี้ออกไปคราวหน้า

นี่คือน้ำาจิ้มเล็กๆ น้อยๆ เวลาที่พรรคแกนนำาไร้เสถียรภาพจะ

ต้องเจอกับอะไรแบบนี้

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ช่วงนี้ที่วางใจในระดับหนึ่งได้คือ 

ฟากฝ่ายค้านไม่ยอมให้แก๊ง ร.อ.ธรรมนัสยืมมือง่ายๆ  แว่วมาว่า

สำาหรับสมัยประชุมสภาที่จะถึงนี้ ฝ่ายค้านจะยังไม่รุกหนัก ขอแค่

เปิดอภิปรายอัดการบริหารประเทศของรัฐบาล  สะสมคะแนนนิยม

จากชาวบ้านไปพลางๆ ก่อน 

 พอถึงสมัยประชุมหน้า คือสมัยประชุมสภาครั้งที่หนึ่ง  ปีที่สี่ 

ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.เป็นต้นไป ค่อยเผาจริง!!!

ทว่าสิ่งเดียวที่พอจะช่วยรัฐบาลได้บ้าง คงจะเป็นความ

ช้า-เร็วของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วย ส.ส. และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

พรรคการเมือง ยิ่งกฎหมายลูกทั้งสองฉบับเสร็จเร็วมากเท่าไหร่ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา
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12 ในประเทศ

คยพูดถึงปัญหาที่ดินหลายแปลงเกิดข้อพิพาทว่า ที่ดิน

บางแปลงถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่ไม่มีทางออกสู่ทาง

สาธารณะ จะแก้ปัญหาอย่างไร ทางออกของปัญหา

กฎหมายกำาหนดหลักเกณฑ์ไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์  มาตรา ๑๓๔๙ เรื่อง ทางจำาเป็น

ทางจำาเป็น คือ ท่ีดินแปลงใดมีท่ีดินแปลงอื่นล้อมอยู่จน

ไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะได้ หรือมีทางออกสู่ทางสาธารณะ

ได้แต่ไม่สะดวกเนื่องจากต้องข้ามสระ บึง หรือทะเล หรือมีท่ีชัน

อันระดับท่ีดินกับทางสาธารณะสูงกว่ากันมาก กฎหมายให้เจ้าของ

ท่ีดินแปลงท่ีถูกล้อมมีสิทธ์ิจะผ่านท่ีดินซ่ึงล้อมอยู่ไปสู่ทางสาธารณะ

ได้ แต่ต้องใช้ค่าทดแทนแก่เจ้าของท่ีดินเป็นค่าใช้ทางด้วย

ตัวอย่างเช่น ที่ดินแปลง ข.ถูกที่ดินแปลง ก.ล้อม

ขวางกั้นไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะได้ กรณีนี้เจ้าของที่ดิน

แปลง  ข.มีสิทธิ์ร้องขอให้เปิดทางผ่านที่ดินแปลง ก.ไปสู่ทาง

สาธารณะได้ โดยเจ้าของที่ดินแปลง ข.ต้องใช้ค่าทดแทนใน

การใช้ทางนั้นแก่เจ้าของที่ดินแปลง ก.ด้วย เป็นต้น

หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นเชื่อว่า ทุกท่านได้ทราบ

และทำาความเข้าใจมาแล้วในบทความที่แล้ว แต่ปัญหา

เกิดขึ้นใหม่ว่า เดิมที่ดินไม่ได้ถูกปิดล้อม มีทางออกสู่ทาง

สาธารณะเป็นปกติ แต่ต่อมามีการแบ่งแยกที่ดินออกเป็น

แปลงย่อยหลายแปลง ทำาให้ที่ดินแปลงที่อยู่ด้านในไม่มี

ทางออกสู่ทางสาธารณะ ดังนี้เจ้าของที่ดินที่ถูกปิดล้อมจะขอ

ทำาทางผ่านที่ดินแปลงอื่นนอกเหนือจากแปลงที่แบ่งแยกที่

ล้อมอยู่เพื่อออกสู่ทางสาธารณะได้หรือไม่ 

ข้อพิพาทน้ีศาลได้มีคำาพิพากษา ตามฎีกาท่ี  

๒๙๓๐/๒๕๖๒ ว่า “แม้ตามทางนำาสืบของโจทก์ท้ังส่ีจะปรากฏ

ว่า ท่ีดินของโจทก์ท้ังส่ีได้แบ่งแยกมาจากท่ีดินโฉนดเลขท่ี 

๑๗๐๐ มาเป็นเวลานาน มีการแบ่งแยกเป็นท่ีดินแปลงย่อย

หลายแปลงและมีการโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่บุคคลอื่นก็ตาม แต่

ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ท่ีดินโฉนดเลขท่ี ๑๗๐๐ และท่ีดินของ

โจทก์ท้ังส่ีเคยเป็นท่ีดินแปลงเดียวกัน ซ่ึงท่ีดินดังกล่าวติดกับ

ทางสาธารณะ เมื่อแบ่งแยกท่ีดินแล้วทำาให้ท่ีดินของโจทก์ท้ัง

ส่ีไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ ดังน้ัน ตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๕๐ บัญญัติไว้ว่า “ถ้าท่ีดินแบ่ง

แยกหรือแบ่งโอนกันเป็นเหตุให้แปลงหน่ึงไม่มีทางออกไปสู่ทาง

สาธารณะไซร้ ท่านว่าเจ้าของท่ีดินแปลงน้ันมีสิทธิเรียกร้อง

เอาทางเดินตามมาตราก่อนได้  เฉพาะบนท่ีดินแปลงท่ีได้แบ่ง

แยกหรือแบ่งโอนกันและไม่ต้องเสียค่าทดแทน” บทบัญญัติ

ดังกล่าวเป็นบทบัญญัติบังคับแก่กรณีทางจำาเป็นโดยเด็ดขาด 

มิได้คำานึงว่าจะมีทางเข้าออกอื่นท่ีสะดวกกว่าหรือไม่ ดังน้ัน 

โจทก์ท้ังส่ีไม่อาจฟ้องเรียกร้องทางเดินผ่านท่ีดินของจำาเลยซ่ึง

มิใช่ท่ีดินแปลงเดิมท่ีถูกแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไปโดยไม่จำาต้อง

คำานึงว่า การผ่านเข้าออกในท่ีดินแปลงโฉนดเลขท่ี ๑๗๐๐ จะ

มีระยะไกลกว่าทางพิพาทหรือไม่สะดวก เสียค่าใช้จ่ายมากกว่า

การท่ีจะผ่านเข้าออกท่ีดินแปลงพิพาทหรือไม่”

สรุปว่า กรณีน้ีเจ้าของท่ีดินท่ีถูกปิดล้อมมีสิทธ์ิเรียกร้อง

เอาทางเดินได้เฉพาะบนท่ีดินแปลงท่ีได้แบ่งแยกหรือแบ่งโอน

กันและไม่ต้องเสียค่าทดแทนเท่าน้ัน แต่จะไปฟ้องร้องเอากับ

ท่ีดินแปลงอื่นเหมือนเช่นทางจำาเป็นท่ัวไปไม่ได้น่ันเอง.

โดย ช.ช้างหัวหน้า

‘ทางจำาเป็น’ 

กลเกมในสภา

รัฐบาลอาจยิ่งปิดฉากได้เร็วขึ้นเท่านั้น  เพราะนั่นแปลว่าการเลือก

ตั้งพร้อมแล้ว

ส่วนประเด็นที่มีความกังวลว่า อาจมีการเล่นเกมในสภาคว่ำา

กฎหมายการเงินที่สำาคัญของรัฐบาล อย่างร่างพระราชบัญญัติงบ

ประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นั้น ซึ่งตามไทม์

ไลน์ปกติจะเข้าสู่การพิจารณาวาระหนึ่ง รับหลักการ ประมาณต้น

เดือน มิ.ย. อาจไม่ง่ายนัก  เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้เป็นการนำา

เงิน นำาภาษีของประชาชนไปบริหาร ไปช่วยเหลือ เป็นเงินเดือนให้

แก่ข้าราชการทุกหน่วยงาน เสมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ในการหล่อ

เลี้ยงประเทศ ถ้าต้องการคว่ำาเพียงแค่แลกกับอำานาจหรือเอาชนะ

ในทางการเมือง คงต้องวัดใจประชาชนทั้งประเทศว่าจะคิด จะรู้สึก

อย่างไรกับเรื่องนี้

นอกจากนี้ที่ต้องจับตาในการประชุมสภาสมัยหน้า คือการ

เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ ถ้าฝ่ายค้านยื่นญัตติ อย่างแรก นายก

รัฐมนตรีไม่สามารถยุบสภาหนีได้ และอย่างที่สองอาจเกิด

ประวัติศาสตร์ซ้ำารอย ล็อบบี้โหวตไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี

แต่สำาหรับครั้งนี้นอกจากจะเปิดโต๊ะแจกกล้วยให้ ส.ส.หน้า

เงิน ไร้อุดมการณ์แล้ว ฝ่ายรัฐบาลอาจต้องแลกกับบางเรื่องที่พรรค

ร่วมรัฐบาลจะดำาเนินการในช่วงโค้งสุดท้ายของอายุรัฐบาล เพราะ

เคยหาเสียงไว้ก่อนหน้านี้

คราวนี้ก็ต้องรอดูใจ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกฯ แล้วล่ะว่าจะถอยกี่ก้าว เพื่อรักษาเสถียรภาพของทั้ง

รัฐบาลและสภา.

หลังพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พ่ายการเลือกตั้ง                                                            

ซ่อม ส.ส.ที่จังหวัดชุมพรและสงขลา โดยเฉพาะกรณี                        

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา และอดีตเลขาธิการพรรค             

พปชร. ปราศรัยเปรียบเทียบคนรวยคนจน จนถูกมองเป็นปัจจัย

ให้แพ้การเลือกตั้ง กระทั่งต่อมามีแชตไลน์หลุด นายสุชาติ ชม

กลิ่น รมว.แรงงาน และกรรมการบริหารพรรค เสนอทำาโพลว่า  

พปชร.ตกต่ำาเพราะ ร.อ.ธรรมนัสหรือไม่ 

และจากหลากหลายปัญหาที่เกิดขึ้นภายในพรรค พปชร.ที่

ถูกบ่มจนสุกงอม กระทั่ง ร.อ.ธรรมนัสขู่นำา ส.ส.ในสังกัดลาออก

พร้อมกัน รวมทั้งประเด็นเรื่องการต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรี ทำาให้

มีการประชุมกรรมการบริหารพรรคด่วนกว่า 3 ชั่วโมง ซึ่งที่

ประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารพรรคและ ส.ส.พรรคมีมติขับ              

ร.อ.ธรรมนัส และ ส.ส.ในกลุ่มทั้งหมด 21 คนออกจากการเป็น

สมาชิกพรรค ในข้อหาสร้างความขัดแย้งภายในพรรค 

ส่งผลให้ ร.อ.ธรรมนัสต้องหาพรรคการเมืองใหม่

สังกัดภายใน 30 วัน โดยจ่อสังกัดพรรคเศรษฐกิจไทย ที่จะ

มี พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานยุทธศาสตร์พรรค  

พปชร.เป็นหัวหน้าพรรค

ซึ่งการถูกขับออกจากพรรค พปชร.ครั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกต

มื่อย้อนดูปูมหลังของ ด.ช.จำาลอง ศรีเมือง จึง

ไม่แปลกใจว่า พล.ต.จำาลอง ศรีเมือง จะกลาย

เป็นนายทหารยังเติร์กแกนนำา จปร.รุ่น ๗ เมื่อ

เข้าสู่เส้นทางการเมือง เป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

(พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรี) ผู้ว่า

ราชการ กทม. ๒ สมัย ได้สร้างผลงานมากมาย เป็นแบบ

อย่างในการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่น ด.ช.จำาลอง

เด็กยากจนติดตามแม่มาทำางานบ้านคุณนายละมุน  ทัง

สุบุตร ทำาหน้าที่รับใช้ในบ้าน มีน้ำาอดน้ำาทนตั้งแต่เด็ก 

ปั่นปอ เย็บกระทงใบตองแห้ง เลิกเรียนเป็นพ่อค้าขาย

ไม้กวาด ขายลำาไย ขายของเล่นตุ๊กตายางเป่าลม ที่พ่อ

เลี้ยงบุรุษไปรษณีย์ซื้อสินค้าจากเส้นทางรถไฟสายใต้ ได้

กำาไรให้แม่ซื้อกับข้าว  สอบคัดเลือกได้ที่ ๑ เข้า รร.มัธยม

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา สอบไล่ได้ที่ ๑ ทุกปีจนจบ ม.๖ 

สอบเข้า ม.๗ รร.สวนกุหลาบได้ที่ ๑ สอบเข้า รร.เตรียม

นายร้อยได้ที่ ๑ เมื่อคิดสะระตะแล้วเลือกเรียนเตรียม

นายร้อย กินข้าวฟรี หนังสือไม่ต้องซื้อ รร.มีให้ยืม เครื่อง

แบบฟรี จบแล้วมีงานทำา     

พล.ต.จำาลอง ศรีเมือง หรือ “หนู” เกิดที่บ้านคุณ

ยายทองสุข (ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลทหารเรือ) บิดาเป็น

คนเชื้อสายจีนชื่อ ฮะเสียว แซ่โล้ว หรือ สมนึก ชุนรัตน์ 

มารดาชื่อ บุญเรือน แซ่จิว บุตรกุ๊กกู แซ่จิว กับแม่กิมท้วน 

พล.ต.จำาลองมีพี่ชาย ๑ คนชื่อ หัวโต อายุ ๔ ขวบพ่อพาไป

อยู่กับฮกไล้ แซ่โล้ว ปู่ และเพ็กเลี้ยง ย่าที่เมืองจีน และ

เสียชีวิตในสงครามที่เมืองจีน บิดา พล.ต.จำาลองก็เสียชีวิต

ตั้งแต่ พล.ต.จำาลองยังแบเบาะ มารดาแต่งงานใหม่กับพ่อ

โชตน์ ศรีเมือง คนดำาเนินสะดวก ราชบุรี บวชสอบได้นัก

ธรรมเอก เมื่อสึกออกมาทำางานเป็นบุรุษไปรษณีย์ ต่อมา

อยู่ไปรษณีย์รถด่วน ทั้งนี้ ได้จดทะเบียนรับ พล.ต.จำาลอง

เป็นบุตรบุญธรรมและให้เปลี่ยนมาใช้นามสกุลศรีเมืองจนถึง

ปัจจุบัน พล.ต.จำาลองมีน้องต่างบิดาอีก ๒ คน กัญญา และ

ภาณี ศรีเมือง 

“แม่สอนผมเสมอๆ มาตั้งแต่เล็กให้เป็นคนขยัน                    

และประหยัด” จากเดิมที่แม่ทำามาหากินด้วยการทำา

สวนเรียงพลู ย่านสำาเหร่ เมื่อมีการตัดถนนตากสินผ่าน                                                                    

สำาเหร่ หลายคนเปลี่ยนอาชีพเป็นกรรมกรสร้างถนน 

ส่วนแม่จากอาชีพแม่ค้าหาบเร่ขายพลูและผลไม้เดินจาก

วัดกลาง ตลาดพลู ไปถึงโพธิ์สามต้น บ้านขมิ้น หันมาปัก

หลักขายของอยู่กับที่บริเวณถนนตากสินที่กำาลังตัดใหม่ แม่

ขายเมี่ยงคำา ข้าวเม่าคลุก การค้าขายฝืดเคือง เมื่อทราบ

ข่าวจากลูกค้าว่าบ้านคุณนายละมุน  ทังสุบุตร กับเรือ

เอกหลวง ยุทธวินัยพิเนตกำาลังรับแม่บ้านก็ตัดสินใจเข้าไป

สมัครงาน

ช่วงที่แม่ทำางานแม่บ้านยังไม่ได้แต่งงานใหม่ คุณนาย

ละมุนใจดีให้ที่อยู่ที่กินและอนุญาตให้พาลูกเข้าไปอยู่ด้วย ที่

นี่เหมือนโรงเรียนกินนอน เสมือนมีครูคอยจับตาดูทุกฝีก้าว 

ตั้งแต่การยืน เดิน นั่ง นอน จึงได้นิสัยดีๆ ติดตัวมา คุณนาย

สอนแม้กระทั่งการกวาดขยะด้วยก้านมะพร้าว “จำาลองเวลา

กวาดบ้านให้นั่งกวาดแล้วจับไม้กวาดนอนๆ อย่างนี้นะจะกวาด

ได้เกลี้ยงและเร็ว”

ในช่วงเช้าจรดเย็นเมื่อ ด.ช.จำาลองทำางานบ้านปัดกวาด

เสร็จแล้วก็วิ่งไปซื้อของปากซอยตามคำาสั่งของคุณๆ ในบ้าน  

ด.ช.จำาลองมีเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันที่กำาพร้าพ่อเหมือน

กัน ชื่อเจ้าวัว-วัฒนา เป็นลูกป้าสงัดซึ่งเป็นแม่ครัว ต่อมา

วัฒนาไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลังจากที่ทั้ง

สองแยกย้ายออกจากบ้านหลังนี้แล้วไม่ได้พบกันอีก ด้วย

ความซุกซนตามประสาเด็ก ด.ช.จำาลองและ ด.ช.วัฒนาชวน

เพื่อนๆ มากินเลี้ยงกันใต้ต้นมะม่วงใหญ่ที่ออกลูกตลอดทั้ง

ปี เด็กๆ ตั้งชื่อว่าพันธุ์สะดือจุ่น ใต้ต้นมะม่วงร่มรื่นมากมีคู

น้ำายาวผ่านไปออกคลองสำาเหร่ การจัดเลี้ยงจัดแบบไม่มีเงิน

มีเตาอั้งโล่ กระทะ  ตะหลิว น้ำามันหมู น้ำาตาลปี๊บ น้ำาปลา 

สวิง แบ่งเป็นสองฝ่าย  ฝ่ายหนึ่งอยู่ในน้ำาใช้สวิงช้อนกุ้ง 

อีกฝ่ายอยู่บนบก ปรุงอาหารทำาเป็นกุ้งหวานกินกันอย่าง

สนุกสนาน ผลัดกันช้อนกุ้ง ผลัดกันปรุงอาหาร สมัยก่อน

บ้านเมืองยังอุดมสมบูรณ์เหมือนที่ผู้ ใหญ่พูดเสมอว่า “ในน้ำา

มีปลา ในนามีข้าว” 

แม่ลูกใช้ชีวิตอยู่บ้านคุณนายละมุนในช่วงสงครามโลก

ครั้งที่ ๒ (ปี พ.ศ.๒๔๘๔) เปิดไฟฟ้าสว่างไม่ได้ เดี๋ยวเครื่องบิน

จะทิ้งระเบิด เวลาทิ้งระเบิดนอนบนบ้านไม่ได้ต้องเข้าไปนอน

อยู่ในหลุมหลบภัย มีเสียงหวอเป็นสัญญาณว่าเครื่องบินจะมา

ทิ้งระเบิดซึ่งมักจะเข้ามาตอนกลางคืนเป็นประจำา หลุมหลบภัย

หลุมหนึ่งอยู่ใต้ถุนบ้านไว้สำาหรับเร่งด่วน วิ่งหลบระเบิดไม่ทัน 

อีกหลุมหนึ่งอยู่นอกบ้านเป็นท้องร่องที่คุณหลวงดัดแปลงให้

เป็นหลุมหลบภัย ตัดต้นไม้มาพาดปิดเอาดินทับ บางวันน้ำาซึม

ยุงชุม ในบางคืนกำาลังหลับสบายๆ ต้องโดนลากถูลู่ถูกังถึงหลุม

หลบภัยยืนหลับอยู่ปากหลุมนั่นเอง แม่ต้องเอามือผลักจึงลง

หลุมได้ 

ตอนนั้นพระที่ ไหนขลัง ทรายที่ ไหนดี เสื้อยันต์ที่ ไหน

เหนียว แม่จะหามาให้ ด.ช.จำาลองไว้ป้องกันลูกระเบิด แม่

เย็บถุงผ้าเล็กๆ สำาหรับห้อยกับสายสร้อย ส่วนเสื้อยันต์แม่

จะบังคับให้ใส่ก่อนนอนทุกคืน เวลาหวอมาจะได้ไม่ต้องคว้า

มาใส่  ยังกับว่าแต่งตัวออกมาทำาศึกสงคราม ในบางคืน 

ด.ช.จำาลองต้องไปนอนเป็นเพื่อนน้าบุญรอดซึ่งเป็นน้องสาว

คนเดียวของแม่ น้าบุญล้อมลูกของยายก็ไปนอนเป็นเพื่อน

ด้วย น้าบุญรอดเช่าเรือนแพอยู่ในคลองสำาเหร่ไม่ไกลจาก

บ้านคุณนายละมุนเท่าไหร่ ด.ช.จำาลองในวัย ๖ ขวบกลัวเสื้อ

ยันต์เสื่อมไม่ยอมให้น้าผู้หญิงเข้าใกล้ กลายเป็นที่ตลกขบขัน 

ทุกครั้งที่เครื่องบินทิ้งระเบิดก็เปิดเพลงปลอบใจทางวิทยุ

กระจายเสียง “ขอพุทธคุณปกป้องคุ้มครองไทย” ส่วนเวลา

กลางวันเปิดเพลงปลุกใจ

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ในบ้านต่างมีรูปภาพ

จอมพล  ป. พิบูลสงครามแต่งเครื่องแบบทหารเต็มยศ ห้อย

กระบี่ ด.ช.จำาลองเอาไม้ไผ่มาเหลาทำาเป็นกระบี่เหน็บเข้ากับ

เข็มขัด  เหลียวซ้ายแลขวาไม่มีใครอยู่ เดินสวนสนามก้าว

ฉับๆ ตามจังหวะเพลง “รักเมืองไทย ชูชาติไทย ทะนุบำารุง

ให้รุ่งเรือง สมเป็นเมืองของไทย เราชาวไทย เกิดเป็นไทย 

ตายเพื่อไทย”  การเล่นเป็นทหารในครั้งนั้น นึกไม่ถึงว่าจะ

ได้เป็นนายร้อยห้อยกระบี่จริงๆ ตอนเป็นนักเรียนนายร้อย

ปีที่ ๕ เป็นหัวหน้านักเรียนคาดกระบี่เดินแถวนำานักเรียน                       

นายร้อย 

แม่พา ด.ช.จำาลองไปฝากครูพระเข้าโรงเรียนเทศบาล 

๒๗ วัดสำาเหร่ ครูที่สอน ป.๑ ถึง ป.๔ มีเพียง ๓ คน เป็นครู

ใหญ่ ๑ คน ครูพระ ๑ รูป และครูผู้หญิง ๑ คน อาคารเรียน

พล.ต.จำ�ลอง ศรีเมือง:เด็กเรียนเก่งสอบได้ที่ ๑

เ

นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ 

เ

‘นฤมล’ อยู่ต่อหรือแค่รอจังหวะ

ใช้ศาลาวัด ป.๑ นั่งเรียนกับพื้นดิน ป.๒ ป.๓ ป.๔ ได้นั่ง

เรียนบนเก้าอี้ มีโต๊ะไว้วางหนังสือ วันไหนมีงานบวชหรือ

งานศพต้องหยุดเรียนเพราะไม่มีที่เรียน ในช่วงเรียนหนังสือ

ก็เหม่อมองน้ำาในคลองสำาเหร่ คลองสำาเหร่เป็นคลองลัดจาก

คลองบางหลวงไปออกแม่น้ำาเจ้าพระยา น้ำาใสสะอาด น่า

อาบน้ำาเล่นเหมือนคลองทั่วไปในสมัยก่อน น้ำาในคลองล้น

ตลิ่งทั้งว่ายน้ำาพายเรือกันอย่างสนุก 

พล.ต.จำาลอง ศรีเมือง เมื่อครั้งเป็นผู้ว่าฯ กทม.

แก้ไขปัญหาขยะล้นเมือง การจัดการกับขยะมูลฝอยใน

เชิงรุก ทำาให้กรุงเทพมหานครได้ชื่อว่าเป็นเมืองสกปรก

ติดอันดับ ๑ ใน ๑๐ ของโลก และด้วยความเอาจริงเอา

จังของ พล.ต.จำาลอง ทำาให้ กทม.กลายเป็นเมืองน่าอยู่

สะอาดติดอันดับ ๑ ใน ๑๐ ของโลก ภายในระยะเวลาไม่

กี่ปี ทั้งนี้เพิ่มประสิทธิภาพในการมีรถเก็บขยะเป็นเครื่อง

มือสำาคัญในการจัดเก็บขยะไม่ให้ตกค้าง ขณะเดียวกัน

รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ทิ้งให้ถูกที่ ถูก

ถัง...เพิ่มจำานวนพนักงานรักษาความสะอาดหลายพันคน

ทำางานให้ทั่วถึงทุกเขต 

ปัญหาน้ำาท่วม กทม.เป็นปัญหาใหญ่ที่นำาความเดือด

ร้อนอย่างหนักมาให้คนกรุงเทพฯ สาเหตุเนื่องจากพื้นที่

ตั้งของกรุงเทพฯ เป็นที่ราบลุ่ม เป็นทางผ่านของน้ำาตาม

ธรรมชาติ อยู่ติดกับแม่น้ำาเจ้าพระยาซึ่งบางช่วงน้ำาทะเล

หนุน  ความเจริญของเมืองที่เติบโตอย่างรวดเร็ว มีการ

ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง ถนน ตึกอาคารต่างๆ ที่กีดขวาง

ทางเดินของน้ำา  ตลอดจนคูคลองถูกบุกรุก พื้นที่บึงรับน้ำา

มีน้อยลงเพราะมีการถมที่ดินเพื่อสร้างบ้านพักที่อยู่อาศัย 

พล.ต.จำาลองบริหารแก้ไขปัญหาน้ำาท่วมตามโครงการ

แนวพระราชดำาริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยการปรับปรุงบึงน้ำาต่างๆ บึง

มักกะสัน บึงหนองบอน และบึงพระราม ๙ เพื่อเป็น

แก้มลิงไว้รองรับน้ำาจากถนนสายต่างๆ พล.ต.จำาลองเป็น

ผู้ว่าฯ กทม.คนแรกที่นำานักโทษชั้นดีใกล้พ้นโทษจากกรม

ราชทัณฑ์มาลอกท่อระบายน้ำาทั่ว กทม.ในช่วงเดือน มี.ค.-

พ.ค.เพื่อเตรียมการรับน้ำาฝนในช่วงเดือน มิ.ย.ของทุกปี 

ช่วยให้ กทม.ประหยัดงบประมาณในขณะที่กรมราชทัณฑ์

ก็ได้ประโยชน์ ทำาให้นักโทษมีงานทำามีรายได้  สุดท้าย

ประชาชนก็ได้ประโยชน์สูงสุด.
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13สิ่งแวดล้อม

4

เป็นคู่มือความรู้พื้นฐานแก่ผู้สนใจลงมือทำาการเกษตรตามแนวทาง

ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพราะการทำาเกษตรตาม

ศาสตร์พระราชาเป็นสิ่งที่ทำาแล้วจะเห็นผลสำาเร็จในอนาคต แต่

ระหว่างทางก็พบเจอปัญหา   เพราะมีหลายคนที่เข้าใจผิดว่าทำา

แล้วรวย ทำาให้เกษตรกรตาโต หรือเกษตรกรที่ทำาเพราะหวังผลกำาไร

เพียงอย่างเดียว รายได้กลายเป็นความโลภ เช่น ลงทุนทำาในพื้นที่

ใหญ่เกิน ซึ่งมีความเสี่ยงสูง หากไม่เข้าใจมากพอ คือการใจร้อน 

ต้องเรียนรู้พร้อมกับลงมือทำา และเกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีการเช่า

พื้นที่ทำาเกษตรอยู่ ทั้งที่จริงการทำากสิกรรมวิถี คือการทำาเกษตรแบบ

พอเพียง พอใจในสิ่งที่มีอยู่ ถ้าเปรียบการทำาเกษตรเหมือนการทำา

ธุรกิจ คือการลดค่าใช้จ่าย และสิ่งที่จะได้กลับคืนมาคือกำาไร  

“ทั้งนี้ “เชฟรอน” ได้ทำาหน้าที่อย่างเต็มกำาลังสุดความ

สามารถ โครงการสามารถเดินหน้าและเชื่อมั่นว่าแนวทาง โคก 

หนอง นา จะสามารถดำารงอยู่ได้จากผลของความสำาเร็จที่เกษตรกร

ได้เกิดเครือข่าย ได้ร่วมทำาตลอด 9 ปีที่ผ่านมา จะส่งผลให้

เกษตรกรรายอื่นๆ ได้เกิดการตื่นตัวและปรับตัวอย่างเต็มใจในการ

เรียนรู้วิถีของศาสตร์พระราชาอย่างแท้จริง” อาทิตย์กล่าว.

บริโภคและสิ่งแวดล้อม

ในช่วงประมาณปีที่ 6-8 ของโครงการ ถือว่าได้รับการตอบ

รับจากสังคมอย่างมาก แทบไม่มีคนไม่รู้จัก หรือไม่เคยได้ยินชื่อ

ของ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีผู้คนค้นหาคำานี้ในโลกโซเชียล                                                         

มากมาย ขณะที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง (สจล.) ซึ่งเข้ามาร่วมโครงการ รับหน้าที่ออกแบบ

แผน 10 ปี ลดขัดแย้งคน-ช้าง ดึงกลับป่าใหญ่

อนไปเมื่อ 9 ปีก่อน คำ�ว�่ “โคก หนอง น�” ได้เริ่ม

ปรากฏขึ้นตามหลังศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง 

อันเป็นทฤษฎีการประกอบอาชีพและดำาเนินชีวิตของ

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ในหลวงรัชกาลที่  9 ที่ทรงพระราชทานให้กับคนไทย ยึดเป็น

แนวทางการดำาเนินชีวิตและประกอบสัมมาอาชีพ

โดยมี ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำาธร หรือ “อาจารย์ยักษ์” ผู้ก่อตั้ง

สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ซึ่งเคยถวาย

งานในหลวง ร.9 มาก่อน เป็นผู้ลุกขึ้นมาปลุกให้สังคมตื่นตัวทำาการ

เกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง และจัดผังการเกษตรแบบ “โคก 

หนอง นา” ซึ่งจะแก้ “ปัญหาน้ำา” ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยทุกปี ทั้ง

การเกิดน้ำาท่วมและเกิดน้ำาแล้ง วนเวียนไม่รู้จบ

อาจารย์ยักษ์ได้เปิดตัวศาสตร์พระราชา โคก หนอง นา  

โมเดล พื้นที่แถบเขื่อนป่าสักฯ จ.ลพบุรี โดยระบุว่าเป็นการใช้พลัง

คนสร้างสรรค์ โลก ตามรอยพ่อของแผ่นดิน และการปักหมุดที่พื้นที่

เขื่อนป่าสักฯ ก็เพราะมองว่าเป็นหัวใจหลักของแม่น้ำาเจ้าพระยา 

ซึ่งคนกรุงเทพฯ เคยเผชิญน้ำาท่วมใหญ่ ที่เรียกว่ามหาอุทกภัยเมื่อ

ปี 2554 มาแล้ว หากมีการบริหารจัดการน้ำาแถบลุ่มน้ำาป่าสักให้ดี ก็

จะมีส่วนช่วยแก้ปัญหาน้ำาท่วมน้ำาแล้งให้กับชุมชนตามเส้นทางของ

แม่น้ำา และคนกรุงก็จะได้ประโยชน์ ไม่เผชิญกับปัญหาน้ำาท่วม

การขับเคลื่อนวิถีทางเกษตร โคก หนอง นา โมเดล 

ตามศาสตร์พระราชา ของอาจารย์ยักษ์ ได้มีบริษัท เชฟรอน

ประเทศไทยสำารวจและผลิต จำากัด เป็นผู้สนับสนุนหลัก ใน

แต่ละปีจะมีกิจกรรมอีเวนต์ ที่เรียกว่า “เอามื้อสามัคคี” หรือการ

ลงแขก ซึ่งเป็นวิธีการทำาเกษตรดั้งเดิมของไทย ตามพื้นที่ต่างๆ ใน

ประเทศไทย เป็นการรณรงค์เพื่อให้คนรู้จักการทำาเกษตรตามแบบ

เศรษฐกิจพอเพียงให้มากขึ้น  

โดยโครงการได้สร้างพื้นที่ตัวอย่างมากมายหลายแห่ง ซึ่ง

ล้วนเคยประสบปัญหาทำาการเกษตร ขาดน้ำา หรือน้ำาท่วม จนพลิก

ฟื้นกลับมาเป็นผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ สามารถปลูกข้าวหรือพืชผัก 

นำามาเลี้ยงชีพ และขายได้อย่างพอเพียง หรือบางพื้นที่ก็เป็นการ

เปลี่ยนวิถีการเกษตรจากเคมี ให้เป็นเกษตรอินทรีย์ ซึ่งมีผลดีต่อผู้

9 ปีศาสตร์พระราชา‘โคก หนอง นา โมเดล’

ย้

มื่อต้นเดือนมกร�คม บริษัท เชฟรอนประเทศไทย

สำารวจและผลิต จำากัด สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง 

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และภาคีเครือ

ข่ายทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมเอามื้อ ณ จังหวัดนครราชสีมา 

ลุ่มน้ำาป่าสัก ในพื้นที่ของสุณิตา เหวนอก เจ้าของเสงี่ยม

คำากสิกรรมวิถี ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา ภายใต้

โครงการพลังคนสร้างสรรค์ โลก รวมพลังตามรอยพ่อของ

แผ่นดิน (ตามรอยพ่อฯ) เข้าสู่ปีที่ 9  

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำาธร ที่รั้งตำาแหน่งนายกสมาคมดินโลก 

และผู้ก่อตั้งมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ กล่าวว่า การทำาเกษตร

แบบโคก หนอง นา ตามศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้อง

ถิ่น เพราะในโคก หนอง นา จะมีป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 

อย่าง นับเป็นเครื่องมือสร้างสมดุลของระบบนิเวศในพื้นที่ 

นำามาสู่ความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในน้ำา ใต้ดิน บนดิน 

หรือในป่า ทำาให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและแก้ปัญหาภัยพิบัติ

ได้อย่างยั่งยืน ยังช่วยให้มีอาหารการกินสมบูรณ์ เกิดความ

มั่นคงทางอาหารด้วย ทั้งนี้ การทำากสิกรรมวิถีให้ประสบ

ความสำาเร็จ คือ 1.มีความเชื่อมั่นในแนวทางกสิกรรมวิถีอย่าง 

มีปัญญาและเข้าใจ 2.สามารถทำางานร่วมกับเพื่อนมนุษย์คน

อื่นๆ ได้ พร้อมเปิดรับการเรียนรู้ การทำางานในรูปแบบต่างๆ 

เพื่อให้เกิดผลและสามารถนำาไปต่อยอดได้ 3.มีความมุ่งมั่นใน 

การลงมือทำาอย่างต่อเนื่อง ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากที่สุด เพราะจะ

ทำาให้ประสบความสำาเร็จ และได้เห็นคุณค่าในสิ่งที่ทำามาอย่าง

สม่ำาเสมอ

บุญล้อม เต้าแก้ว ผู้อำานวยการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์ กล่าวเสริมว่า นครราชสีมาเป็น

จังหวัดใหญ่ในภาคอีสาน มีพื้นที่ป่าเขาและพื้นที่เกษตรจำานวน

มาก เป็นแหล่งรวมลุ่มน้ำาสำาคัญ 3 ลุ่ม คือ ลุ่มน้ำามูล ลุ่มน้ำาชี 

และทางทิศตะวันตกมีพื้นที่บางส่วนที่ไหลไปลงในลุ่มน้ำาป่าสัก 

เนื่องจากเป็นจังหวัดใหญ่ มีประชากรมาก มีความต้องการน้ำา

สูง ประกอบกับมีภัยแล้งบ่อยครั้ง ซึ่งในพื้นที่ของสุณิตา เหว

นอก เป็นพื้นที่ตัวอย่างความสำาเร็จในโคราช เพราะได้พิสูจน์

ว่าแม้ว่าสภาพที่ดินจะเป็นดินทราย แต่ก็สามารถทำาเกษตร

ได้ โดยมีการปรับปรุงหน้าดิน เช่น การปลูกหญ้าแฝก การขุด

คลองไส้ไก่ มีคลองในการกักเก็บน้ำา เป็นต้น ดังนั้น ศาสตร์

พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถแก้ปัญหาได้อย่าง

ยั่งยืน ไม่ว่าจะเกิดวิกฤตใด ทั้งภัยแล้ง อุทกภัย หรือภัยจาก

โรคระบาด

‘เสงี่ยมคำ�กสิกรรมวิถี’ ด้วยศรัทธ�ของคนไม่เคยทำ�เกษตร

เสงี่ยมคำากสิกรรมวิถี บ้านหนองบัวกลาง ต.จักราช 

อ.จักราช จ.นครราชสีมา แบ่งพื้นที่มาทำาเกษตรตามศาสตร์พระ

ราชาขนาด 6 ไร่ สุณิตา เหวนอก หรือพี่นวล เจ้าของพื้นที่ เล่า

ว่า ที่ผ่านมาครอบครัวจะทำาเกษตรเชิงเดี่ยว ปลูกอ้อย ตนทำางาน

เป็นนิติกรใน อ.จักราช ที่ดินที่พ่อแม่ยกให้ก็ปล่อยให้เช่า หลัง

จากที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 สวรรคต และได้ดูรายการสารคดี

โทรทัศน์ แสงจากพ่อสู่ความยั่งยืน จึงได้เข้าร่วมทำาเกษตรตาม

แนวทางศาสตร์พระราชา ทั้งที่ศูนย์ภูมิรักษ์ฯ อบรมออกแบบ

โคก หนอง นา โมเดล ที่วัดหนองสองห้อง อบรมที่ศูนย์คืนป่าสัก 

แล้วตัดสินใจลงมือทำาบนที่ดินของตนเองในปี 2563 แม้ว่าทาง

ครอบครัวจะไม่เห็นด้วย และไร่รอบข้างก็ยังไม่มีใครสนใจการทำา

กสิกรรมวิถี แต่เราทำาอย่างมีความสุข และเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ทำาจะ

ทำาให้ครอบครัวได้กินอาหารที่ปลอดภัย ครอบครัวจึงเริ่มเห็นถึง

ความพยายาม และเริ่มเข้ามามีส่วนในการช่วยดูแลหรือปลูกพืช

ผักช่วย ซึ่งถือว่าดีมาก และในอนาคตเกษตรกรละแวกนี้อาจจะ

ให้ความสนใจที่จะเรียนรู้และปรับเปลี่ยนวิถีการทำาเกษตรได้ใน

อนาคต

ในพื้นที่ 6 ไร่ แบ่งเป็นหนองน้ำา 2 ไร่ ลึกประมาณ 6 

เมตร, ทำานา 1.5 ไร่, คลองไส้ไก่ยาวประมาณ 2.38 เมตร กว้าง 

1.2 เมตร และโคก 1 ไร่ ซึ่งรวมแล้วสามารถเก็บน้ำาได้กว่า 

20,000 ลบ.ม. หรือประมาณ 200% ของปริมาณน้ำาฝนต่อปี 

นอกจากนี้ในสวนยังมีการเลี้ยงเป็ดไข่ เป็ดเนื้อ เผาถ่านใช้เอง

จากกิ่งไม้ในสวน ควันสามารถไล่มดแมลง ขี้เถ้าเอาไปทำาน้ำา

ด่าง เศษถ่ายโรยใส่ต้นไม้ มีการทำาเครื่องกรองน้ำาแบบโบราณ 

จากการใช้หิน ถ่าน ทราย จนน้ำาสะอาด ผักผลไม้ ที่เติบโตใน

สวนเราก็ให้ครอบครัวหรือเพื่อนบ้านได้ทาน และยังสามารถ

นำามาแปรรูปเป็นสบู่ ยาสระผมทำามาจากฟักข้าว ไข่เค็ม ชาตะ

ไคร้ เป็นต้น ถึงตอนนี้จะยังไม่มีรายได้เข้ามา แต่ทุกอย่างที่

ลงมือทำาคือความสุขแบบพอเพียง

ด้านอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้บริหารจากเชฟรอน กล่าวว่า 

หลังจากที่ได้ชะลอการจัดกิจกรรมออนกราวด์ถึงกว่า 1 ปีเต็ม 

ปีนี้เมื่อสามารถจัดกิจกรรมได้จึงได้เลือกลงพื้นที่ทำากิจกรรม

เอามื้อที่ จ.นครราชสีมา ลุ่มน้ำาป่าสัก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ

โครงการตามรอยพ่อฯ เมื่อ 9 ปีที่แล้วอีกครั้ง ในพื้นที่เสงี่ยม

คำากสิกรรมวิถีของสุณิตา เหวนอก หนึ่งในคนต้นแบบ คน

หัวไวใจสู้ ผู้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาพื้นที่ของตนเองตาม

แนวทางศาสตร์พระราชา เพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกรในพื้นที่

และคนรุ่นลูกหลานในอนาคต.

เ

นั

โคก หนอง นา ให้กับผู้สนใจ 

ซึ่งแต่ละรายอาจมีขนาดและ

รูปทรงของพื้นที่หลากหลาย

แตกต่างกัน จนมีงานล้นมือ 

ออกแบบแทบไม่ทัน  

ภาพรวมก็คือ สังคมตอบ

รับและตื่นตัวกับโคก หนอง นา  

โมเดล อย่างมาก ถึงกับมีธุรกิจ

รับขุด รับทำาโคก หนอง นา เกิด

ขึ้น แม้กระทั่งมีการหลอกลวง 

โดยในเพจของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงได้ออกคำาเตือนว่า ถ้ามี

การเรียกเก็บเงินการทำาโคก หนอง นา โดยอ้างชื่อของมูลนิธิ ถือว่า

เป็นการหลอกลวง

ปี 2565 เป็นปีที่ 9 ของโครงการรวมพลังสร้างสรรค์ ตามรอย

พ่อของแผ่นดิน โคก หนอง นา โมเดล เอามื้อสามัคคี มีจุดที่ถือว่าเป็น 

“รอยต่อ” ของโครงการ เมื่อบริษัทเชฟรอนฯ ผู้สนับสนุนหลัก อาจจะ

ถอนตัวออกไป และอาจมีผู้สนับสนุนรายอื่นเข้ามาทำาหน้าที่แทน

 การเข้ามาสนับสนุนโครงการของ “เชฟรอน” คือการ

สะท้อนในความเชื่อมั่นและศรัทธาในศาสตร์พระราชา ทำาให้มีการ

สนับสนุนยาวนานถึง 9 ปี โครงการประสบความสำาเร็จมากน้อย

แค่ไหน อย่างไร อาทิตย์ กริชพิพรรธ  ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุน

ธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลิต จำากัด กล่าวว่า 

โครงการพลังคนสร้างสรรค์ โลกฯ ที่ดำาเนินมา 9 ปี ถือว่าประสบ

ความสำาเร็จที่ทำาให้การทำากสิกรรมธรรมชาติวิถี ไม่ใช่เรื่องแปลกอีก

ต่อไป มีคนสนใจและต้องการการเรียนรู้เรื่องนี้ตลอดเวลา

แม้แต่ในช่วงโควิด-19 ทางโครงการได้มีการจัดบทเรียน

ออนไลน์ คู่มือสู่วิถีกสิกรรมธรรมชาติ ในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา ซึ่ง

อ�ทิตย์ กริชพิพรรธ

อ.ยักษ์-ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำ�ธร

สุณิตา เหวนอก

หนองน้ำ�กักเก็บน้ำ�ไว้ใช้ตลอดทั้งปีเอ�มื้อด้วยก�รขุดปรับหน้�ดินเพื่อก�รเพ�ะปลูก
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14 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

จุฬาฯ ขออาสาสมัครฉีดวิจัย AZ เข็ม 3

ไทยโพสต์ • นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ  หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญ

เฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก 

“Yong Poovorawan” เปิดเผยว่า ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน

ไวรัสวิทยาคลินิก มีโครงการศึกษาวิจัยการกระตุ้นเข็ม 3 ด้วย

วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ในผู้ที่ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้ามา

แล้ว 2 เข็ม และต้องการได้วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็มที่ 3

อาสาสมัครต้องมีร่างกายแข็งแรง อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่ใช่

บุคลากรทางการแพทย์ และไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน โดย

จะขอตรวจภูมิต้านทานวันที่รับวัคซีน หลังรับวัคซีน 14 และ 28 

วัน เพื่อเปรียบเทียบการกระตุ้นด้วยวัคซีนชนิดต่างๆ กัน

ในกรณีท่ีมีภูมิต้านทานตอบสนองไม่ดี (<2000 BAU/ml)                                                                                

ทางศูนย์ยินดีบริการกระตุ้นวัคซีนเพิ่มเติม ถ้าอาสาสมัครต้อง 

การ

รับอาสาสมัคร ท่ีได้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้ามาแล้ว 2 

เข็ม และต้องได้รับวัคแอสตร้าเซเนกาเข็มที่ 2 ในช่วงวันที่  30 

มิถุนายน-29 สิงหาคม 2564 เท่านั้น เพื่อมารับวัคซีนแอสตร้า

เซนเนก้าเป็นเข็มที่ 3

โควิดโคราชพุ่งขึ้น 180 ราย

นครราชสีมา • คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา 

ร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-

19 วันต่อวัน ล่าสุด จ.นครราชสีมาพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโค

วิด-19 รายใหม่ 180 ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต ผู้ป่วยเสียชีวิต

สะสม 293 ราย รวมผู้ป่วยสะสมจำานวน 36,877 ราย รักษาหาย

สะสม 34,679 ราย ยังรักษาอยู่จำานวน 1,905  ราย พบติดเชื้อ

ในพื้นที่จังหวัด 165 ราย นอกพื้นที่จังหวัด 15 ราย โดย อ.เมือง

นครราชสีมา พื้นที่สีแดงติดเชื้อมากที่สุด 69 ราย รองลงมา 

อ.ปากช่อง 19 ราย ส่วนโอมิครอนสะสมอยู่ที่ 17 ราย

ขณะที่การเกิดคลัสเตอร์ ท่ีคณะกรรมการโรคติดต่อ

จังหวัดและทีมสอบสวนโรคสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด

นครราชสีมาให้ความสำาคัญ มีความห่วงใย และกังวลการ

เกิดคลัสเตอร์ในพื้นที่ อ.ครบุรี ซ่ึงเกิดถึง 3 คลัสเตอร์ท่ีต้องมี

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดอย่าง

ใกล้ชิด เข้มข้น  ประกอบด้วย 1.คลัสเตอร์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 

ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี รวมมีผู้ติดเชื้อ 15 ราย และการค้นหาเชิง

รุกผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 2.คลัสเตอร์บ้านหนองบัว หมู่ 6 ต.ตะแบก

บาน อ.ครบุรี ตรวจพบผู้ป่วย 14 ราย มีผู้สัมผัสเส่ียงสูง 35 

ราย ทำาการกักตัว และ 3.คลัสเตอร์บ้านสระหลวง ต.จระเข้หิน 

อ.ครบุรี ผู้ป่วยทั้งหมด 10 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 57 ราย โดย

ทั้งหมดมีการตรวจค้นหาเชิงรุกและอยู่ในความดูแลของ ศปก.

ครบุรี และทีมสอบสวนโรคสาธารณสุขอำาเภอ และ รพ.สต.ใน

พื้นที่  

กรมคุกพบโควิดเพิ่มในเรือนจำามุกดาหาร

ราชทัณฑ์ • นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิด

เผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

ในเรือนจำาและทัณฑสถานว่า  ข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค.2565 

เวลา 16.00 น. พบผู้ต้องขังติดเชื้อรายใหม่ 154 ราย เป็นการ

พบในห้องแยกกักโรคผู้ต้องขังรับใหม่ 111 ราย และจาก

เรือนจำาสีแดงท่ีพบการระบาดใหม่และยังอยู่ระหว่างควบคุม

การระบาด 43 ราย จึงมีผู้ติดเชื้อที่ยังอยู่ในการดูแลของกรม

ราชทัณฑ์ทั้งสิ้น 563 ราย แบ่งเป็นกลุ่มสีเขียว 86.3%, สีเหลือง 

13.3% และสีแดง 0.4% มีผู้ติดเชื้อรักษาหายสะสม 85,320 ราย 

หรือ 96.7% ของผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 88,240 ราย โดยไม่มี

รายงานการเสียชีวิตเป็นเวลา 1 สัปดาห์ จึงมีผู้เสียชีวิตสะสมอยู่

ที่ 187 ราย คิดเป็น 0.21% ของผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด

นายอายุตม์กล่าวว่า เรือนจำากลางราชบุรีพ้นจากการ

ระบาดแล้วในวันนี้ ขณะที่พบการระบาดใหม่ในเรือนจำาจังหวัด

มุกดาหาร ซึ่งโรงพยาบาลแม่ข่ายและสำานักงานสาธารณสุขใน

พื้นท่ีได้ให้การดูแลรักษา ให้ยา และควบคุมการระบาดอย่าง

เป็นระบบแล้ว ส่งผลให้สถานะเรือนจำาในวันนี้คงที่ กล่าวคือ

มีจำานวนเรือนจำาสีขาวอยู่ที่ 135 แห่ง และเรือนจำาสีแดง 7 

แห่งคงเดิม ซึ่งทั้งหมดเป็นเรือนจำาท่ีอยู่ระหว่างควบคุมการ

ระบาด แบ่งเป็นเรือนจำาระบาดใหม่ 5 แห่งคือ เรือนจำาจังหวัด

มุกดาหาร, เรือนจำาจังหวัดหนองคาย, เรือนจำาจังหวัดพังงา, 

เรือนจำาอำาเภอไชยา และเรือนจำากลางพิษณุโลก และเรือนจำา

ที่พบการติดเชื้อซ้ำาในแดนบางส่วนคือเรือนจำาจังหวัดภูเก็ตและ

เรือนจำาจังหวัดอุทัยธานี

ขอนแก่นเร่งฉีดวัคซีนเด็ก 5-11 ปี

ขอนแก่น • นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด

ขอนแก่น เปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่นยังคงกำาหนดมาตรการ

ที่เข้มงวดอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด-19 ท่ีกำาลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ ซึ่งล่าสุดได้มีมติ

ที่ประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำาเนินการฉีดวัคซีนให้

ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่กำาหนด โดยเฉพาะกับกลุ่มเด็กอายุ 

5-11 ปี เพื่อรองรับการดำาเนินการฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็ก 5-11 ปี 

พร้อมขอรับการสนับสนุนวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อ

ฉีดให้กับเด็กอายุ 5-11 ปี โดยกำาหนดการฉีดพร้อมกันทั้งจังหวัด

ในวันที่ 28 มกราคมที่จะถึงนี้

จากการสำารวจพบว่า ทั้ง 26 อำาเภอของจังหวัดขอนแก่น 

มีเด็กอายุระหว่าง 5-11 ปี จำานวนรวม 130,000 คน ซึ่งขณะนี้

ได้มอบหมายให้สำานักงานศึกษาธิการจังหวัด เร่งชี้แจงทำาความ

เข้าใจกับสถานศึกษาต่างๆ เพื่อขอความยินยอมจากผู้ปกครอง 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับวัคซีน โดยจากข้อมูลล่าสุด

พบว่า ผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ให้บุตร-หลานเข้ารับการฉีด

วัคซีนไฟเซอร์สำาหรับกลุ่มอายุดังกล่าวเพียง 20,000 คน ขณะ

ที่การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในกลุ่มเป้าหมายทั้งจังหวัดคง

เหลืออยู่ที่ประมาณ 90,000 คนเท่านั้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวอีกว่า จากการพบ

ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อ

เนื่อง ดังนั้นการบังคับข้อกฎหมายตามประกาศและคำาสั่งของ 

ศบค.และประกาศคำาสั่งของจังหวัด ทุกพื้นท่ีต้องถือปฏิบัติ

อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกับเรื่องการงดจำาหน่ายเครื่องดื่มที่

มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหารทุกร้านทุกพื้นที่ การงดจัดกิจกรรม

ที่มีจำานวนคนร่วมงานจำานวนมากเกินกว่าที่ทางจังหวัดกำาหนด 

และการหยุดการเรียนการสอนในสถานศึกษาไปจนถึงส้ินเดือน

มกราคม และให้การจัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้นและทุก

สถาบันการศึกษาไปในระบบออนไลน์แทน.

‘ก้าวไกล’

เพราะยังมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

สองฉบับที่ เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง

ต้องผ่านสภาไปก่อน ไม่เช่นนั้นอาจจะ

เป็นปัญหาได้หากมีการยุบสภาในช่วงที่

กฎหมายยังไม่ผ่าน

นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ให้สัมภาษณ์

ถึงการเตรียมความพร้อมอภิปรายทั่วไป

โดยไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 

152 ว่า พรรค ก.ก.ได้เตรียมประเด็น

ที่จะใช้ ในการอภิปรายหมดแล้ว ทั้ง

ประเด็นการเมืองและเศรษฐกิจ เช่น 

ปัญหาของแพงค่าแรงถูก รวมถึงการ

บริหารราชการผิดพลาดของรัฐบาล 

เพราะขณะนี้การเมืองค่อนข้างเข้มข้น 

ฝ่ายรัฐบาลมีปัญหาภายในกรณี ร.อ.ธรรม                                                          

นัส พรหมเผ่า และ ส.ส.รวม 21 คนถูก

ขับออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ 

(พปชร.) ซึ่งถือว่าทำาให้รัฐบาลมีเสียง

ปริ่มน้ำา นับแต่น้ีต่อไปรัฐบาลจะต้อง

ระวังตัวอย่างสุดขั้ว จะเอนไปทางไหน

ก็ไม่มีใครรู้ คล้ายกับช่วงตั้งรัฐบาลใหม่ๆ 

ซึ่งก็ได้ยินว่ามีกระแสข่าวที่รัฐบาลกำาลัง

ล็อบบ้ีเสียงของพรรคฝ่ายค้าน เพื่อให้

เป็นของพรรคตัวเองและทดแทนเสียง

ที่หายไป ซึ่งก็ต้องลองดูว่าจะทำาได้แค่

ไหน

เขากล่าวว่า การแบ่งเวลาอภิปราย

กับพรรคร่วมฝ่ายค้านนั้น คาดว่าจะเป็น

ไปตามสัดส่วนเหมือนที่ผ่านมา ที่พรรค

เพื่อไทย (พท.) ได้เวลาสูงสุด รองลงมา

เป็นพรรคก้าวไกล และพรรคอื่นๆ ลด

หลั่นกันไป โดยทางพรรคได้แบ่งงานให้ 

ส.ส.ที่จะขึ้นอภิปรายในประเด็นต่างๆ 

เรียบร้อยแล้ว โดยจะเน้นประเด็นการ

อภิปรายไปที่ความล้มเหลวการบริหาร

ราชการแผ่นดิน ซึ่งทางออกที่ดีที่สุด

คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรี ลาออกจากตำาแหน่ง

ผู้สื่อข่าวถามถึงกฎหมายสำาคัญ

ของรัฐบาลที่จะเข้าสู่การพิจารณาของ

สภา นายธีรัจชัยตอบว่า กฎหมายที่

สำาคัญในช่วงนี้คือร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ

ร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง หาก

มีการพยายามเล่นเกมการเมืองเพื่อโค่น

ล้มรัฐบาล ร่างกฎหมายทั้งสองฉบับ

จะเป็นตัววัดที่สำาคัญว่ารัฐบาลจะอยู่

ได้หรือไม่ได้ ส่วนตัวตนคิดว่าจะต้อง

ให้ผ่านสภาไปให้ ได้เพื่อให้เกิดความ

เป็นธรรมกับทุกฝ่าย แต่หากรัฐบาลไป

ไม่ไหวจริงๆ ก็ควรจะคืนอำานาจให้กับ

ประชาชน

ซักว่าฝ่ายค้านจะวางเกมคว่ำา

กฎหมายสำาคัญในสภาเพื่อที่จะกดดันให้

พล.อ.ประยุทธ์ยุบสภาหรือลาออกหรือ

ไม่  นายธีรัจชัยกล่าวว่า พรรคก้าวไกล

อยากให้เกิดการคืนอำานาจให้ประชาชน

อยู่แล้ว เพื่อตัดสินว่าการบริหารราชการ 

แผ่นดินของ พล.อ.ประยุทธ์ที่ต่อเนื่อง

มา 8 ปีแล้วนั้น เป็นเหมือนฝีแตก ความ

ล้มเหลว และความไม่รู้ ที่กู้เงินมาแล้ว

แจก บีบให้จนแล้วแจก กดให้ โง่แล้ว

ปกครอง มันเริ่มชัดและปรากฏออก

มาทั้งหมด ดังน้ันจึงควรคืนอำานาจให้

ประชาชน ทำากติกาให้เป็นธรรม และ

อย่าขลาดกลัวต่อการแข่งขัน เพ่ือจะ

ได้รู้ว่าประชาชนยังมีความนิยมในตัว 

พล.อ.ประยุทธ์อยู่หรือไม่

นายธีรัจชัยกล่าวว่า ส่วนฝ่าย

ค้านจะใช้โอกาสในการคว่ำาร่างกฎหมาย

สำาคัญของรัฐบาลหรือไม่นั้น คงไม่ใช่

เหตุผลทางการเมืองนี้เพียงอย่างเดียว 

ต้องดูในเน้ือหากฎหมายฉบับน้ันๆ ด้วย 

หากกฎหมายมีเนื้อหาเอื้อต่อกลุ่มทุน

เราก็รับไม่ได้ ซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่โหวตให้ 

แต่หากเป็นกฎหมายที่มีประโยชน์ต่อ

ประชาชนโดยรวมก็จะโหวตให้ผ่าน

นางสาวตรีชฎา ศรีธาดา รอง

โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า สินค้าจาก

จีนที่ทะลักเข้าไทยจากผลพวงของรถไฟ

ความเร็วสูงจีน-ลาว ที่ส่งผลดี และ

ขณะเดียวกันน้ันได้สร้างผลเสียให้กับ

เกษตรกรไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ

ราคาพืชผักที่ราคาตกต่ำาสวนทางกับ

ต้นทุนการผลิต ล่าสุดเกษตรกรในตำาบล

แม่วิน อำาเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

ได้นำาผักกาดขาวลงดอยมาวางขายใน

ตลาดนัดในศูนย์สินค้าเกษตรที่อำาเภอ

เมืองฯ ในราคากิโลกรัมละ 1-2 บาท 

บางพื้นที่เกษตรกรจำาใจต้องตัดทำาลาย

ผลผลิตก่อนเน่าเสียคาแปลงปลูกผัก 

เพราะหากตัดมาขายจะไม่คุ้มค่าต้นทุน

การขนส่ง เน่ืองจากราคาน้ำามันที่ยัง

สูงอยู่

“หากรัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี บริหาร

ประเทศแล้วคนไทยจะเสียเปรียบขนาด

นี้ ขอให้ลาออกแล้วไปพัก ขณะนี้ประ 

เทศไทยและคนไทยต้องการผู้นำามือ

อาชีพที่มาแก้ปัญหา  ไม่ใช่ผู้นำาที่ปล่อย

ประชาชนต้องเผชิญสภาพตามบุญตาม

กรรม ก่อนที่เกษตรกรไทยคนไทยและ

ประเทศไทย จะเสียหายไปมากกว่านี้” 

นางสาวตรีชฎากล่าว.

‘อภัยภูเบศร’

และเมื่อใช้ร่วมกันทั้งยาต้านซึมเศร้า

และสารสกัดขมิ้นชัน จะให้ผลตอบ

สนอง 77.8%

ปัจจุบันขมิ้นชันจะมีทั้งแบบสกัด                                                       

และแบบผงแห้ง โดยขนาดการรับ

ประทานแบบผงแห้งคือ ยาแคปซูลขมิ้น

ชัน 2 แคปซูล หลังอาหาร เช้า กลาง

วัน เย็นและก่อนนอน อย่างไรก็ตาม มี

ข้อควรระวังในการใช้ ในผู้ป่วยโรคนิ่ว

ในถุงน้ำาดี หญิงตั้งครรภ์ ยกเว้นภาย

ใต้การดูแลของแพทย์ และควรระวัง

การใช้ในเด็ก เนื่องจากยังไม่มีข้อมูล

ด้านประสิทธิผลและความปลอดภัย 

นอกจากน้ียั งควรระวั งการใ ช้ ร่วม

กับสารกันเลือดลิ่ม (anticoagulants) 

และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด 

(antiplatelets)

2.บัวบก มีการใช้บัวบกเป็นยา

มาแต่ โบราณ ทั้งในศาสตร์อายุรเวท

และการแพทย์แผนจีน บัวบกสามารถ

บรรเทาอาการโรควิตกกังวลได้ จาก

การศึกษาการใช้สารสกัดบัวบก 500 

มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร ใน

ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรควิตก

กังวล อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำานวน 

33 คน พบว่าเริ่มเห็นผลการรักษาที่ 1 

เดือน และเห็นผลชัดเจนขึ้นที่ 2 เดือน 

จากผลการศึกษาดังกล่าวจะเห็นได้ว่า

สารสกัดบัวบกช่วยลดความผิดปกติที่

เกิดจากความกังวล ลดความเครียดและ

ลดอาการซึมเศร้าได้ ทำาให้ความเต็มใจ

ที่จะปรับตัวและเรียนรู้ดีขึ้น 

บัวบกจึงมีศักยภาพที่จะนำามาใช้

ในผู้ป่วยโรควิตกกังวล ขนาดการรับ

ประทาน สำาหรับผู้ที่สะดวกจะใช้ใบบัว

สด ก็สามารถคั้นน้ำาจากใบบัวบกสดที่

ล้างสะอาด รับประทานแบบเข้มข้น วัน

ละ 1-2 ช้อนชา ส่วนการใช้ใบบัวบก

แห้ง เป็นยารับประทานใบแห้ง ใช้ครั้ง

ละ 1-2 ช้อนชา (5-10 กรัม) ชงกับน้ำา

เดือด 150 ซีซี รอจนอุ่นหรือประมาณ 

10-15 นาที แล้วจิบดื่ม สามารถรับ

ประทานได้วันละ 2-3 เวลา ส่วนบัวบก

ชนิดแคปซูล รับประทานวันละ 2-3 

แคปซูล ทั้งนี้ หากหวังผลบำารุงสมอง

คลายเครียด ควรรับประทานต่อเนื่อง

อย่างน้อย 2 เดือนขึ้นไป

สำาหรับข้อควรระวังคือ บัวบก

เป็นยาเย็น ไม่ควรรับประทานทีละ

เยอะๆ ทุกวัน อย่างกรณีที่รับประทาน

เป็นกำาๆ จะต้องทานบ้างหยุดบ้าง ถ้า

รับประทานสดทุกวัน ควรรับประทาน

แต่น้อย ประมาณ 3-6 ใบก็พอ คนที่

อ่อนเพลียหรือร่างกายอ่อนแอมากไม่

ควรรับประทาน ถ้ารับประทานแล้วมี

อาการเวียนหัว ใจสั่น ให้หยุดทันที คน

ที่ม้ามเย็นพร่อง มีอาการท้องอืดแน่น

เป็นประจำาไม่ควรรับประทาน และหลีก

เลี่ยงการรับประทานในหญิงที่ ให้นม

บุตร หญิงตั้งครรภ์ หรือผู้ที่วางแผนจะ

ตั้งครรภ์ เพราะมีการศึกษาพบว่าการ

รับประทานต่อเนื่องติดต่อกันนานๆ พบ

ว่าอาจยับยั้งการตั้งครรภ์ได้

3.น้ำามันรำาข้าวและจมูกข้าว มี

สารสำาคัญที่ช่วยทำาให้นอนหลับได้คือ 

ฤทธิ์ผ่อนคลาย คลายกังวล ช่วยให้

นอนหลับ ด้วยสาร GABA (Gamma-

aminobutyric acid) เป็นสารสื่อประ 

สาท พบในระบบประสาทส่วนกลาง

คือ สมอง และไขสันหลัง มีฤทธิ์ช่วย

ให้ร่ างกายผ่อนคลาย คลายกังวล 

และทำาให้หลับสบาย ซึ่งยานอนหลับ

ส่วนใหญ่ที่ ใช้ ในแผนปัจจุบันก็ออก

ฤทธ์ิโดยจับกับตัวรับ GABA และสาร 

N-Acetylserotonin เป็นสารที่พบตาม

ธรรมชาติของน้ำามันรำาข้าว เป็นสารต้ัง

ต้นในการสร้างสารเมลาโทนิน ซึ่งมีหน้า

ที่ในการควบคุมวงจรการนอนของคน

เรามีส่วนช่วยในการนอนหลับ 

สารตัวนี้ยังมีฤทธิ์คลายความ 

เครียด คลายกังวล ต้านซึมเศร้า ต้าน

อนุมูลอิสระ ปกป้องสมอง และปกป้อง

เซลล์รับแสงจากจอประสาทตาอีกด้วย 

ขนาดการรับประทาน ผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารน้ำามันรำาข้าว-จมูกข้าว ชนิด

แคปซูล ทาน 1 แคปซูลหลังอาหาร เช้า 

เย็น ในหญิงตั้งครรภ์ให้นมบุตรไม่ควร

รับประทาน

4.ฟักทอง มีการศึกษาพบว่า ฟัก 

ทองช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้าได้ โดย

ทำาการสังเกตพฤติกรรมถูกบังคับให้ว่าย

น้ำาในหนูทดลองที่ถูกเหน่ียวนำาให้เกิด

ภาวะซึมเศร้า ซึ่งจะมีพฤติกรรมลอยตัว

น่ิงเสมือนว่าอยากตาย แต่การให้

ฟักทองอบและสารเบต้าแคโรทีน มีผล

ทำาให้ระยะเวลาลอยตัวนิ่งลดลง และ

ยังมีผลเพิ่มระดับเซโรโทนิน (serotonin) 

และนอร์อิพิเนฟริน (norepinephrine: 

NE) ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทในสมอง ซึ่ง

จะลดลงเนื่องจากภาวะซึมเศร้าให้กลับ

สู่ระดับปกติ 

นอกจากนี้ ทั้งฟักทองและเบต้า

แคโรทีน ยังช่วยลดสารก่อการอักเสบ

ในสมองได้อย่างมีนัยสำาคัญเมื่อเทียบ

กับกลุ่ มควบคุมการศึกษาดังกล่ าว 

แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของฟักทอง

และเบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นสารสำาคัญ

ในฟักทอง ในการช่วยรักษาภาวะซึม

เศร้า ฟักทองจึงเป็น “อาหารเป็นยา” 

ที่ เหมาะสำาหรับผู้ที่มีอาการซึมเศร้า 

ขนาดการรับประทาน แนะนำาทานเป็น

ผักหรือประกอบในมื้ออาหาร.

เร่งฉีด

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 19 ราย โดย

ผู้เสียชีวิตเป็นชาย 9 ราย หญิง 10 

ราย เป็นผู้เสียชีวิตที่มีอายุ 60 ปีขึ้น

ไป 14 ราย มีโรคเรื้อรัง 4 ราย ขณะ

นี้มียอดผู้ ติดเช้ือสะสมยืนยันต้ังแต่ปี 

2563 จำานวน 2,369,814 ราย มียอด

หายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 

2,264,564 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม

ตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 22,019 ราย 

ยอดการฉีดวัคซีนวันที่ 21 ม.ค. 

เพิ่มขึ้น 559,569 โดส ยอดสะสมตั้งแต่

วันที่ 28 ก.พ.64 จำานวน 111,882,595 

โดส ขณะที่สถานการณ์ โลกมีผู้ติดเชื้อ

สะสม 346,856,432 ราย ผู้เสียชีวิต

สะสม 5,603,160 ราย

สำาหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ ติด

เชื้อมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพฯ 1,143 

ราย, สมุทรปราการ 645 ราย, ชลบุรี 

395 ราย,  ภูเก็ต 385 ราย, นนทบุรี 

359 ราย,  ปทุมธานี และขอนแก่น 

จังหวัดละ 265 ราย, อุบลราชธานี 

188 ราย, นครราชสีมา 181 ราย, 

นครศรีธรรมราช และลพบุรี จังหวัด

ละ 169 ราย

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดี                                                         

กรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ถึงแผน 

การบริหารวัคซีนป้องกันโควิด-19 เดือน 

ก.พ. ว่า ขณะนี้ ศบค.เห็นชอบแผนการ

ฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 4 ให้กับประชากรใน

พื้นที่ 10 จังหวัดท่องเที่ยว และจังหวัด

ที่พบการติดเชื้อสูง จากเดิมที่กระทรวง

สาธารณสุข (สธ.) ประกาศให้ฉีดเฉพาะ

กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และการ

สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และ

กลุ่มเสี่ยง 608

เขากล่าวว่า ทั้งนี้การฉีดวัคซีน

เข็ม 4 จะเน้นในจังหวัดสีฟ้า เพื่อรองรับ

การเปิดพื้นจังหวัดท่องเที่ยว (Sandbox) 

ดังนั้น ประชาชนที่รับวัคซีนเข็ม 3 ไป

แล้วเกิน 3 เดือน สามารถเข้ารับเข็ม 4 

ได้ สำาหรับสูตรเข็ม 4 ของประชาชนที่

ฉีดเข็ม 1-2 เป็นซิโนแวค เข็ม 3 เป็น 

แอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 4 ก็จะแนะนำา

เป็นแอสตร้าฯ ขณะที่ คนที่ฉีดเข็ม 1-2 

เป็นแอสตร้าฯ เข็ม 3 เป็นไฟเซอร์ เข็ม 

4 ก็จะแนะนำาเป็นไฟเซอร์

“ขอให้รับเข็ม 3 มาครบ 3 เดือน

ก่อนจึงเข้ามารับเข็ม 4 แต่เราก็ มี

อธิบายเพิ่มเติมไว้ว่าการฉีดจะวัคซีนใด 

แพทย์ที่ดูแลสามารถแนะนำาตามหลัก

การได้เช่นกัน”

เมื่อถามว่าประชาชนจะติดต่อรับ                                                              

เข็ม 4 อย่างไร นพ.โอภาสตอบว่า ทาง                                                      

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุง                                                           

เทพมหานคร ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัด

เป็นประธาน และมีนายแพทย์สาธารณ 

สุขจังหวัดเป็นเลขานุการฯ จะวางแผน

การบริหารจัดการวัคซีนในแต่ละจังหวัด 

กำาหนดจุดฉีด และประชาสัมพันธ์ ให้

ประชาชนเข้ามารับเข็ม 4 ต่อไป ดัง

นั้น ขอให้ประชาชนติดตามในส่วนของ

แต่ละจังหวัด

ซักว่าผู้ที่รับวัคซีนสูตรซิโนแวค

+แอสตร้าฯ และเข็ม 3 เป็นแอสตร้าฯ 

ดังนั้นควรรับเข็ม 4 เป็นวัคซีนใด อธิบดี

กรมควบคุมโรคชี้แจงว่า ประชาชนที่ฉีด

สูตรไขว้ ซิโนแวค+แอสตร้าฯ ส่วนใหญ่

ยังไม่ครบกำาหนดเข็ม 3 ดังนั้นตอนนี้

เราก็เร่งรัดให้มีการฉีดเข็ม 3 ต่อเนื่อง 

แต่หากดูตามหลักการ ก็ควรฉีดไฟเซอร์ 

แต่อันนี้ยังไม่ถึงกำาหนดเวลา

สำาหรับ 10 จังหวัดที่มีการระบุ

ให้ประชาชนเข้ารับเข็ม 4 แบ่งเป็น 2 

กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ 1 พื้นที่นำาร่องการ

ท่องเที่ยวที่ เปิดรับผู้ เดินทางเข้าราช

อาณาจักร ได้แก่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี 

กระบี่ และพังงา กลุ่มที่ 2 พื้นที่นำาร่อง

การท่องเที่ยว หรือมีการระบาด ได้แก่ 

กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สมุทรปราการ 

นนทบุรี กาญจนบุรี และ ปทุมธานี

เพจเฟซบุ๊ก CVC กลางบางซื่อ 

ประกาศแจ้งฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 

(ไฟเซอร์) ฟรี สำาหรับเด็กอายุต้ังแต่ 

12-18 ปี ที่เคยได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม 

(Sinopharm) ครบ 2 เข็ม โดยระบุ

เงื่อนไข ดังนี้

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ให้

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 

เข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 ตามความสมัครใจ 

ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำาหรับเด็ก 

อายุตั้งแต่ 12- 18 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 

มกราคม 2547 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2553) ที่

เคยได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) 

จากทุกศูนย์ฉีดอื่นๆ ครบแล้ว 2 เข็ม 

โดยรับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 30 วัน 

และไม่เคยได้รับเข็มที่ 3 มาก่อน

ทั้งคนไทย ต่างชาติ ต่างด้าว 

สามารถขอรับบริการ ลงทะเบียน ณ 

จุดฉีด (Walk in) ที่เก้าอี้สีแดง ประตู 1 

หรือ 2 หรือ 3 ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 

2565 เป็นต้นไป ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 

14.00-16.00 น. โดยผู้ปกครอง/ผู้แทน

โดยชอบธรรม มาพร้อมเด็กและต้องได้

รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลาย

ลักษณ์อักษรในวันที่ฉีดยา

คณะนักวิจัยจากบราซิลและ

มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดเปิดเผยว่า 

ประชาชนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-

19 ของบริษัทซิโนแวค ไบโอเทค ควร

ได้รับวัคซีนเข็มบูสเตอร์ที่ต่างชนิดกัน 

เพื่อเพิ่มการป้องกันไวรัสโควิด-19 สาย

พันธุ์ โอมิครอน

สำานักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า 

การวิจัยดังกล่าวที่เผยแพร่ในวารสาร

การแพทย์เดอะแลนเซต (The Lancet) 

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. เป็นการทดสอบการ

ใช้วัคซีนบูสเตอร์ต่างชนิดกันกับผู้ที่

มีอายุ 18 ปีขึ้นไปในบราซิล ซึ่งเคยฉีด

วัคซีนของซิโนแวคมานาน 6 เดือน

ผลวิจัยยังชี้ว่า ขณะที่ผู้ฉีดวัคซีน

ซิโนแวคเป็นเข็มที่ 3 มีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น

ใน 28 วันต่อมานั้น ระดับของภูมิคุ้มกัน

กลับเพิ่มขึ้นมากกว่าในผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็ม

ที่ 3 ซึ่งเป็นของไฟเซอร์, แอสตร้าเซน

เนก้า หรือจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน

การใช้วัคซีนเข็มบูสเตอร์ต่างชนิด                                                

กับสองเข็มแรกนั้น ได้เพิ่มภูมิคุ้มกันที่

แข็งแกร่งขึ้นในการป้องกันไวรัสโควิด-

19 สายพันธุ์เดลตาและโอมิครอน เมื่อ

เทียบกับการใช้วัคซีนซิโนแวคเป็นเข็มที่ 

3 ซึ่งก็สอดคล้องกับการวิจัยจากที่อื่นๆ 

ที่สนับสนุนการฉีดบูสเตอร์ด้วยวัคซีนที่

ต่างชนิดกัน.

ดับเครื่องชน

พี่มีเวลาถึงเกือบ 3 ทุ่ม ขั้นตอนในการ

ประชุม มีหลายขั้นตอนมาก ไม่ว่าจะ

เรียกมาคุยกันก่อน ตามด้วยประชุมกับ

หัวหน้าพรรค คณะกรรมการบริหาร

พรรคประชุมกันเอง และ มาประชุม

ร่วมกับสมาชิกพรรค ทุกขั้นตอนมีการ

หารืออย่างเผ็ดร้อน ในการประชุมทุก

ขั้นตอน พี่นั่งอยู่หลังผม พี่กลับบอกพี่

ไม่รู้เร่ืองด้วย ไม่รู้เร่ืองมาก่อน และ

ที่สำาคัญตอนยกมือขอมติจากสมาชิก

พรรค พี่ยกมือด้วย”

“แต่พอผ่านไปสองวัน คนไม่รู้                                                         

เรื่องกลายเป็นคนเก่งข้ึนมา ร่างจดหมาย

ได้ยาวเหยียด หลักการครบทุกอย่าง 

ความจำาดี จำาทุกอย่างทุกขั้นตอนได้ 

หมด ที่พี่จำาได้อาจจะไม่ใช่ที่พี่จำาได้ 

แต่อาจจะเพราะพี่ ไปพบใครมารึเปล่า 

ครับ”

“สุดท้ายผมสงสารประชาชนมาก

ที่มี ส.ส.แบบนี้ ไม่รู้เรื่องอะไรเลย ขนาด

นั่งประชุมขนาดนี้ และที่ โหวตๆ มารู้

เรื่องบ้างม้ัยครับ นี่ ไม่รู้เรื่องขนาดโทร.

มาบอกว่า ‘ผมดีใจมาก ผมรอมานาน

แล้ว’ ด้วยนะเนี่ย หรือพี่ ได้ยาวิเศษ

อะไรเข้าไปครับเลยเปลี่ยนพี่ ไปขนาด

นี้ แล้วสุดท้ายพี่จะไปอยู่พรรคไหน RIP 

ครับพี่”

ด้านนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 

รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ใน

ฐานะกรรมการบริหารพรรคพลังประชา

รัฐ ให้สัมภาษณ์ว่า เท่าที่ติดตามกลุ่ม

ดังกล่าวก็ใช่ว่าจะไม่สนับสนุนรัฐบาล 

ยังเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอยู่ เพียงแต่

ทำางานร่วมกับพรรคพลังประชารัฐไม่ได้ 

ซึ่งถือเป็นการแก้ปัญหาของพรรคที่ ไม่

กระทบกับรัฐบาล

“ผมเชื่อว่ายังไปได้ เพราะเสียง

ของรัฐบาลยังเข้มแข็ง และตอนนี้ยัง

มีปัญหารอให้รัฐบาลแก้ ไข ทั้งเ ร่ือง

เศรษฐกิจ โควิด-19 ที่ ไปได้ดีขึ้นใน

ช่วงนี้ ต่อไปก็เป็นเรื่องเปิดประเทศ ให้

ประเทศเดินหน้า ผมว่ายังทำางานได้ 

พล.อ.ประยุทธ์กับ พล.อ.ประวิตรก็ได้จับ

มือพูดคุยกันว่าจะขับเคลื่อนรัฐบาลต่อ

ไป คนที่ไปก็ยังเคารพ พล.อ.ประวิตรอยู่ 

ก็น่าจะเดินหน้าร่วมกันต่อไปได้ เพราะ

สุดท้ายตอนนี้ก็ยังเลือกตั้งใหม่ไม่ได้อยู่ดี 

ต้องขับเคลื่อนกฎหมายเลือกตั้งก่อน” 

นายชัยวุฒิกล่าว

นายพิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส. 

บัญชีรายช่ือ พรรคพลังประชารัฐ ให้

สัมภาษณ์ว่า ทุกอย่างทางการเมือง

ของพรรคถือว่าสงบเรียบร้อยแล้ว 

เพราะสังคมรับทราบกันดีว่าหลังการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมาเกิดอะไร

ขึ้น พล.อ.ประยุทธ์ก็ไม่สบายใจกับสิ่งที่

เกิดขึ้น มีความเคลื่อนไหวจากทีมของ

รัฐบาล อยากให้ ร.อ.ธรรมนัสพ้นจาก

พรรค สุดท้ายมีการแตกหักหลังเลือกตั้ง

ซ่อม ซึ่งมองว่าตรงนี้ ไม่ใช่ประเด็น แต่

เป็นเพราะมีความขัดแย้งชัดเจนตามที่

สังคมทราบ ความขัดแย้งดังกล่าวสร้าง

ความเสียหายกับพรรค เป็นเหตุผลของ

มติที่ออกมา

“หลังจากนี้พรรคพลังประชารัฐ                                                  

ถือว่าสงบแล้ว สิ่งที่นายกฯ และทีม

ของท่านสบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น พล.อ. 

ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ใน

ฐานะหัวหน้าพรรคก็สบายใจ เพราะ

เหตุการณ์ภายในพรรคอึมครึมมานาน 

ไม่เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร วันนี้ 

พล.อ.ประยุทธ์ พล.อ.ประวิตร สบายใจ 

เพราะสิ่งที่นายกฯ ต้องการได้รับการ

ดำาเนินการแล้ว”

นายพิเชษฐกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า                                                     

หลังจากนี้ถือว่าเข้าโหมดเรื่องการเมือง

ล้วนๆ เรื่องการเมืองภายในพรรคพลัง                                                     

ประชารัฐจบ คนที่ มีปัญหาพ้นจาก

พรรคไปแล้ว พ้นความรับผิดชอบ

ของ พล.อ.ประวิตร แล้ว คนที่ออก

ไปจะอยู่พรรคไหนสังคมก็ติดตามเอา

หลังจากนี้ คนที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลคือ 

พล.อ.ประยุทธ์ เหมือนต้องฟอร์มรัฐบาล

ใหม่ นายกรัฐมนตรีต้องพิจารณาจะ

เชิญทั้งหมดนี้มาร่วมรัฐบาลหรือไม่ 

พรรคใหม่นี้ก็ต้องขับเคลื่อน หัวหน้า

รัฐบาลถ้าต้องการสร้างเสถียรภาพของ

รัฐบาลก็ต้องเจรจาให้เขามาร่วมรัฐบาล 

ตอนนี้เป็นเรื่องการเมืองล้วนๆ ว่าจะ

เชิญร่วมรัฐบาลหรือไม่ ถ้าไม่เชิญก็เสี่ยง

ปริ่มน้ำา

ดังนั้น พรรคเล็กจะมีบทบาท

อย่างมาก เป็นเรื่องการเมืองล้วนๆ ว่า

หัวหน้ารัฐบาลจะตัดสินใจอย่างไร ต้อง

แก้ปัญหาเป็นเรื่องๆ เรื่องแรกจะตัดสิน

ใจอย่างไรกับพรรค 21 คน ก่อนว่าจะ

ให้ร่วมรัฐบาลหรือไม่ ถ้าจะให้ร่วมก็ต้อง

เจรจาว่าเงื่อนไขมีอะไร อย่างไร เป็น                                                           

ธรรมดาทางการเมือง ต้องแก้ตรงนี้ให้

จบ แล้วต้องไปดูพรรคเล็กๆ ด้วย เพราะ

สิ่งที่เขาเคยพูดคุยเจรจาไม่ได้เป็นตาม

นั้น ก็ถึงโอกาสต้องมาทบทวนด้วย มอง                                                        

ว่าเป็นเรื่องใหญ่ ตอนนี้เป็นโหมดการ 

เมืองล้วนๆ จะแก้ปัญหาอย่างไรให้รัฐ 

บาลมีเสถียรภาพ

นายพิเชษฐยังกล่าวถึงกรณีนาย

สมศักดิ์ พันธ์เกษม  หนึ่งใน ส.ส. 21 คน

ที่ถูกขับออก และมีหนังสือขอให้ทบทวน

มติ ว่า ก่อนมีมติขับ ส.ส.ออก มีการ

อ่านรายชื่อผู้ถูกขับออกทีละคน นายสม

ศักด์ิก็นั่งอยู่ในที่ประชุม ไม่เห็นทักท้วง

อะไร แต่วันนี้มีท่าทีเปลี่ยนไป ขอตั้ง

ข้อสังเกตว่าไปกินกล้วยที่ ไหนมาหรือ

เปล่า ส่วนตัวจำาเป็นที่ต้องแถลงข้อเท็จ

จริงเพื่อไม่ให้เกิดการเสียหายต่อพรรค

พลังประชารัฐ

ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำานวย

การสำานักวิจัยซูเปอร์ โพล (SUPER 

POLL) เสนอผลสำารวจภาคสนามเรื่อง 

การเมืองไทย หลังพลังประชารัฐปรับ

เปลี่ยนครั้งใหญ่ กรณีศึกษาประชาชน

ทุกสาขาอาชีพกระจายทั่วทุกภูมิภาค

ของประเทศ โดยดำาเนินโครงการทั้ง

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitat ive 

Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) จำานวน 1,105 

ตัวอย่าง ดำาเนินโครงการระหว่างวันที่ 

21-22 มกราคม 2565 พบว่า ส่วนใหญ่

หรือร้อยละ 77.3 เห็นด้วยที่ ร.อ.ธรรม

นัส พรหมเผ่า และพวก ออกไปจาก

พรรคพลังประชารัฐ ในขณะที่ส่วนใหญ่

หรือร้อยละ 74.0 เชื่อว่าสังคมไทยจะ

เข้มแข็งมากขึ้น จากการตรวจสอบ คัด

กรองคนดีซื่อสัตย์สุจริตปกครองบ้าน

เมือง

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือ

ร้อยละ 71.4 ระบุพรรคร่วมรัฐบาลจะ

ขัดแย้งกันน้อยลง, ร้อยละ 70.7 ระบุ

การต่อรองผลประโยชน์ทางการเมือง

จะลดลง, ร้อยละ 70.6 ระบุความมั่นคง

และความเช่ือม่ันต่อตัวนายกรัฐมนตรี 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา สูงขึ้น, ร้อย

ละ 68.8 ระบุภายในพรรคพลังประชา

รัฐ มีเอกภาพมากขึ้น และร้อยละ 67.1 

ระบุเสถียรภาพของรัฐบาลจะดีขึ้น ตาม

ลำาดับ

ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อย

ละ 71.5 ระบุอนาคตการเมืองไทยน่า

จะดีขึ้น ในขณะที่ร้อยละ 28.5 ระบุ

ไม่ดีขึ้น นอกจากนี้ เมื่อถามถึงจุดยืน

ทางการเมืองของประชาชนหลังการ

เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของพรรคพลัง

ประชารัฐ พบว่า เกินกว่า 1 ใน 3 เล็ก

น้อยหรือร้อยละ 35.5 สนับสนุนรัฐบาล, 

ร้อยละ 35.4 ขออยู่ตรงกลาง เป็นพลัง

เงียบ และร้อยละ 29.1 ไม่สนับสนุน

รัฐบาล

ผอ.ซูเปอร์ โพลกล่าวว่า ผลโพล

ชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็น

ด้วยที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ออก

ไปจากพรรคพลังประชารัฐ นอกจาก

นี้ยังเชื่อว่าสังคมไทยจะเข้มแข็งมาก

ขึ้น จากการร่วมกันตรวจสอบคัดกรอง

คนดี ซื่อสัตย์สุจริตปกครองบ้านเมือง 

โดยมองว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะขัดแย้ง

กันน้อยลง เพราะที่ผ่านมาเห็นปัญหา

ความขัดแย้งชัดเจนในพ้ืนที่เลือกต้ัง

ซ่อมและรอยร้าวอื่นๆ.
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อภิปรายแลวก็ตาเขียวเลย เหมือนกับโกรธกันมาเปนรอยป  

พยายามหาคําพูดเชือดเฉือนใหบาดเจ็บมากที่สุด แบบนี้มันไมใช

สภา อยากบอกวาสภาเราตรวจสอบได เชนมีการคอรรัปชันหรือไม 

หรือนโยบายรัฐบาลมีอะไรผิดพลาด แลวก็นําเสนอวาแลวนโยบาย

ที่ดีกวาควรเปนอยางไร ไมใชลุกขึ้นมาบอกนโยบายนี้เลว หวย 

หนาดาน ใชคําพูดแรงๆ แตไมเคยบอกวาแลวนโยบายที่ดีกวาคือ

อะไร เพราะตัวเองก็คิดไมออก ไมไดชวยกันบริหารประเทศชวยกัน

คิด คือมาดาอยางเดียว ที่ไมเปนประโยชนตอแผนดิน

 ชีวิตผมไมเคยดารัฐบาลโดยไมเสนอแนวทาง ตอนผมเปน

ฝายคาน ผมอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล รัฐมนตรีมากี่ชุดแลว แต

วาดารัฐบาล ดารัฐมนตรีเสร็จแลว ผมก็เสนอแนวทางที่ถูกตอง

วาที่ถูกตองควรตองทําแบบนี้ ผมไมไดขึ้นมาดาทิ้งดาขวาง ไมเคย

ทํา ผมไมใชศัพทรุนแรง เรียกไดวาคนที่ถูกผมอภิปรายก็นั่งหัวเราะ

ไปดวย แลวผมก็แนะนํา พออภิปรายจบเขาก็จะเดินมาขอบคุณผม 

เชน พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ,  คุณบรรหาร ศิลปอาชา สองอดีต 

นายกฯ, สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีต รมว.ตางประเทศ 

 “อยางคุณบรรหาร ผมอภิปรายทานเสร็จ ทานมาบอก

ผมวา พี่แจมใส (ภรรยานายบรรหาร อดีตนายกฯ) ใหมาบอกผม

วา สัปดาหหนาวางไหม ขอชวนไปกินขาวดวยกันหน�อยที่บาน 

พี่แจมใสอยากเลี้ยงขาว  คุณบรรหารบอกวา ผมอภิปรายแลว

พี่แจมใสนั่งฟงแลวก็หัวเราะไปดวย เพราะสนุกแลวไดแนวคิด

เยอะ” 

อยางนี้คือการชวยกันบริหารประเทศ ฝายคานกับฝาย

รัฐบาลไมไดเปนศัตรูกัน แตยุคนี้มันดูเปนศัตรูกันไปหมด 

มองอนาคตพรรค ปชป.-ตองทําอยางไร

หากอยากกลับมาเปนพรรคแกนนํา รบ.

-คิดวาพรรคประชาธิปตยตองปรับอะไรหรือไม เชน

ยุทธศาสตรพรรค เพ� อใหกลับมาเปนพรรคแกนนํารัฐบาลแบบใน

อดีตไดอีกครั้ง? 

ประชาธิปตยก็ตองปรับ แตผมวาก็ทุกพรรคการเมือง

ตองปรับตัวเองใหเขากับสถานการณแตละปที่เปลี่ยนแปลง

ไป  ประชาธิปตยก็เหมือนกับทุกพรรค ตองปรับปรุงการบริหาร 

ปรับปรุงวิธีการหาเสียง ปรับปรุงคุณภาพของคน ผูสมัคร ส.ส.ที่

พรรคจะสงตองพิจารณาเร� องคุณภาพใหมากขึ้น เพราะหากไม

สนใจคุณภาพของคน คุณภาพของ ส.ส.ของพรรคเราเองก็จะลด

ต่ําลงไปทุกวัน อันนี้คือสิ่งที่ผมเปนหวง เพราะหากเงินมันเขามา

เกี่ยวของ คนที่จะมาสมัครเพ� อลง ส.ส.ก็จะเลือกเอาแตผูมีเงิน ซึ่งผู

มีเงินบางทีไมไดมีคุณภาพทางการเมืองแตมีเงิน พอเขาไปในสภาก็

ดร.ไตรรงค-นักการเมืองอาวุโสของพรรคประชาธิปตย 

ที่อยูบนถนนการเมืองมายาวนานรวมกวา 40 ป เปน ส.ส.สมัย

แรกเม� อป 2529 ที่จังหวัดสงขลา เริ่มโดงดังทางการเมืองครั้ง

แรกตอนเปนโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลยุค

พลเอกเปรม ติณสูลานนท เปนนายกรัฐมนตรี บทบาทของ 

ดร.ไตรรงค เรียกไดวาโดดเดนมากจนไดรับฉายา โฆษกสามสี 

ที่มาจากช� อของ ดร.ไตรรงคที่แปลวา สามสี

ในฐานะอยูการเมืองมายาวนาน เราเลยชวนสนทนา

การเมืองในอดีตเทียบกับการเมืองปจจุบัน โดยนําประเด็น

ที่เวทีหาเสียงเลือกตั้งซอมของ ปชป.ที่สงขลาและชุมพร ที่

ประชาธิปตยสูกับพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งมีการพูดถึงเร� อง 

พรรคเฉพาะกิจ ไวหลายครั้ง โดยถามวาอยูในการเมือง

มากวา 40 ป เห็นการเมืองไทยมามาก พวกพรรคเฉพาะกิจ

ที่ผานมาเปนอยางไร ดร.ไตรรงค บอกวา พรรคเฉพาะกิจ

ในประวัติศาสตรที่ผานมา เม� อทหารยึดอํานาจ ซึ่งเม� อกอน

ทหารยึดอํานาจไมเหมือนอยางสมัยพลเอกประยุทธ คืออยาก

ไดอํานาจ อยากใหญ อยากมีอํานาจปกครองบานเมือง แตพล

เอกประยุทธไมใช เพราะรัฐบาลที่มาจากพลเรือนโกง ไมมีใคร

จัดการได คนก็ออกมาเรียกรองมาไลพวกกังฉินออกไป ยุคอดีต 

พอทหารยึดอํานาจไดแลวก็ไมอยากลงจากอํานาจ อยากเปน

นานๆ แตประชาชนก็เรียกรองอยากมีประชาธิปไตย นานาชาติ

ก็บีบใหตองกลับคืนสูประชาธิปไตย ถูกบีบทั้งจากภายในและ

ภายนอก ก็ตองมารางรัฐธรรมนูญเพ� อใหมีการเลือกตั้ง แตก็

สรางเง� อนไขเลือกตั้งแลวตองใหกลุมผูยึดอํานาจกลับมาเปน

รัฐบาล ในอดีตก็มีอยางเชน สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ก็ตั้ง

พรรคเสรีมนังคศิลา เพ� อจะกลับมาเปนรัฐบาลใหได หรือสมัย

ยุคจอมพลถนอม กิตติขจร ที่ขึ้นมาหลังรัฐประหาร แลวก็ตั้ง 

พรรคสหประชาไทย เปนตน 

...พรรคเฉพาะกิจสวนมากก็จะมีเปนลักษณะเหมือนพรรค

ทหาร คือทหารเปนหัวหนาพรรค เปนเลขาธิการพรรค คือ

สืบทอดอํานาจเผด็จการที่น�ารังเกียจ ถาแบบนี้ตองตอตาน ตอง

สู แตไมใชพลเอกประยุทธ เพราะประยุทธเขายึดอํานาจเพราะ

รัฐบาลที่มาจากพลเรือนกังฉิน บอกวามาจากการเลือกตั้ง แต

ใชคําวาเลือกตั้งมาบังหนา แตที่มาโสโครก เขามาแลวก็ใชเงิน

ฟาดหัวซื้อพรรคเล็กพรรคนอยและ ส.ว. ทําไดหมดเพ� อใหได

เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภา เพ� อใหมีอํานาจเบ็ดเสร็จทั้งสองสภา 

แลวก็ตั้งคนของตัวเองไปเปนองคกรอิสระ ตั้งคนของตัวเองไว

หมด จะทําอะไรก็ได ใครไปรองเรียนอะไรก็ไมสอบ สอบก็บอก

วาไมผิดเพราะคนของตัวเองทั้งนั้น เปนเผด็จการรัฐสภา 

วิธีการแบบนี้มันสรางความฉิบหายมาแลวทั่วโลก บาง

ประเทศยังไมฟนจนถึงตอนนี้ เชน อารเจนตินา ที่เกิดจากยุค

นายพลโทฮวน เปรอง จากอดีตที่ประเทศเคยเจริญเทากับอังกฤษ 

ฝรั่งเศส แตตอนหลังกลายเปนประเทศที่ยากจน ก็เพราะระบอบ

เผด็จการรัฐสภา หรือเม็กซิโกก็เหมือนกัน ตั้งแตนายพลปอรฟริ

โอ ดิอัซ ยึดอํานาจแลวรางรัฐธรรมนูญเพ� อใหตัวเองไดเขามาเปน

รัฐบาลทุกสมัย โดยซื้อทุกอยาง พวกเจาหนาที่รัฐ ผูวาฯ เมืองตางๆ 

กรรมการการเลือกตั้งก็เปนคนของตัวเอง โกงกันแหลกลาญ แต

เอาผิดไมได พออายุมากขึ้นก็ผองถายอํานาจใหคนอ� น ทํากันแบบ

นี้ 80 ป นอกจากโกงแลวก็ยังมีการเลี้ยงพวกกลุมคายาเสพติด 

แลวก็เอาเงินคายามาแบงกับพรรคการเมือง จนมีการเปลี่ยนแปลง

การเมืองในเม็กซิโกในชวงหลัง ที่เออรเนสโต เซดิลโล ซึ่งจบ

เศรษฐศาสตรจากมหาวิทยาลัยเยล มาเปนประธานาธิบดีเม็กซิโก 

ที่เห็นวาประเทศคงไปไมรอด เพราะประเทศมีปญหาเรื้อรังมา 

80 ป จนขอความชวยเหลือจากสหรัฐ จนตอมามีการสังคายนา

ระบบใหมหมด ลางไพกันใหมหมดทั้งประเทศ เอาผิดคนทุจริต จับ

ไปประหารชีวิต เขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม นี่คือประวัติศาสตร

เม็กซิโก ผมกลัวที่สุด กลัวประเทศไทยตอไปจะเปนแบบนั้น ถาไม

สกัดเสียตั้งแตตอนนี้ จะเปนแบบนั้นจริงๆ 

-เทาที่ดูในสภา ตอนนี้มีพรรคเฉพาะกิจบางหรือไม?

อยางพรรคพลังประชารัฐ ครั้งแรกตั้งมาพวก ดร.อุตตม    

สาวนายน เจตนาที่ชัดเจนตอนแรกตั้งมาเพราะเห็นวาประยุทธ

ไมโกง อยากใหเปนนายกฯ ตอ ซึ่งประยุทธก็เปนประโยชนตอ

ประเทศ เพราะไมเหมือนอดีตทหารบางคนที่เคยเปนนายกฯ มา

กอนจะโกงกัน 

แตพลเอกประยุทธ ผมเช็กแลว ไมโกงจริง คลายๆ พลเอก

เปรม ตอนเปนนายกฯ ตอนนั้นผมก็ยินดีทํางานกับทานพลเอกเปรม 

ยินดีรับใชพลเอกเปรมตอนนั้น เพราะผมรูสึกวาผมทํางานใหกับ

ประเทศที่ตอนนั้นผมก็เคยเปนโฆษกรัฐบาลใหพลเอกเปรม เพราะ

ถาผมมาเปนโฆษกใหแลวตองเจ็บตัว หนังสือพิมพก็กระทืบผมทุก

วันเพ� อคุมครองรัฐบาล แตนายกฯ ก็ทุจริตกันทุกวัน แบบนี้ผมก็ไม

ไดบา จะไปเจ็บตัวใหทําไม ผมก็ไมทํางานใหหรอก จะไปเจ็บตัวให

ทําไม แตวาทานพลเอกเปรม ทานไมเอาอะไรเลย นอกจากไมเอา

แลวก็ยังคอยจองการทํางานของรัฐมนตรีในรัฐบาลตลอด ไมใหใคร

ในรัฐบาลทานโกง ใครโกงทานก็ไมปลอยไว จัดการทันที 

“ผมอยากใหพลเอกประยุทธเปนแบบนั้นจริงๆ ทําแบบพล

เอกเปรมบาง แตทีนี้ตองดูวาพลเอกประยุทธบารมีพอหรือยัง 

บารมีเทากับพลเอกเปรมหรือยัง ตอนนั้นพลเอกเปรมก็ไมไดสังกัด

พรรคการเมืองเหมือนกัน”

แตดูเหตุการณแลว พลเอกประยุทธลําบากมากกวาพลเอก

เปรมหลายอยาง พลเอกเปรมตอนนั้นก็ไมรูมีบารมีอะไร เพราะ

รัฐบาลอ� น นายกฯ ไมกลาปรับรัฐมนตรีชั่วหรือโกงออก เพราะกลัว

รัฐบาลจะลม แตพลเอกเปรมไมกลัว ใหออกไปจาก ครม.เลย แลว

หลายป เปนกรรมการบริหารพรรคมาตลอดชีวิตที่เลนการเมืองกับ

ประชาธิปตย เราพิจารณาเร� องคุณภาพเปนอันดับหนึ่ง อยางเม� อ

กอนดูเร� องความสามารถในการปราศรัย  เพราะเขาไปเปนสมาชิก

รัฐสภา member of parliament  ซึ่ง parliament หมายถึง “สถาน

ที่พูด” ดังนั้นคนที่มาสมัครเปนนักการเมือง คุณตองพูดเปน พูดมี

เหตุผล เพราะเขาใหเขามาในสภา เพ� อใหเขามาชวยกันแกปญหา

ของประเทศดวยการพูด เอาเหตุเอาผลมาพูดแลวก็ลงมติตัดสินกัน 

เปนวิธีการของอารยะ อยูในสภาตองพูดเปน ไมใชไปนั่งหลับ 

พรรคก็ตองดูเร� องคุณภาพคนที่จะสงลงสมัคร ส.ส.ครั้งตอ

ไป ตองใหความสําคัญเร� องคุณภาพมากกวาเงิน นักการเมือง

แบบประชาธิปตยตองไมคิดแบบพรรคการเมืองอ� น  พรรคอ� นคิด

วาตองเอาคนรวยๆ เขาพรรค เอาคนมีเงินพันลานหม� นลานมา

เปนเจาของพรรค แลวคอยจายเงินใหคนไปลงเลือกตั้ง พอไดเปน 

ส.ส.ก็ยังใหเงินเดือนพิเศษทุกเดือน นอกจากเงินเดือนจากการเปน 

ส.ส. คือเลี้ยงคนดวยเงิน จะไปหวังอะไรมากไมได 

แตประชาธิปตยตองไมคิดแบบนั้น ตองคิดเหมือนเดิม  ตอง

เอาคุณภาพเปนหลัก ไมอยางนั้นประชาธิปตยตอไปก็อาจจะเหมือน

พรรคอ� น ไมมีคนอภิปรายเปนในสภา พูดไมมีสาระ เอาแตดากันใน

สภา แลวก็คิดวาดี พวกเดียวกันก็ชมกันเองวาดาเกง ดาแสบจริงๆ 

แตคนฟงเขาไมชอบ คนเลยไมดูการถายทอดสดประชุมสภากันแลว

สมัยนี้ เพราะเขาสะอิดสะเอียน 

...การพูดปดในสภากลายเปนเร� องปกติในปจจุบัน ซึ่งตาง

ประเทศเขาถือเร� องนี้มาก อยางที่อังกฤษผมเคยไปเรียนที่มหาวิทยา

ลัยเคมบริดจ ที่อังกฤษหากเขาจับไดวาพูดเท็จในสภา ประชาชน

เขาคว่ําบาตรเลย เลือกตั้งครั้งตอไปประชาชนจะไมเลือก สวน

พรรคการเมืองตนสังกัดก็จะมีมติใหคนนั้นตองลาออก เร� องพวกนี้ที่

อังกฤษเขาถือมาก การพูดโกหกในสภา แตของเราโกหกกันหนาตา

เฉย กลายเปนเร� องปกติ  ประชุมสภาอภิปรายไมไววางใจ จูๆ ก็

มี ส.ส.ฝายคานลุกขึ้นมาบอกวา ตอนนี้นายกรัฐมนตรีกําลังแจกเงิน 

ส.ส.คนละหาลานบาท ตอมาคุณชวนประธานสภาสั่งตั้งกรรมการ

สอบ ผลสอบออกมามีการแถลงวาเร� องที่พูดไมมีความจริงเลย นี่

หรือรัฐสภาอันทรงเกียรติ

แกปญหาเลือดไหลออก

ปชป.อยาไปบาตามฝรั่ง

-เปนหวงสิ่งที่เกิดขึ้นกับพรรค ปชป.ในชวงที่ผานมาจนถึง

ขณะนี้หรือไม ที่ยังคงมีปญหาเร� องเลือดไหลออก คนในพรรค

ทยอยออกจากพรรคไป หลายคนก็ไปตั้งพรรคการเมืองเอง เชน 

กรณ พรรคกลา นพ.วรงค ตั้งพรรคไทยภักดี เปนตน?

ผมเสียดายมาก หลายคนที่ออกจากประชาธิปตยไป พวกนี้

คนดีทั้งนั้น คนเกง พรรคก็ตองมาวิเคราะหวาเกิดจากสาเหตุอะไร 

ก็บอกไดวาเหตุจากภายในพรรค ผมไมไดไปวาบุคคลใดนะ คือ

ผมวาวัฒนธรรมของประเทศไทยมันไมคอยเขากับวัฒนธรรมของ

ตะวันตกในเร� องประชาธิปไตย 

คือวัฒนธรรมของคนไทยโดยเฉพาะในชนบท อยานํา

กรุงเทพฯ มาเปนมาตรฐานที่คนบานติดกันแตไมพูดกัน ที่ก็เปน

แบบนี้เหมือนกันหมดในตางประเทศ เชน โตเกียว นิวยอรก แต

คนในชนบทเขารูจักกันหมด เชน นายคนนี้ทวดช� ออะไร ปูช� ออะไร 

มีการพึ่งพาอาศัยกัน มีความชอบพอกัน เวลาใครจะแตงงานหรือ

ใครจะสรางบาน ก็จะมารวมกันสรางบาน มาชวยกันทํานา ชวย

กันเก็บขาว ที่เปนเหมือนกันทุกภาคสําหรับคนไทย สังคมเม� อกอน

อยูกันแบบนี้ แตเราจะเอาประชาธิปไตยที่หมายถึงการลงสมัคร

แขงกัน เอาแคแขงกํานัน ก็แตกกันแลว เม� อกอนไมมี แตพอแขง

กันเลือกกํานัน ผูใหญบาน ก็แตกกันหมด คือการเปนคูแขง หมาย

ถึงการมาแขงกัน ไมใชมาเปนศัตรูกัน แตของเรา พอแขงกันแลว 

กลายเปนศัตรู ขนาดเปนญาติกันยังเลิกคบกันไปเลย แตกหมด พอ

เริ่มแขงกันก็เริ่มทําทุจริต 3 ตามหลักพุทธศาสนา คือ กายทุจริต-

วจีทุจริต-มโนทุจริต เชน เริ่มใสรายปายสีกัน มันก็ราวฉานกันหมด 

คือเร� องที่คนดีๆ ที่ออกไปจากพรรค เราก็ควรมาปรับปรุง

ดูโครงสรางภายในพรรควาควรเปนอยางไร ใหเปนโครงสรางที่

ไมไปบาตามฝรั่ง พรรคประชาธิปตยที่มันพังๆ เพราะไปบาตาม

ฝรั่ง ที่บอกขางตนก็เพ� อใหคิดใหไดวา พอเลือกตั้งแลว แมแตแค

ระดับตําบลก็แตกกัน เลิกคบกัน เม� อกอนในหมูบานก็รักกัน ชวย

เหลือกัน พอเลือกผูใหญบานก็แบงกันเปนซีกๆ เปนศัตรูกันไป

จนตาย วัฒนธรรมมันไมได วัฒนธรรมแบบประชาธิปไตยรอย

เปอรเซ็นตยังไงผมก็ไมเห็นดวยสําหรับประเทศไทย ไมเห็นดวยเด็ด

ขาด แตโลกเขาเปนประชาธิปไตย เราก็ตองเปนประชาธิปไตย แต

ประชาธิปไตยแบบพอสมควร ไมใชประชาธิปไตยแบบฝรั่ง ตอง

ประชาธิปไตยแบบไทยๆ 

แมแตกับพรรคการเมืองตางๆ ก็เชนกัน หากเลนเอา

ประชาธิปไตยแบบฝรั่ง แบงซีกกันหาเสียงแลวสูกัน มันก็แตก แต

อาจตองมีวิธี เชน ซาวเสียง ปรึกษากัน แลวถึงเวลาก็เชน คนนี้

เหมาะเปนหัวหนาพรรคสัก 3 ป ก็วาไป แลวคนก็รอหมุนกันไป ไม

อยางนั้นพอมีอะไร ทุจริต 3 เกิดขึ้นทั้งนั้น ประชาธิปตยก็เกิด ซึ่ง

วาจาทุจริตที่มีสี่หาอยาง เชน พูดเท็จ พูดหยาบ พูดเสียดสี พูดให

แตกแยกกัน อันนี้ก็อาจเริ่มแลว เชน เริ่มพูดเท็จ เริ่มพูดใสความ 

จริง-ไมจริง ก็ใสกันลับๆ ขางหลัง นินทาแลวบอกชวยแพรๆ ขาว

ออกไป เล� อยขากันไปมา แอบดากัน แลวจะไมแตกไดยังไง ก็ตอง

แตก แบงเปนกลุมเปนเหลา

ตองปรับปรุงวิธีการใหมภายในพรรค อันนี้เสนอทุก

พรรคการเมืองเลย คืออยาไปบาฝรั่งมากนัก ใหดูเปนไทยๆ แลว

ปรองดองกัน ปรึกษาหารือกัน ของแบบนี้มันรูกันวาใครเหมาะ 

ใครไมเหมาะ มันรูกัน อยาไปฟงคนคนเดียว หากฟงคนคนเดียว

อาจพลาดได ตองฟงใหทั่ว เชน เวลาจะเลือกหัวหนาพรรคก็ดูวา

ใครหน�วยกานดี แลวคุยปรึกษากันจะเอาใครเปนหัวหนาพรรค 

พรรคการเมืองตางๆ หากทําแบบนี้ก็จะไมคอยพลาด แตสําคัญคือ

อยาฟงแคคนคนเดียว

-มองอนาคตของพรรคประชาธิปตยอยางไร เชน จํานวน

เสียง ส.ส. หรือโอกาสจะกลับมาเปนพรรคที่มี ส.ส.มากกวาตอนนี้ 

เปนพรรคอันดับตนๆ จะทําไดหรือไม?

ก็คงเปนพรรคขนาดกลางๆ เพราะประชาธิปตยยังยากใน

การเขาไปที่ภาคอีสาน ถาจะไดก็จากที่ภาคใต กรุงเทพมหานคร

และภาคกลาง หากจะได แตผมดูแลวเลือกตั้งรอบหนาก็ไมมี

พรรคการเมืองไหนจะได ส.ส.เกินกึ่งหนึ่ง เพราะนี่คือลักษณะของ

ประเทศไทย พรรคไหนอาจจะได ส.ส.อีสานเยอะ แตก็จะไมไดมาก

ที่ภาคใต กรุงเทพมหานคร หรือภาคกลาง ก็เปนโซนๆ แบบนี้ ผม

ถึงเคยพูดวานักการเมืองไทยตองมีสันถวไมตรีกัน เพราะในอนาคต

ตองมารวมทํางานดวยกัน ไมใชจะมาคอยดากัน ใชเลหเหลี่ยมกัน 

มาขูกัน ถามวาทําเพ� ออะไร ทําแลวไดอะไรขึ้นมา 

เม� อกอนการเมืองไทย อยางสมัยผม เลือกตั้งซอมแขงกัน หา

เสียงไป เงินหมดเสียกอน เราก็ไปหาพรรคตรงกันขามเพราะรูจัก

กัน ก็บอกเขา “พี่ๆ ผมเงินหมด ไมมีตังคเติมน้ํามัน เหลืออีกตั้ง

สามวันจะทํายังไงดี” เขาก็บอก “อาวๆ ตังคหมดหรือ ไดๆ นอง 

เดี๋ยวพี่เอาเงินมาใหไปเติมน้ํามัน” ทั้งที่แขงขันกัน. 

โดย วรพล กิตติรัตวรางกูร 

พรรคการเมืองที่รัฐมนตรีสังกัดที่ถูกสั่งใหออกไป ก็ไมมีพรรค

ไหนถอนตัวจากรัฐบาลพลเอกเปรม หากพลเอกประยุทธจะ

ทําแบบนั้นได หัวหนาพรรครวมรัฐบาลตองเปนคนดี ไมเลี้ยง

คนชั่วเปนรัฐมนตรี เชน ประยุทธไปบอกหัวหนาพรรครัฐบาล

วารัฐมนตรีพรรคคุณมีปญหา เชน สมมุติพลเอกประยุทธรูวา

รัฐมนตรีของพรรค พปชร.มีปญหา พลเอกประยุทธก็ตองบอก

พลเอกประวิตรวา “รัฐมนตรีคนไหนมีปญหา เลี้ยงไวไมได พี่

ตองเขาใจนะ พี่ตองไปคุยกับ ส.ส.ใน พปชร.ใหเขาใจวาผม

ทําเพ� อชาติ เลี้ยงไวไมได”

อันนี้ยกตัวอยาง เพราะหากหัวหนาพรรคไมเลนดวย 

รัฐมนตรีก็เหิมเกริม ก็จะไปคิดวานายกฯ ไมกลาปลดออก

หรอก ปลดก็จะพาพวก ส.ส.ถอนตัว ก็เปนนายกฯ ไมได แบบ

นี้ก็แย บานเมืองจะไปยังไง จับประเทศเปนตัวประกัน จะทํา

ชั่วแคนั้นก็ปลดไมได อยาปลดนะ ปลดนายกฯ ก็อยูไมได ก็

ลม แลวบานเมืองตองเลี้ยงคนชั่วแบบนี้ตลอดไปอยางนั้น

หรือ ประชาชนก็เสียหาย ขาราชการบางทีก็อยากจะโกงอยู

แลว ก็ตองเลือกผูแทนฯ ไปคุมขาราชการอยาให โกง แตถา 

ส.ส.เลือกเขาไปแลวไปโกงเสียเอง ไปรวมมือกับขาราชการ 

แลวใครจะมาชวยปกปองผลประโยชนประชาชน ก็ไมมีอีก

แลว ประชาชนจะเอาใครเปนที่พึ่ง เลือกผูแทนฯ แลวผูแทนฯ 

ไปรวมมือกับขาราชการโกงกัน ประชาชนจะพึ่งใคร เวลาจาย

ภาษีประชาชนตองจาย ไมจายก็ติดคุก แตพอเงินเขาไปแลว 

มาทํากันแบบนี้หรือนักการเมือง เลวลงกันไปทุกวัน ส.ส.กับ

รัฐมนตรีรวมกันโกง นายกฯ ก็ไมกลาปลด 

“อันนี้ผมยกตัวอยางใหฟง ไมไดวารัฐมนตรีคนไหน

โกง แตมี มันตองมี เออ มันโกงกันเนี่ย ฟงอยูๆ แตไมระบุวา

เปนใคร ไมไดบริสุทธิ์กันทุกคนหรอก แตประยุทธรูหรือเปลา 

ประยุทธอาจจะรู แตอาจไมกลาเหมือนพลเอกเปรม”

สิ่งสําคัญหัวหนาพรรคตางๆ ตองใหความรวมมือ ไมใช

วาหัวหนาพรรครูวาคนของตัวเองโกง แตก็เออ หาเงินเตรียม

ไวซื้อเสียงวดหนา 

-ทําไมเช� อวาพลเอกประยุทธ ไม โกง? 

ผมเช็กตลอด ไมมีเลยนะ ผมอยูนานนะการเมือง หูตา

ผมเยอะ พลเอกประยุทธ ผมก็อยากใหเขาเด็ดขาดกวานี้ แต

ผมไปพูดแทนเขาไมได เพราะเขาก็ตองประเมินวาหากเขา

เด็ดขาดไปมันจะเกิดอะไรขึ้น เชน หากสมมุติเขาเจอรัฐมนตรี

ทุจริตแลวเขาทําแบบพลเอกเปรมที่ใหออกไปเลย แลวเกิด

รัฐมนตรีคนไหนเปนญาติ เปนอะไรกับหัวหนาพรรครัฐบาล

แลวจะทําอยางไร หัวหนาพรรคก็อาจมาตีรวนมาถอนตัว 

รัฐบาลก็อาจจะลม อันนี้ผมก็ไมรูไง แตพลเอกประยุทธเขาก็รู

วาจะทําอะไรไดมากนอยแคไหน. 

ไมเคยอภิปรายเพราะพูดไมเปน ไมรูเร� อง แตเพราะอยากเปน ส.ส. 

อยากไดสายสะพาย 

-คุณชวน หลีกภัย อดีตหัวหนาพรรคเคยบอกวา วันนี้

ประชาธิปตยไมเหมือนเดิม? 

ก็ไมเหมือนเดิมจริงๆ ก็อยางถาเราไมคุมเร� องนี้ก็จะเพี้ยนไป 

เม� อกอนเราสนใจเร� องคุณภาพ เม� อกอนผมเปนรองหัวหนาพรรค

ประยุทธ ผมเช็กแลว ไมโกงจริง คลายๆ พลเอกเปรม ...ไมไดวารัฐมนตรีคน

ไหนโกง แตมี มันตองมี ฟงอยูๆ  แตไมระบุวาเปนใคร ไมไดบริสุทธ์ิกันทุกคน

หรอก แตประยุทธรูหรือเปลา ประยุทธอาจจะรู แตอาจไมกลาเหมือน

พลเอกเปรม..ผมก็อยากใหเขาเด็ดขาดกวาน้ี

ประยุทธ-ผมเช็กแลวไมโกง

แตตองเด็ดขาดแบบพลเอกเปรม 



16 สัมภาษณพิเศษ

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

ดร.ไตรรงค:40 ปบนถนนการเมือง

พรรค ปชป.มีอะไรตองปรับเปลี่ยน?

ประยุทธ ไมโกง แตคนอ� น....

ถานการณการเมืองตอนน้ีตองบอกเลยวาเขมขน-รอนแรง 

หลังพรรคพลังประชารัฐลงมติขับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา   

กับ ส.ส.พลังประชารัฐ รวม 21 คนออกจากพรรค เม� อ

วันพุธที่  19 มกราคมที่ผานมา จึงตองรอดูวาการเมืองตอจากนี้จะ

เปนอยางไรตอไป ขณะที่ในสวนของ พรรคประชาธิปตย (ปชป.) 

ก็น�าสนใจเชนกัน เพราะชัยชนะในสนามเลือกตั้งซอมที่ชุมพรและ

สงขลา ดูจะทําใหคนในพรรค ปชป.มั่นใจมากขึ้น วาจะกลับมาทวง

ความยิ่งใหญในภาคใตแบบอดีตไดอีกครั้ง 

ดร.ไตรรงค สุวรรณคีรี นักการเมืองอาวุโสพรรค

ประชาธิปตย อดีต ส.ส.หลายสมัย ที่ผานตําแหน�งรัฐมนตรีมา

แลวมากมาย เชน รองนายกฯ, รมว.แรงงาน, รมว.อุตสาหกรรม, 

รมช.มหาดไทย เปนตน ซึ่งปกติไมใหสัมภาษณส� อมวลชนบอย

ครั้งนัก โดยเฉพาะการสัมภาษณพิเศษ อยางไรก็ตาม ในครั้งนี้ 

ดร.ไตรรงค เปดบานพักยานประชาช� นใหสัมภาษณพิเศษกับไทย

โพสต หลังชัยชนะเลือกตั้งซอมของ ปชป. ซึ่งบทสนทนาหลายชวง

ตอนมีแงมุมการเมืองในอดีตเปรียบเทียบกับการเมืองปจจุบันที่น�า

สนใจ รวมถึงขอเสนอแนะตอพรรค ปชป.ในการขับเคล� อนทางการ

เมืองตอจากนี้ 

-วิเคราะหผลการเลือกตั้งซอมที่สงขลาและชุมพรอยางไร

บาง ทําไม ปชป.ถึงชนะทั้งสองแหง?

กอนหนานี้กระแสของพรรคตกต่ําไปจากการเลือกตั้งเม� อ

ป 2562 ถาจะพูดตามความเปนจริง แตสวนมากเขาก็จะเกรงใจ

กัน แตถาไมเกรงใจกันก็คือ คนที่เขาไปรวมชุมนุมทางการเมือง

กับ กปปส. ประเมินแลวเกือบครึ่งหนึ่งเปนคนปกษใต  อีกเกือบ

ครึ่งหนึ่งเปนคนกรุงเทพมหานคร เพราะเขาไมชอบระบอบทักษิณ 

โดยเฉพาะตอนออก พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ที่เปนการรังแกจิตใจ

ประชาชนมาก รวมถึงปญหาการคอรรัปชันโกงกินที่เยอะมากตอน

นั้น ที่ก็ตองยอมรับวาคนปกษใตเขาต� นตัวทางการเมืองสูง เพราะ

เขาไดรับขอมูล-การศึกษาวาการเมืองที่ถูกตองคืออะไรก็จาก 

ส.ส.ของพรรคประชาธิปตย เพราะเวลาปราศรัยเราก็จะใหการ

ศึกษาเร� องพวกนี้  คนปกษใตตั้งแตเด็กๆ จะสนใจเร� องการเมือง

มาก ประชาชนเลยมาชุมนุมกันมากตอน กปปส. เพราะเขาไม

อยากใหประเทศตกอยูภายใตระบอบเผด็จการรัฐสภาของทักษิณ 

...พอคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหนาพรรคประชาธิปตย 

ประกาศตอนกอนเลือกตั้งป 2562 วาไมเอาพลเอกประยุทธ จันทร

โอชา ก็เหมือนกับฟาดไปบนความหวังของเขา ที่เขาอยากใหพรรค

ประชาธิปตยชวยปองกันอยาใหระบอบทักษิณกลับเขามาอีก แต

อภิสิทธิ์เขาก็ไปพูดแบบนั้นที่เปนความเห็นสวนตัว ไมไดเขาที่

ประชุมพรรค ไมใชความเห็นพรรค แตวามันแกตัวไมทันแลว ชาว

บานเขาก็บอกผมเองวาเขาไมไดเกลียดพรรคประชาธิปตย แตวาก็

เหมือนเด็กทําผิด ก็ตองขอเขกหัวสักที เลยทําใหประชาธิปตยก็รวง

ไปเยอะที่กรุงเทพฯ และภาคใต 

ในความรูสึกผม คิดวาคนภาคใตเขายังผูกพันกับพรรค

ประชาธิปตย ก็คือฐานเสียงของพรรคในภาคใตมีจํานวนหนึ่ง  

เพราะอยางเลือกตั้งที่ภาคใต เราคาดการณไดวา 30  เปอรเซ็นต

ของคนที่ออกมาใชสิทธิ์เลือกตั้งจะเลือกประชาธิปตยเปนพื้นฐาน 

เราก็หาเสียงเพิ่มใหไดอีกสัก 20  เปอรเซ็นตเราก็มีโอกาสชนะ ซึ่ง

พรรคอ� นก็เหมือนกันสําหรับภาคอ� น เปนภาคๆ ไป เหมือนพรรค

เพ� อไทย ทางภาคเหนือก็มีอยูแลว 30 เปอรเซ็นต แลวก็หาเพิ่ม

อีกจํานวนหนึ่ง นอกจากวาจะไปทําอะไรใหคนไมพอใจก็อาจเขก

กะโหลกหน�อย ก็เหมือนกันทุกพรรคที่จะเกิดเหตุการณแบบนี้ ได 

นอกจากนี้เพราะตัวผูสมัครรับเลือกตั้งซอมมีระบบการจัด

ตั้งที่เขมแข็ง เพราะทํากันมานานแลว ก็มีหัวคะแนนหลัก  ก็มี

นายก อบจ.และเครือขายนักการเมืองทองถิ่นในพื้นที่ รวมถึง

ปจจัยเร� องความรูสึกผูกพันในเร� องภาษา คือคุณไปพูดภาษากลาง

กับคนใต คุณจะไมไดใจเขา ดูอยางอัญชลี วานิช  เทพบุตร อดีต 

ส.ส.ภูเก็ต ตอนลงเลือกตั้งครั้งแรกที่ภูเก็ต ในนามประชาธิปตย ก็

สอบตกเพราะพูดภาษาใตไมได เขาปราศรัยภาษากลาง เพราะไม

กินใจคน ผมก็สนิทกับพอเขา  พอเขาก็ใหคุณอัญชลีไปหัดพูดภาษา

ใต สมัครครั้งที่สอง อัญชลีขึ้นเวทีปราศรัยภาษาใต ก็ชนะ ก็เหมือน

ไปภาคอีสาน แลวไมไดพูดภาษาอีสาน มันก็ไมไดใจคนอีสาน หรือ

ภาคเหนือ หากพูดภาษาเหนือบนเวทีปราศรัย มันก็ไดใจเขา รวม

ถึงปจจัยเร� องสาระเนื้อหาบนเวทีการปราศรัย ของประชาธิปตยมี

สาระมากกวา 

-ชัยชนะครั้งนี้จะทําใหประชาธิปตยกลับมาผงาดไดอีกครั้ง

ในภาคใตแบบอดีตหรือไม? 

พื้นฐานที่ภาคใตพรรคมีอยูแลว เพียงแตครั้งที่แลวมีองค

ประกอบอยางอ� น เชนอภิสิทธิ์ประกาศวาไมเอาพลเอกประยุทธ ก็

ทําใหคนเปลี่ยนใจ ซึ่งการเลือกตั้งครั้งตอไปตอนนี้เรายังไมรูวา จะ

มีปจจัยอะไรที่จะทําใหเราไดเสียงเพิ่มขึ้นมามากกวาเสียงพื้นฐานที่

พรรคมีอยู 30 เปอรเซ็นต 

ที่ผมกลัวอยูก็คือวา การเมืองประเทศไทยมันเลวลง ผมอยู

การเมืองมา 40 กวาป เห็นไดเลยวาการซื้อเสียงมันมากขึ้นและลง

ลึกมากขึ้น ปจจุบันนี้มันไมใชแคการเมืองระดับชาติ  ทวาแมแต

ระดับ อบต.หรือเลือกตั้งกํานัน ซื้อกันเปนพันตอหัว แลวก็ซื้อกันไป

ทั่ว เม� อกอนเราเคยบอกกันวา ภาคใตซื้อเสียงกันไมได รับเงินมา

แตวากาคนอ� นอะไรแบบนี้ ภาคใตเม� อกอนเขาเกลียดคนซื้อเสียง 

เม� อกอนภาคใตเขมแข็งมาก เพราะคนของประชาธิปตยไปบอกเขา

มาตลอดวา การซื้อเสียงคือการทําลายระบอบประชาธิปไตย จะ

ทําใหเราไมมีโอกาสไดคนดีเขาไปในสภา 

ผมก็จะบอกประชาชนตลอดวา การเลือก ส.ส.เรา

เลือกเขาเขาไปทําหนาที่ 4 อยาง คือ 1.จัดตั้งรัฐบาล 

2.ควบคุมตรวจสอบรัฐบาล เพราะรัฐบาลเปนฝายใชงบประมาณ

ของแผนดิน อยาใหมีการโกงกันเกิดขึ้น 3.หนาที่ทางนิติบัญญัติ 

คือ ออกกฎหมายเพ� อควบคุมคนชั่วไมใหรังแกคนดี 4.ดูแลทุกขสุข

ประชาชนที่ตองดูแลทั้งประเทศ ไมใชเฉพาะในเขตเลือกตั้งตัวเอง 

เพราะ ส.ส.คือผูแทนปวงชนชาวไทย ไมใชแคเขตเลือกตั้งตัวเอง

เวลาผมปราศรัย ผมก็จะบอกวาเวลากาบัตรเลือกตั้งอยา

คิดวาเปนสิทธิสวนตัวของเขา แตตองคิดวากําลังเปนตัวแทน

ประชาชนอีกหกสิบกวาลานคนเพ� อเลือก ส.ส.ใหกับประชาชน  

ไมใชเห็นแกเงิน 500-1,000 บาทแลวเลือกคนเฮงซวย คนไมมีมัน

สมองเขาไปในสภา เพราะคนจะเปน ส.ส.เปนผูแทนปวงชนชาว

ไทย เขาตองรูปญหาชาติ ไมใชรูเฉพาะปญหาในเขตเลือกตั้ง ถาจะ

เลือกคนที่รูปญหาในเขตเลือกตั้งไปเลือก ส.จ.โน�น ไปเลือก อบต.

โน�น ตองแบงหนาที่กันใหถูก

อยางที่จะมีการเลือกตั้งซอมหลักสี่-จตุจักร ผมดูในโทรทัศน 

คนสมัครรับเลือกตั้งยังไมคอยรูเร� องระบอบประชาธิปไตยเลย บอก

วามาสมัครเพ� อจะมาพัฒนาตรอกซอกซอย ทําเร� องน้ําไฟฟาในเขต

เลือกตั้ง อันนั้นมันหนาที่ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ไมใช

หนาที่ ส.ส. แตตองพูดเร� องปญหาชาติใหฟงวาชาติมีปญหาอะไร 

พูดใหฟงหน�อย  โลกแหงอนาคตตองการใหประเทศไทยไปทางไหน 

ไมใชมาพูดเร� องพัฒนาถนนตรอกซอกซอย แบบนี้อยามาเปนเลย 

ส.ส. มาใหรกสภาเปลาๆ ไมไดประโยชน ไมไดคนมีคุณภาพ 

ที่ผมเปนหวงก็คือ การซื้อเสียงหากมันมากขึ้นแลวลามไป

จนถึงภาคใต จากที่เคยบอกกันวาภาคใตซื้อเสียงกันไมได  เขาก็ซื้อ

กันไดแลว ผมดูจากรายงานการเลือกตั้ง อบต. เลือก ส.จ. เลือก

กํานันที่มีการซื้อเสียงกัน อีกหน�อยเลือก ส.ส.ก็คงไมแคลว เพราะ

เคยมีพรรคการเมืองพูดวาวิธีการที่จะเอาชนะประชาธิปตยใหไดก็

คือตองใชเงินฟาดประชาชน ทํายังไงใหคนเลิกศรัทธาอุดมการณ

ประชาธิปไตย ซึ่งวิธีการก็คือใชเงิน  วิธีชนะประชาธิปตย 

ผมก็เลยไมคอยมั่นใจ เพราะเลือกตั้งครั้งตอไปจะมีปจจัย

เพิ่มขึ้นมาคือเร� องเงิน ก็ไมมั่นใจวาคนปกษใตจะสามารถรักษา

อุดมการณไดมากนอยแคไหน แตก็ยังมีจํานวนหนึ่งที่เขายัง

มั่นคง แตบางคนอาจจะรับแลวเลือกจริงๆ มันก็มี ที่ไมรูวาจะมีกี่

เปอรเซ็นต อันนี้เราทํานายยาก แตวาน�าเปนหวง 

หากประชาธิปไตยเปนแบบนี้มันก็น�าหวง สภาก็จะมีคุณภาพ

เส� อมลงไปทุกวัน อยางที่เห็นตัวอยาง ทุกวันนี้ดูประชุมสภาไดเลย 

พูดจามีสาระกันบางไหม ปจจุบันประชาชนดูถายทอดประชุมสภา

ทางโทรทัศนนอยที่สุด คนไมดูกัน คนบอกวาฟงแลวน�ารําคาญ 

คุณภาพนักการเมืองก็ต่ําลง การพูดเท็จในสภากลายเปนเร� องปกติ

“ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองคทานเคยตรัสกับคุณชวน 

หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี โดยตอนนั้นผมเปนรองนายก

รัฐมนตรีครั้งแรก ผมยืนอยูดวย ที่ทาอากาศยานทหารอากาศ 

พวกเราไปรอสงเสด็จ 

พระองคทานก็ทรงบอกวา ในหลวงชอบฟงการอภิปรายในที่

ประชุมสภา โดยเฉพาะถาอภิปรายแลวไดความรู ในหลวงชอบฟง 

แตถาอภิปรายแลวดากัน ในหลวงจะปดทีวี เพราะดูไปก็ปวดหัว ไม

ไดประโยชน  พระองคทานเคยตรัสทํานองนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 

ทานเคยตรัสไว”

...สภาตอนนี้ ไมคอยมีสาระ เพราะเอาแตดากัน ลุกขึ้น

การเมืองประเทศไทยเลวลง ผมอยูการเมืองมา 40 กวาป เห็นไดเลย

วาการซื้อเสียงมันมากขึ้นและลงลึกมากขึ้น...หากประชาธิปไตยเปนแบบ

นี้ มันน�าหวง สภาก็จะมีคุณภาพเส� อมลงไปทุกวัน ..ปจจุบันประชาชนดู

ถายทอดประชุมสภาทางโทรทัศนนอยที่สุด คนไมดูกัน คนบอกวาฟงแลว

น�ารําคาญ.... คุณภาพนักการเมืองก็ต่ําลง การพูดเท็จในสภากลายเปน

เร� องปกติ

ส

อานตอหนา 15 
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